
พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมนางนราพร จันทร โอชา ภริยา ลอย

กระทงที่คลองผดุงกรุงเกษม ขางทําเนียบรัฐบาล ในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง 

รักษาระยะหาง สวมหนากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” 

แยม‘ผับ-บาร’อาจเปดกอน16ม.ค.
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กรุงเทพฯ • ขาวรายรับตนป 2565 

“กกพ.” เคาะขึ้นคาเอฟทีรับปใหมใน

รอบ 2 ป หลังราคา “น้ํามัน-กาซ” 

พุงกระฉูด ชาวบานตองจายเพิ่ม 17 

สตางคตอหน�วย ชี้ใชเงินอุดหนุนเต็ม

กําลังแลว หวังราคาพลังงานโลกลด

ลง

เม� อวันศุกร นายคมกฤช ตัน 

ตระวาณิชย เลขาธิการสํานักงานคณะ                                                 

กรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ในฐานะโฆษก กกพ. แถลงถึงผลการ

ประชุม กกพ.เม� อวันที่ 17 พ.ย. วา

มีมติใหปรับคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ 

(เอฟที) สําหรับนําไปคิดคาไฟฟาใน

รอบเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 เพิ่มขึ้น 

16.71 สตางคตอหน�วย จากเดิมที่

เรียกเก็บ -15.32 สตางคตอหน�วย ทํา 

ให ในงวดดังกลาวเรียกเก็บคาเอฟที

สุทธิอยูที่ 1.39 สตางคตอหน�วย

วิษณุช้ีใชรถกองทัพไมผิด

ครช.ฟองฟนครม.กราวรูด

แกง3นิ้วอวมเจออีก2คดี

ไบรทรอดศาลใหประกัน

ทําเนียบรัฐบาล • “วิษณุ” ยันแนวคิด   

นายกฯ เอารถทหารไปชวยเหลือประชาชน 

ไมใชไปประกอบกิจการแขงกับเอกชน ยัน

ไมผิดกฎหมาย ดาน “บิ๊กปอม” ยืนยัน “บิ๊ก

ตู” คิดแลวถึงทํา จับตา “คณะราษฎรไทย” 

รองผูตรวจการแผนดิน สงศาล รธน.ฟน  

นายกฯ และผูเก่ียวของดานพลังงานกราวรูด

เม� อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี   

ใหสัมภาษณกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มี

แนวคิดนํารถทหารมาชวยในภาคขนสงหากมี

การประทวงหยุดงาน จนถูกกระแสสังคม

รัชดาฯ • “อานนท-ไบรท-ไมค-รุง” โดน

กันอีกดอก พรอมพวงแกนนําอีกหลายคน  

อัยการสั่งฟองมาตรา 112 และมาตรา 116 

ทั้งกรณีไฮดปารกที่หนาสํานักงานใหญไทย

พาณิชยและหาแยกลาดพราว  “ไบรท” พรอม

นองใหมในคดีรอดคุก ศาลใหประกันแบบมี

เง� อนไข หามกระทําผิดซ้ํา

เม� อวันที่ 19 พ.ย. พนักงานอัยการ

คดีอาญา 7 ไดย� นฟองนายอานนท นําภา, 

นายพริษฐ ชิวารักษ หรือเพนกวิน, นายชิน

วัตร จันทรกระจาง หรือไบรท, นายภาณุ

พงศ จาดนอก หรือไมค, น.ส.ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล หรือรุง, น.ส.จิรฐิตา ธรรมรักษ 

และนายคริษฐ อรามพิบูลกิจ แกนนําม็อบ

คณะราษฎร เปนจําเลยที่ 1-7 ในความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 

มาตรา 116 และกฎหมายอ� นที่เกี่ยวของ

ในการจัดการชุมนุมและปราศรัยเกี่ยวกับ

การโอนยายทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

ท่ีหนาสํานักงานใหญธนาคารไทยพาณิชย 

ถ.พหลโยธิน เม� อวันที่ 24-25 พ.ย.2563

โดยศาลไดประทับฟองไวเปนคดีหมาย 

เลขดําที่ อ.2887/2564 จากนั้นศาลไดอธิ 

บายคําฟองและสอบคําใหการ ซึ่งจําเลยให                         

การปฏิเสธขอกลาวหา โดยศาลจะไดนัด

ตรวจพยานหลักฐานตอไป

นอกจากน้ี พนักงานอัยการคดีอาญา 7

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมเพิ่ม 

6,855 ราย เสียชีวิต 51 ราย คลัสเตอร

ใหมเรือนจํา แคมปกอสราง งานประเพณี

โผลอื้อ หวงหญิงตั้งครรภฉีดวัคซีนแค 14% 

จากเปา 5 แสนคน เหตุกังวลมีผลตอเด็ก 

สูตินรีแพทยย้ําครรภเกิน 12 เดือนฉีดไดไม

อันตราย แนะผับ-บารเรงขึ้นทะเบียน SHA 

ประเมินสถานประกอบการ “เลขาฯ สมช.” 

แยมทําดีมีโอกาสเปดเร็วกวา 16 ม.ค.65 

“รัฐบาล” เรงกระตุน ปชช.ฉีดวัคซีนใหไดตาม

เปา 100 ลานโดสสิ้น พ.ย.นี้ “สธ.” กังวล 

“เหนือ-อีสาน” ชะลาใจไมใชพื้นที่ระบาดฉีด

วัคซีนนอย ประสานพื้นที่ใหความรู

เม� อวันที่ 19 พ.ย. พญ.อภิสมัย ศรี                                                        

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 6,855 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 6,619 ราย

โลกที่นากลัวของคนรุนใหม

ไบเดนเล็งบอยคอต

โอลิมปกจีน

อดีต ผกก.โจขึ้นศาล

ปฏิเสธฆา

ทําเนียบรัฐบาล • ผูอํานวยการซีไอเอ

ตบเทาเขาพบ “บิ๊กตู-บิ๊กปอม-เสธ.ไก” ยัน

เปนเร� องปกติตามวงรอบ ไมมีอะไรในกอไผ 

สหรัฐยันเขาใจบริบทไทยพรอมสนับสนุน

การเปนเจาภาพเอเปก 2565

เม� อวันศุกรที่ 19 พ.ย. ในชวงเชา 

นายเดวิด เอส. โคเฮน รองผูอํานวยการ

สํานักงานขาวกรองกลางสหรัฐอเมริกา หรือ

ซีไอเอ ไดเขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงกลาโหม ท่ีทําเนียบรัฐบาล โดยใชเวลา

ประมาณ 45 นาที 

ท้ังน้ี รองผูอํานวยการซีไอเอและนายกฯ 

ไดหารือถึงเสถียรภาพในภูมิภาคในภาพรวม 

ประเด็นความมั่นคง รวมถึงสถานการณใน

เมียนมา ซึ่งไดพูดถึงการใหความชวยเหลือ

ในดานมนุษยธรรม เน� องจากไทยและเมียน              

มามีชายแดนติดตอกัน สวนสถานการณ

ในไทย ไดหารือประเด็นเร� องความมั่นคงที่                                                            

เก่ียวเน� องกับเศรษฐกิจ รวมท้ังการชวยเหลือ

ทางดานมนุษยธรรมและการทหาร ไมไดพูด

ถึงโครงการใหมหรือเจาะลึกรายละเอียด 

โดยความรวมมือระหวางกันน้ันสหรัฐยังคง

ใหการสนับสนุนโครงการท่ีดําเนินการอยู

ตอนนี้ตอไป รวมถึงการสนับสนุนการเปน

เจาภาพของไทยการจัดการประชุมเอเปกใน

ป 2565 

“การหารือกันครั้งนี้เปนการพูดคุยกัน

ในภาพกวาง ทั้งเร� องการเมือง เศรษฐกิจ 

และความรวมมือตางๆ ไมมีเกี่ยวกับเร� อง

ของอาชญากรรมขามชาติ หรือความตกลง

หุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (CP                                                              

TPP) สําหรับประเด็นดานการเมืองน้ัน นายกฯ 

ขอใหสหรัฐเขาใจบริบทของไทย

ไทยโพสต • สยบขาวพรรคสํารอง! “บิ๊ก

ตู” สายหนาไมไป “ไทยสรางสรรค” “บิ๊ก

ปอม” ยันนองเลิฟไมทิ้ง พปชร. “ชัยวุฒิ” ชี้

ไมจําเปนตองสรางพรรคใหม ดาน “ผูการ

ชาติ” เพ� อนนายกฯ ยายซบ “พรรคกรณ” 

พรอมทิ้งบอมบรังเกา คนใตไมเอาแลว มี

โอกาสแลวทําเสียของ หยามรอบหนาสูญ

พันธุแน� “จุรินทร” แจงไมมีอะไรในกอไผ 

ไฟเขียวสมาชิกตอนรับ รมต.เอง หลัง “ลูก

หมี” โผลขาง “ประวิตร” 

มีความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการย้าย

สังกัดของนักการเมืองตอเน� อง ตลอดจน

กระแสขาวการตั้งพรรคสํารอง โดยลาสุดมี

รายงานวา มีการจัดตั้งพรรคไทยสรางสรรค 

เพ� อรองรับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย โดยมี 6 

รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

คอยสนับสนุน

โดยเม� อชวงเย็นวันที่ 19 พ.ย. ที่ทํา                               

เนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จส้ินพิธีลอยกระทง 

พล.อ.ประยุทธสายหนาแทนคําตอบไมยาย

พรรค หลังถูกถามเร� องจะยายไปอยูกับพรรค

ไทยสรางสรรครวมกับ 6 รัฐมนตรีตามกระ 

แสขาวหรือไม  

ขณะท่ี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ                                                  

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรค พปชร. 

ใหสัมภาษณถึงกระแสขาว พล.อ.ประยุทธ 

และ พล.อ.อนุพงษ อาจไปอยูกับพรรคไทย                                                        

สรางสรรคดวยน้ําเสียงดุดันวา พล.อ.ประ 

ยุทธมีอยูพรรคเดียว นายกฯ จะไปตั้งพรรค

อะไร ไมไปหรอก และจะมาเม� อไหรก็มา

เลย เร� องนี้ใหไปถามคนออกขาว 

ผูส� อขาวถามวา

อานตอหนา 16 อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  1  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9139

อิสรภาพแหงความคิด

ขาวรายรับ65

กกพ.เคาะFT

ขึ้น17สตางค

CIAพบนายกฯ

ยันคุยภาพรวม

หนุนจัด‘เอเปก’

5

6

14หนา...

หนา...

หนา...

ซบ‘กรณ’อัดคนยี้พปชร.

บิ๊กตูเมินไทยสรางสรรค

สุชาติเผาบานเกา!
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2 ในประเทศ

จังหวะก้าวม็อบรถบรรทุก

แก้ไขหรือย้อนเกล็ดการเมือง

ลังจากผู้ประกอบการรถบรรทุกบางส่วนเรียกร้อง

รัฐบาลเรื่องราคาน้ำามัน และระบุว่าจะหยุดการเดินรถ

ขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำาลัง

บริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้

เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถ และให้เหล่าทัพ

เตรียมการสนับสนุนรถยนต์ทหารเข้าช่วยในการขนส่งอีก

ทางหนึ่งนั้น ทำาให้ฝ่ายการเมืองได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึง

แนวทางแก้ไขปัญหาว่าไม่ตรงจุด อีกทั้งการใช้รถบรรทุกทาง

ทหารไม่เหมาะสมกับการใช้ขนส่งสินค้าบางประเภท

กองทัพออกมารับลูกด้วยการเตรียมความพร้อมในการ

เช็กสภาพเครื่องยนต์ เริ่มจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ที่จัด

เตรียมไว้ 34 คัน ตามมาด้วยภาพรวมของกองทัพบกที่ พลเอก

ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้

กรมส่งกำาลังบำารุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพ

ภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่ง

และเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร ที่สามารถนำามาใช้ในการ

ขนส่งสินค้ารองรับ รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และแนวทางปฏิบัติในการนำารถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ พร้อม

กำาลังพลเข้ารับภารกิจ

โดยในขั้นต้นกองทัพบกมีรถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับ

ภารกิจด้านการขนส่งทางถนนประมาณ 3,700 คัน แยกเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ่ มีน้ำาหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตัน ตามลำาดับ โดย

ขณะนี้ ได้แจ้งให้หน่วยทหารดำาเนินการตรวจสภาพยานยนต์

และพลขับ รวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม 

ส่วนการปฏิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำาดับ

ต่อไป

เช่นเดียวกับกองทัพเรือ ก็สนองนโยบายรัฐบาลในการ 

เตรียมความพร้อมเช่นกัน โดยให้ทางกรมการขนส่งกองทัพ

เรือได้สำารวจดูความพร้อมของยานพาหนะ ซึ่งแต่ละหน่วย

มีรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่จำานวนหนึ่งที่จะสามารถดัดแปลง

รองรับภารกิจดังกล่าวได้ทันที รอแค่เพียงคำาสั่งที่ชัดเจนลง

มา ซึ่งกองทัพเรือยืนยันความพร้อมสนองนโยบายของรัฐบาล

ในประเด็นที่บรรเทาความเดือดร้อนที่มีต่อประชาชน อย่างไร

ก็ตาม ต้องติดตามต่อไปว่า การเตรียมความพร้อมครั้งนี้ของ

เหล่าทัพจะนำาไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียง

การย้อนเกล็ด-แก้เผ็ด กลุ่มเคลื่อนไหว ที่มีการมองว่าอาจมีปม

ประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยพุ่งเป้าไปที่การดิส

เครดิตรัฐบาลเป็นหลัก

หันมาดูข้อเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุกที่ให้กระทรวง

พลังงานตรึงราคาน้ำามันดีเซลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 25บาท/

ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 วิกฤต

สภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตอื่นๆ จนกว่าสถานการณ์จะ

คลี่คลาย รวมถึงลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลซึ่งสูงถึง 5.99 

บาท ในหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมาเวลาเจอวิกฤตน้ำามันถึง 142 

เหรียญฯ ต่อบาร์เรล เขาก็ตรึงอยู่ที่ 30 บาท แถมลดภาษีสรรพ

สามิตมาเป็นศูนย์บาท มีการนำาไปเปรียบเทียบสมัยรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ลดลงมาเหลือ 

2 สตางค์

ขณะที่รัฐบาลออกมาตรการมาแก้ไขปัญหาด้วยการคง

ราคาน้ำามันไว้ได้แค่ 30 บาทต่อลิตรก่อน และรอจังหวะให้ราคา

น้ำามันปรับลดลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้น โดย

จะใช้เงินอุดหนุนประมาณเดือนละ 3,000 ล้านบาท เพื่อไม่ให้

ราคาสูงไปกว่านี้ โดยการอนุมัติเงินกู้ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำา

งบประมาณมาใช้จ่ายสำารองไว้ในช่วง 4 เดือนข้างหน้า แต่ก็

ไม่เพียงพอต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุก ซึ่งน่าจะมีปม

ประเด็นอื่นที่เห็นว่ารัฐน่าจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาได้ดีกว่า

นี้ แต่อาจเกี่ยวกับกลุ่มทุนที่รัฐบาลไม่กล้าแตะ ซึ่งผลสุดท้ายคง

ต้องรอดูจุดลงตัว และการเจรจาต่อรอง โดยที่สังคมร่วมตรวจ

สอบผลักดันให้เกิดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม.

สามารถเสนอให้มีกระบวนการจัดทำารัฐธรรมนูญ

ได้ โดยต้องดำาเนินการตาม พ.ร.บ.ประชามติ 2564 มาตรา 

9 (4) และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง และวรรคสามประกอบคำา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอญัตติให้ที่ประชุมรัฐสภา

เห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก  2  สภา  ทั้งสภา

ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ไม่ใช่สภาใดสภาหนึ่ง และ

หากผ่านทั้ง 2 สภาแล้ว ประธานรัฐสภาส่งเรื่องถึงนายก

รัฐมนตรีเพื่อให้ ครม.เห็นชอบพิจารณาจัดทำาประชามติ เพื่อ

ถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 

และให้มีการจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งนี่เป็น

เพียงแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้น.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.)

กหนึ่งปัญหาร้อนในมือรัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ต้องเร่งแก้จาก

สถานการณ์ราคาน้ำามันที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบกับประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่ง และรถบรรทุกที่ต้องรับ

ภาระหนักที่สุด จนทนไม่ไหวออกมาจัดกิจกรรมคาร์ม็อบเรียกร้อง

รัฐบาลให้แก้ปัญหาหลายครั้งหลายหน พร้อมขู่หยุดการเดินรถขนส่ง

สินค้า

โดยล่าสุด “สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย” รวมตัวจัด

กิจกรรมม็อบรถบรรทุก Truck Power ซีซั่น 2 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล

ตรึงราคาน้ำามันดีเซลที่ 25 บาทต่อลิตร โดยรถบรรทุกติดป้ายข้อความ

ประท้วง เคลื่อนขบวนในถนน 4 สายหลัก ที่เป็นเส้นทางสำาคัญที่

ประชาชนใช้สัญจรเพื่อไปชุมนุมยังกระทรวงพลังงาน 

ซึ่งเจ้ากระทรวงพลังงานอย่าง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ยังคงยืนยันรัฐบาลสามารถตรึงราคา

ให้อยู่ได้ที่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรเท่านั้น ไม่มีเปลี่ยนแปลง 

ด้าน “บิ๊กตู่” หวังแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีบัญชาให้เตรียมระบบ

ขนส่งรองรับหยุดเดินรถ และให้เหล่าทัพเตรียมสนับสนุนรถยนต์ทหาร

เข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่ง ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวทำาให้

ถูกวิจารณ์เช่นกันว่า “เอารถราชการมาแข่งกับชาวบ้าน” ซึ่งเจ้าตัวยืน

ยัน ไม่ใช่การประกอบการขนส่งหรือใช้วิ่งแทนรถบรรทุก แต่เป็นเพียง

แผนสำารองเพื่อเติมระบบขนส่งหากมีความจำาเป็นเท่านั้น

ขณะที่ในส่วนของ “กองทัพ” รับลูกทันที โดยกรมส่งกำาลังบำารุง

ทหารบก กรมการขนส่งทหารบก กองทัพภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่ง และเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร 

ที่สามารถนำามาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับตามนโยบายของรัฐบาล โดย

เบื้องต้นมีรถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับภารกิจ 3,700 คัน พร้อมสนับสนุน

รวมถึงได้ศึกษาถึงกฎระเบียบเกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติใน

การนำารถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ พร้อมกำาลังพลเข้ารับภารกิจในครั้งนี้

ด้วย เนื่องจากมีข้อท้วงติงอาจผิด พ.ร.บ.ขนส่งทางบกและฝ่ายค้านจ้อง

ฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ให้ตรวจสอบด้วย  

ส่วนฟีดแบ็กจากกลุ่มสหพันธ์การขนส่งฯ พร้อมท้าให้รัฐบาลนำารถ

ทหารออกมาวิ่ง เพื่อให้รู้ถึงต้นทุนค่าขนส่งที่แท้จริงว่ากลุ่มผู้ประกอบการ

ไม่ได้ยกเมฆปัญหาขึ้นมา และขีดเส้นให้เวลารัฐบาลถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้ 

หากไม่มีคำาตอบในวันที่ 1 ธ.ค. จะยกระดับการเรียกร้องในวิธีการใหม่ที่

ไม่ใช้รถบรรทุกแล้ว และจะขับไล่นายสุพัฒนพงษ์ออกจากตำาแหน่งด้วย  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่รุมเร้า ในส่วนของรัฐบาลได้

แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบ 20,000 ล้าน

บาท ประคองราคาน้ำามัน 4 เดือน โดยเห็นชอบการขออนุมัติกู้ยืมเงิน

ของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เพื่อเสริมสภาพคล่อง

ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำามันเชื้อเพลิง

ในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีพของ

ประชาชน 

โดยอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้

เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ....

เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำามันเชื้อ

เพลิงในประเทศ เป็นจำานวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันกำาหนด

ไว้ 20,000 ล้านบาท

พร้อมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกู้เงินของสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง โดยกำาหนดให้ สกนช.จะต้องเสนอเหตุผลความจำาเป็นใน

การกู้เงิน รายละเอียดการกู้เงิน แผนการกู้เงินแผนการใช้จ่ายเงินกู้ และ

แผนการชำาระหนี้ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเพื่อให้

ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติ

และอนุมัติการกู้ยืมเงิน โดยให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวง

การคลัง โดยให้ สกนช.ดำาเนินการกู้เฉพาะวงเงิน 20,000 ล้านบาท ตาม

กรอบของกฎหมายกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ และจะดำาเนินการกู้เงิน

เพิ่มเติมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ได้ต่อเมื่อ ร่าง พ.ร.ฎ.มีผลบังคับใช้แล้ว

จากนี้คงต้องจับตาการทำางานของรัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาจน

เป็นที่พอใจของมวลชนก่อนถึงวันขีดเส้นไว้ได้หรือไม่.

ถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ

สัปดาห์นี้มีเพียงเหตุการณ์เดียว คือการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่

ตำารวจในพื้นที่ จ.นราธิวาส ก่อนที่จะหลบหนี และถูกทหาร

ชุด จรยุทธ์ ที่ลาดตระเวนในพื้นที่จับกุมได้ 1 คน พร้อมอาวุธปืนยิง

เร็วหลายกระบอก ขณะที่จะพาไป เก็บ หลังการ

ปฏิบัติการซุ่มโจมตีแล้ว  

    สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในระยะ

หลัง เป้า ของ แนวร่วม หรือ โจรใต้ 

ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ 

จ.สงขลา คือ ตำารวจภูธร มากขึ้น การ

ที่ตำารวจภูธรกลายเป็น เป้า ของการ

ถูกซุ่มโจมตี ย่อมมาจากการที่ตำารวจ

ภูธรต้องเดินทางระหว่าง โรงพัก กับ

ตัวจังหวัดอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องส่งผู้

ต้องหา ส่งสำานวนการสอบสวน เดินทางไป

ติดต่อราชการเป็นพยานศาล เป็นต้น  

   ดังนั้นเมื่อเป้าหมายอื่นๆ ไม่ชัดเจน ตำารวจจึง

กลายเป็น เป้า ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูก ซุ่มโจมตี ได้ง่ายและมาก

ขึ้น ซึ่ง พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 

9 คนใหม่ ต้องเน้นให้ตำารวจป้องกันตัวในการเดินทาง ต้องมีความ

พร้อม และหน่วยข้างเคียงต้องรับรู้เพื่อที่จะป้องกันความสูญเสียจาก

การถูกซุ่มโจมตี  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวร่วม หรือกลุ่ม

ติดอาวุธ สมาชิกของขบวนการแบ่งแยกดิน

แดนบีอาร์เอ็นมีความเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ 

เพื่อรอจังหวะโอกาสในการปฏิบัติการต่อเจ้า

หน้าที่รัฐ เช่น ตำารวจ ทหาร และกองกำาลัง

ท้องถิ่น อย่าง อส. และ ชรบ. เป็นต้น  

ในงาน การเมือง หรืองาน

ด้าน มวลชน ในห้วงที่มีปัญหา โควิด-

19 งานด้าน การเมือง หรือ มวลชน ของบี

อาร์เอ็นไม่ได้อ่อนด้อยลง แต่เพิ่มความเข้มข้น

ในเรื่องการใช้ ไอโอ โจมตี กล่าวหาเจ้าหน้าที่

รัฐ มีการวางแผนเพื่อให้ มวลชน จัดงาน

ครบ 40 วัน ในการเสียชีวิตของ กองกำาลัง

ติดอาวุธ 6 คน จาก ยุทธการฮูแตยือลอ จาก

การปิดล้อม และ วิสามัญ ของกำาลังทหาร

จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  

ซึ่ง กอ.รมน.เองก็ไม่ประสงค์ที่จะเห็น

ภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดงาน ครบ

รอบ 40 วันของการเสียชีวิตของ แนวร่วม ที่

ถูกบีอาร์เอ็นทำาให้เป็นการตายที่เหมือนกับ

การ พลีชีพ หรือ ชาอีด เพราะภาพของ มวลชน ที่สนับสนุนบีอาร์

เอ็น ในวันที่มีการ ฝังศพ ผู้ตาย และในวันทำาบุญครบ 7 วันของผู้

ตายทั้ง 6 คน กลายเป็น ประเด็น ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เห็น

ถึงความ ยุ่งยาก ในการดับ ไฟใต้ ที่ตามมา   

และทราบว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ก็หยิบเอา 

บทเรียน ของการตาย 6 ศพ ที่ถูก บีอาร์เอ็น แปลงสภาพจาก โจร

แบ่งแยกดินแดน ไปเป็น นักรบของพระเจ้า เพื่อปลุกระดมคนใน

พื้นที่ เพราะ มวลชน ที่ร่วมงานศพ และงานบุญ 7 วัน บ่งบอกได้

ชัดเจนว่า งานมวลชนของบีอาร์เอ็นประสบความสำาเร็จ ในขณะที่

งาน การเมือง หรืองาน มวลชน ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่

บอกว่ามีมวลชนให้การสนับสนุนมากขึ้น เป็นเพียงการพูดให้ดูดี

มากกว่าข้อเท็จจริง  

 งาน มวลชน จะสำาเร็จหรือไม่ ให้ดูจากการที่ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือจากผู้นำากลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้นำา

ศาสนา เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ซึ่งทำากัน

มายาวนาน ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงขณะนี้ที ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องมีการแต่งตั้งให ้พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย ์ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการ สมช. ตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การแก้ปัญหาเพื่อลดจำานวนผู้ติดเชื้อ หรือ ศบค.ส่วนหน้า 

โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นรอง ผอ.ศบค.  

 ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ความร่วมมือ

จาก ท้องที่ ท้องถิ่น เริ่มดีขึ้น จากการปฏิบัติการ

อย่างจริงจังของนายอำาเภอและสาธารณสุข โดย

เฉพาะ อสม. ในส่วนของผู้นำาศาสนายังไม่ได้

ให้ความร่วมมือแบบ เนื้อเดียวกัน เช่น อิหม่าม 

หมู่บ้านนี้ ตำาบลนี้ ให้ความร่วมมือ แต่ อิหม่าม 

ตำาบลนั้น หมู่บ้านนั้น ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ อิหม่าม 

ให้ความร่วมมือ แต่ คอเต็บ ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น  

    ปัญหาใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน คือเรื่องของผู้นำาศาสนา ซึ่งผู้นำาศาสนาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นผู้ทรงอิทธิพล ต่อความคิด ความเชื่อ ของคนใน

พื้นที่ ถ้าผู้นำาศาสนาชี้นำาไปทางไหน คนส่วนใหญ่ก็จะไปทางนั้น เพราะ

ผู้นำาศาสนาอย่าง อิหม่าม คือผู้นำาจิตวิญญาณของผู้ที่นับถือศาสนา

อิสลาม  

ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า วันนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

แม้แต่ เมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯ จำานวนผู้ติดเชื้อลดลงทุกวัน แต่ใน

พื้นที่ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง จ.ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 

และสงขลา จำานวนผู้ติดเชื้อยังสูง และหากมีการตรวจในเชิงรุก ลงลึกถึง

หมู่บ้านตำาบลเมื่อไหร่ เชื่อว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะไม่ใช่ตัวเลขที่แสดงให้

เห็นเป็นรายวัน  

และก็ต้องยอมรับความจริงอีกว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐได้

ทุ่มงบประมาณจำานวนมหาศาล ในการที่จะดึงผู้นำาศาสนาให้เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของขบวนการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยงบประมาณ

ส่วนใหญ่ของการนี้ จะอยู่กับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ามากกว่าหน่วย 

งานอื่นๆ  

โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ที่เกิดปัญหา ไฟใต้

ระลอกใหม่ ที่บีอาร์เอ็นให้หลักการ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ 

เป็น เครื่องมือ ในการ บ่มเพาะ ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ให้เข้าสู่ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งหน่วยงานความมั่นคง

ได้ ทุ่มเท ทั้งงบประมาณ และ “กุศโลบาย” ต่างๆ เพื่อการดึงผู้นำา

ศาสนามาเป็น ตัวช่วย ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน  

ก็ไม่ได้บอกว่า ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ทำางาน แต่ได้ทำาอย่าง

มากมาย และใช้งบประมาณจำานวนมาก วันนี้เพียงแต่ต้องการถาม

ว่า สาเหตุอะไรที่ทำาให้การทำางานของ กอ.รมน.เกี่ยวกับการขอความ

ร่วมมือจากผู้นำาศาสนาในทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องความมั่นคง จนถึงเรื่อง 

สุขภาวะ ของการป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นจึงไม่ตอบโจทย ์ 

ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องหาคำาตอบให้พบ และ

ต้องปรับเปลี่ยนวิธี ปรับเปลี่ยนกุศโลบาย อะไรที่ทำาแล้วไม่ใช่ก็ต้อง

เลิก และหาแนวทางใหม่ในการทำา เพื่อให้ตรงเป้าและตอบโจทย์ที่

ต้องการ  

อีกเรื่องที่วันนี้บีอาร์เอ็นก้าวนำาหน้าฝ่ายความมั่นคง เช่น ใน

การเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนตำาบล หรือ อบต. ซึ่งจะมีการหย่อน

บัตรลงคะแนนเลือกตั้งในวันที ่28 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ในพื้นที่เขต

อิทธิพลของบีอาร์เอ็น ฝ่าย การเมือง ของบีอาร์เอ็นมีการเคลื่อนไหว 

ใต้ดิน เกี่ยวกับการสนับสนุนคนของตนเอง หรือผู้สมัครที่สอดคล้อง

กับแนวทางของบีอาร์เอ็นเพื่อให้ได้เป็นผู้นำาท้องถิ่น  

ซึ่งบีอาร์เอ็นยึดหลักการ การที่จะมี ชัยชนะ ที่หมู่บ้าน แกน

นำาในหมู่บ้าน ต้องเป็นคนของบีอาร์เอ็น หรือมีแนวทางเดียวกับบีอาร์

เอ็น เช่น ตัวแทนของ ท้องถิ่น ตัวแทนของ

ท้องที่ และตัวแทนของศาสนา ถ้าเป็นคน 

ของบีอาร์เอ็น หมู่บ้านนั้นก็จะเป็น ฐาน ที่

มั่นที่สำาคัญของบีอาร์เอ็น  

ในขณะที่ฝ่ายความมั่นคง ก็ท่องคำา

ว่า เหตุเกิดที่หมู่บ้าน ชัยชนะ ต้องมา จาก

หมู่บ้าน แต่วิธีการในการ ปฏิบัติการ ของ

หน่วยงานความมั่นคง ส่วนใหญ่ไม่ได้ ตอบ

โจทย์ ของปัญหา ดังนั้น ชัยชนะ จึงไม่ได้

มาจากหมู่บ้าน  

มองให้ตรงประเด็น ยาเสพ

ติด ซื้อ-ขายและเก็บ เพื่อรอส่งออกไป

ประเทศที่ 3 เต็มพื้นที่ การตัดไม้ทำาลาย

ป่ายังเป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ แค่ปัญหา 

อนุบาล 2 เรื่องนี ้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง

ความเชื่อในเรื่องศาสนา ก็สามารถ ชี้ชัด 

ได้แล้วว่า ไฟใต้ 17 ปี และกำาลังจะเข้าสู่ปี

ที่ 18 ในปี 2565 การปฏิบัติการของหน่วย

งานความมั่นคงยังไม่สามารถตอบ โจทย์ ได้

อย่างแท้จริง  

ล่าสุดในเรื่องของ มวลชน เมื่อ

องค์การนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ เปอร์มาส ได้

ขอ ยุติบทบาท ในการเคลื่อนไหวในเรื่องของ ไฟใต้ ซึ่งการขอ ยุติ

บทบาท ของ เปอร์มาส ครั้งนี้ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร เพราะใน

ฐานะที่ เปอร์มาส เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็น ปีกทางการ

เมือง ของบีอาร์เอ็น ขอยุติบทบาทแบบห้วนๆ น่าจะมีอะไรที่เป็นนัย

แอบแฝง  

แต่การที่ฝ่ายข่าวของหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยตอบ

เป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเราก็งงๆ กันอยู่ กับการที่ เปอร์มาส 

แถลงการณ์ยุติบทบาทในสถานการณ์ที่ ไฟใต้ ยัง ลุกโชน นี่ก็เป็นการ

ชี้ให้เห็นถึง บทบาท ของ ฝ่ายข่าว ในหน่วยงานความมั่นคงที่ยัง ล้า

หลัง และเข้าไม่ถึงเบื้องลึกของการดับ ไฟใต้ นั่นเอง.

เมือง ไม้ขม รายงาน

โจทย์ท้าทายในการดับ ‘ไฟใต้’

ที่หน่วยงานมั่นคงต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง  

ส

ห
อี

เผือกร้อน ‘บิ๊กตู่’ แก้น้ำามันแพง 

ม็อบรถบรรทุกขีดเส้นยกระดับ
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3บทความ-ในประเทศ

ากันตามกฎ ตามกติกา การแตงต้ังตํารวจระดับ 

“นายพัน” ตําแหน�งรองผูบังคับการ (รอง ผบก.) 

ลงมาถึงสารวัตร (สว.) วาระประจําป 2564 ท่ี 

“ผบ.ปด” พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ประกาศ “กฎ

เหล็ก” เอาไวต้ังแตกอนการแตงต้ัง 

ขอ 6.ขาราชการตํารวจท่ีมีการฝาฝนมาตรการใ

นการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจั

กรยานยนตในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือ

สถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลาย

สถานบริการ บกพรองในการปองกันและปราบปราม

อบายมุข ตลอดจนความผิดท่ีเก่ียวเน� องกับการคามนุษย 

ใหพิจารณาเสนอแตงต้ังสับเปล่ียนหมุนเวียนไปดํารง

ตําแหน�งอ� นนอกพ้ืนท่ีทุกราย 

ก็ตองถือวาคําส่ังเดง พ.ต.อ.จักรกริศน โฉสูงเนิน 

ผกก.สน.ลุมพินี ไปเปน ผกก.ฝอ.7 บช.น.

ถูกตอง เหมาะสม เพราะกอนแตงต้ังโยกยายไม

ถึงเดือน พ้ืนท่ีลุมพินีถูกจับรานอาหารปลอยม่ัวสุมด� มสุรา 

ฝาฝนประกาศการควบคุมโรงระบาดโควิด-19

เขาตามเง� อนไขกฎเหล็กท่ี “ผบ.ปด” กําหนดไว

แต...ส่ิงท่ีแวดวง “สีกากี” และคนภายนอกวิพากษ

วิจารณ ต้ังคําถาม คือ การแตงต้ังคร้ังน้ี “ผบ.ปด” มี

มาตรฐานเดียวหรือสองมาตรฐานกันแน�

เพราะพ้ืนท่ีทองหลอก็พบมีสถานบริการฝาฝน

กฎหมาย ฝาฝนมาตรการปองกันโควิด-19 ของกระทรวง

สาธารณสุข แอบขายเหลา ขายเคร� องด� มแอลกอฮอล จน

เปนตนตอของการระบาดโควิด-19 รอบแรก เชนเดียว

กับสนามมวย และยังเปนตนตอการระบาดโควิด-19 รอง

สาม ตอจากบอนพนันท่ีระยอง 

ถึงขนาดชวงเมษายนท่ีผานมา พล.ต.ต.โสภณ สาร

พัฒน ผบก.น.5 มีคําส่ังกองบังคับการตํารวจนครบาล 

5 ท่ี 103/2564 แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ

เท็จจริง รวมท้ังส่ังให พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส 

ผกก.สน.ทองหลอ และ พ.ต.ท.ธนากร งามเย็น สวป.

สน.ทองหลอ รักษาราชการแทนรอง ผกก.ป.สน.ทองหลอ 

ไปปฏิบัติราชการท่ี ศปก.บก.น.5 

ทวา พอคําส่ังแตงต้ังโยกยายออกมากลับไมปรากฏ

ช� อ พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.สน.ทองหลอ ถูกโยก 

ถูกยาย ถูกเดงไปไหน

คําถามตางๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะกรณี “ลุมพินี” 

แตกตางอยางไรกับ “ทองหลอ” 

มาตรฐานจึงไมเหมือนกัน!!!

จะเก่ียวกับท่ี ผกก.ทองหลอ มีศักด์ิเปนหลานเขย 

“บ๊ิกปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และเปนลูกเขย “บ๊ิกปอด” พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ 

อดีต ผบ.ตร. หรือเปลา

“ผบ.ปด” น�าจะตองมีคําอธิบาย แมการน่ิงเงียบ

ปลอยใหคําถาม ปลอยใหขอสงสัยเลือนหลายไปตามกาล

เวลา

แตเม� อไมมีคําตอบ ไมมีคําอธิบาย ส่ิงท่ีตอกยํ้า

ความรูสึกของลูกนอง ความรูสึกของตํารวจท่ัวประเทศ 

คาของคนอยูท่ีคนของใคร...น่ันคือเร� องจริง.

‘ลุมพินี-ทองหลอ’ตางกันตรง...?

ว

ฟุง‘ยานเกราะไทย’คณุภาพ

ขอใหได ‘คาน’ เถอะน�า

น “ถูกอิจฉา” เพราะอะไร รูมั้ย?

เพราะ “ดี” เกินหนาเขาน�ะซี!

ฉะนั้น นายกฯ ประยุทธควรดีใจ ที่วันๆ ฝายคาน, มาร

เมืองจองจับเอาทุกอิริยาบถไปประดิษฐเปนเร� องถากถาง-เยาะ

เยย-นินทา สารพัดจะวากลาว

ภาษิตทายรถบรรทุกเขามีวา “เปนคนใหเขาอิจฉา ดีกวา

เปนคนใหเขาสมเพช” ก็มีสวนถูกนะ

ไปยืนริมทะเล มันอิจฉา ก็วา “ยืนแบบโงๆ”

ขนาด “โลนสมปอง” รองไหหาแมอยูแหม็บๆ ยังอิจฉา

จนลืมแม เลาะอเวจี ไปยืนพล้ิวผาเหลืองโพสทาลอเลียนอยูริม

หาดหัวหิน

“นายกฯ โง” ไมรูภาษาอังกฤษ นี่เหมือนกัน

ประชุมเอเปกที่เวียดนามตั้ง ๓ ปมาแลว ยังอุตสาหไปคน

วิดีโอคลิปเกาๆ ใชไฟอิจฉาไปสอง หาชองมาจิก

ก็ไปตัดเอาคลิปตอน “นายกฯ เอามือลง” ชวงโบกไม-

โบกมือใหกลองขณะผูนําถายรูปหมู มาโพสต “ดิสเครดิต”

“นายกฯ ไทยซ� อบื้อ ไมรูภาษาอังกฤษ เขาบอกให โบกมือ 

ก็ไมรูเร� อง”!

AFP สํานักขาวฝร่ังเศส ซึ่งถายภาพ-ทําขาววันน้ันดวย 

คงทนขยะแขยงพฤติกรรมพวกชังชาติไมไหว ตองออกปาก

“ประยุทธเปนเปาหมายโจมตีดวยเฟกนิวส”

แลวก็เอาวิดีโอคลิปเต็มๆ มายืนยัน นายกฯ ตูก็โบกมือ

พรอมผูนําทุกคน ตอนเอามือลงเทานั้น ที่เอาลงไมพรอมกัน

จบจากเร� องนี้...เอาอีก

พวกนายทุนรถบรรทุกเขาเบงกลาม ถาไมลดราคาดีเซล

เหลือลิตรละไมเกิน ๒๕ บาท จะขับรถบรรทุก เปนพันๆ คัน มา

จอดตายแลว “ทิ้งคาถนน”

รัฐบาลก็บอก....

“ลดขนาดนั้นไมได แคตรึงไวลิตรละไมเกิน ๓๐ บาท ทุก

วันนี้ เงินก็เกลี้ยงกองทุนแลว ยังตองกูอีก ๒ หม� นลาน เพ� อพยุง

ราคาดีเซล ๓๐  บาท ดวยซ้ํา”!

กูไมสน ถาไมได กูจะสรางความเดือดรอนใหประชาชน

เพ� อเอามาบีบรัฐบาล

รัฐบาลบอก ตรึงจนระบมอยูแลว ลดอีกไมไดจริงๆ 

น้ํามัน “ขึ้น-ลง” ตามภาวะตลาด 

ถาสหพันธรถบรรทุก “หยุดวิ่ง” จริงๆ ก็จําเปนตองเอา “รถ

บรรทุก” ของทหารมารองรับ เปนการบรรเทาความเดือดรอน

“ชลน�าน” หัวหนาเพ� อไทย......

คงโขกศีรษะปรึกษาทานที่ปรึกษาอุงอิ๊ง “นายหญิงเล็ก” 

การเมือง “ฝายคาน-ฝายรัฐบาล” จุดสมดุลของการถวงดุล

ระบบรัฐสภา อยูตรง “ประโยชนชาติ-ประชาชน”

ไมใช “ประโยชนมึง-ประโยชนกู”

 และการเลนการเมืองดวยทัศนคติมืดบอด “รัฐบาลคือศัตรู

ของฝายคาน” จะทํางาน “สานประโยชน” รวมกันไมได

เอ็งซาย-ขาตองขวา, เอ็งขวา-ขาตองซาย ตองเอากันให

ฉิบหายตายจากกันไปขางหนึ่ง แบบนั้น

ผมวามันไมใชนะ! 

ชลน�าน..จะบอกวาคุณ “รุนใหม” ก็ใหมแบบผัก “ไฮโดรโป

นิกส” รากงอกน้ําในรูเจาะ โตแคคืบ ไมรูจักดิน-แผนดิน คืออะไร 

อยูตรงไหน และสําคัญอยางไร!?

มันเปนความเจริญเติบโตและงอกงามในเรือนเพาะชําที่น�า

เศราและน�าสงสารนะ!

ผมจะไมบอกวา การกมหนากางกฎหมายวากลาวนั้น ผิด

หรือถูก

แตสมมุติวา ๑ ธันวา สมาพันธรถบรรทุกเขามีมหิทธานุภาพ 

สั่งใหรถบรรทุกรับจางหยุดไดทั้งประเทศอยางนั้นละก็

ถาผมเปนนายกฯ ไมเอาแครถบรรทุกทหารออกรองรับปญหา

หรอก ท้ังเคร� องบินขนสง ท้ังเรือลําเลียงกองทัพเรือ ผมเอาออกมาหมด

เอาออกมาเสริมชองวางท่ีกลุมทุนขนสง “จงใจ” ทําใหเกิด 

เพ� อใหเศรษฐกิจเดินได เพ� อใหธุรกิจภาคขนสงไมสะดุดหยุดชะงัก 

ปญหาจําเปนเรงดวนเฉพาะหนาของสังคมชาติ สมาชิกสภา

นิติบัญญัติ “ฝายคาน” แทนจะรวมมือกันแแกไข

กลับฉลาดแบบโงๆ ยก พ.ร.บ.ขนสงมาอาง เพ� อขัดขวาง 

วิญูชนจอมปลอมอยาง “งักปุกคุง” นึกวามีแตในนิยายจีน 

ที่ไหนได ในการเมืองไทยยุคนี้ ก็มี “งักปุกคุง” เหมือนกัน

พระสงฆแทๆ เห็นญาติโยมปวยโควิด ยังสวมชุด PPE ทํา

หนาที่ทั้งบุรุษพยาบาล ทั้งสัปเหรอ ชวยญาติโยมทั้งเพศหญิงและ

เพศชาย

ครั้งพุทธกาล เยี่ยงนี้ พระพุทธองคยังสาธุ

แตนี่ หัวหนาพรรคเพ� อไทย ที่อางอยูขางประชาชน กลับหาม

รัฐบาลชวย ถาชวยจะกลาวโทษ!

น�าหยันและหยาม........

กับบทบาทสมาชิกสภานิติบัญญัติผูเครงครัดกฎหมายใต โมหะ

ตัณหาการเมือง 

ไอการตีหนาเลนบท “ทานผูทรงเกียรติ” ในสภา ขณะเดียวกัน 

เปนทอน้ําเลี้ยง “การเมืองลมเจา” นอกสภา ใหดาสถาบัน ใหลมมัน..

รัฐบาลประยุทธในถนน นั่นน�ะ

เปนการกระทําที่เกิดขึ้นแลว.......

ทานหัวหนาชลน�าน ไมคิดจะย� นเร� อง ป.ป.ช.ใหตรวจสอบ

พฤติกรรมต่ําทรามของคน-ของพรรคไหนในสภาบางหรือ?

พวกทาน เอะอะ “อางประชาชน”

อยากรูมั้ย จริงๆ แลว ประชาชนเขาคิดเห็นยังไงกับเร� อง

นี้ เอา...อานซะ

...............................

แหลมา แฉกลับ!!!

Tuksin B. Shinkrubwat  

ผูประกอบการรถบรรทุกบอกใหตรึงราคาน้ํามันดีเซล  25 

บาท ในขณะที่ราคาน้ํามันตลาดโลกไหลสูงขึ้นไปเร� อยๆ 

ในขอเรียกรองแบบนี้ แปลวารัฐตอง  subsidized โดยจาย

เงินอุดหนุนราคาสวนเกิน ก็คือ อาจจะยอมออก พ.ร.บ. ลดภาษี

สรรพสามิต  ตัดภาษีสวนนี้ใหคนกลุมเดียว ทั้งๆ ที่ภาษีสรรพ

สามิตสวนนี้ปรกติ สามารถนําไปใชประโยชนกับคนทั้งประเทศได

ก็ยังงงวาโดยปกติผูประกอบการขนสง สามารถขึ้นราคาคา

ขนสงตามราคาน้ํามันที่ขึ้นไดอยูแลว (นอกจากไปทําสัญญาระยะ

ยาว ซึ่งนั่นก็แปลวา จะมีชวงระยะเวลาที่น้ํามันราคาถูกกวา  25 

บาท ซึ่งคุณไดกําไรเยอะมาเปนป) ถัวเฉลี่ยกับชวงที่มีน้ํามันราคา

สูง แลวคุณไดกําไรไมเยอะแคนั้นเอง

คนเดือดรอนจริงๆ น�าจะเปนผูวาจาง ผูผลิตสินคามากกวา 

แตคนออกมาประทวง ดันเปนผูประกอบการขนสง 

แถมแทนที่จะ “รวมกลุม” มาเรียกรองก็ได 

ดันหาเร� องขับรถออกมาใหเปลืองคาน้ํามันอีก มีวาระซอน

เรนอะไรปะเนี่ย 

จะเอากําไรตลอดเวลา ไมเผ� อสถานการณราคาน้ํามันขึ้น

เลย แบบนี้เรียกวา เอาเปรียบสังคมมั้ยครับ

เอาจริงๆ ก็ไมใชรัฐบาลนี้ ไมชวย เขาใชเงินกองทุนน้ํามัน

มาชวยซับซิไดซตรงนี้ที่ไมเกินราคา 30 บาทอยูแลว จะตองชวย

ขนาดไหนครับ

กลุมทวงคืน ปตท.ที่เรียกรองใหน้ํามันราคาถูกอยางเดียว

โดยไมเก็บเงินเขากองทุนก็ไดเห็นประโยชนของกองทุนน้ํามันกัน

ตอนนี้แหละ 

เวลาราคาน้ํามันผันผวน ก็มีแตเอาเงินจากกองทุนมาใช

ตรึงราคาน้ํามันเพ� อลดภาระของผูประกอบการ

ถาทุกอาชีพ ทุกกลุม ทุกคนขอใหชวยแบบนี้หมด ภาษีก็เก็บ

ไดนอย เยียวยาก็ให รัฐบาลเอาเงินที่ไหนชวยละเนี่ย

.........................

วันนี้ จบ

ไวพรุงนี้ เผ� อ “โปรแกรมอิจฉา” จะเปลี่ยนเร� องใหม!

เรียบรอยแลวกระมัง จึงเปรี้ยง

“จะย� นเร� องให ป.ป.ช.พิจารณา นายกฯ ทําผิด พ.ร.บ.ขนสงทาง

บก เอารถบรรทุกทหารมารับ-สงสินคา เปนการจงใจทําผิดตอหนาที่”

เอาเขาไปนั่น....!

แคอาปากก็ดากโผลแทนลิ้น นี่เขาเรียกวาคานแบบ “พวกกูไม

เปนสุข ใครก็อยาหวังจะไดอยูเปนสุข”

“โทนาฟ” ฟงแลวคงปลื้ม แกะลายกูไดเหมือนเปยบ

ตอนเกิด “ภัยพิบัติ” ทุกครั้ง ไมวา น้ําทวม ไฟไหม ดินถลม 

ฟาทลาย โรคระบาด อยางเชน โควิดระบาด เปนตน

ไมวาครั้งไหน มีตอนไหนบาง ที่ทหารไมออกมาชวย? ก็ทุกครั้ง 

ประชาชนเห็นแต “หัวทหาร-รถทหาร”

ไมเคยเลยซักครั้ง ที่จะไดเห็นหัว ส.ส.อยางชลน�าน!

ตอนน้ําทวม “ถลมกรุง” ป ๕๔ รัฐบาลยิ่งลักษณ-เพ� อไทย 

ทหารก็ออกมาชวย เอารถบรรทุกมารับ-มาสง มาลําเลียงของไป

แจกชาวบาน

เอะ แลวตอนนั้น....

ทานชลน�านไปย� นเร� อง ป.ป.ช.ใหสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ ขอหา

จงใจทําผิดตอหนาที่ โทษฐานเอารถทหารมารับสงคนและของ วาผิด 

พ.ร.บ.ขนสงทางบก แบบนี้ดวยหรือเปลาละ?

นั่นเปน “การกระทํา” เกิดขึ้นแลวนะ

แตนี่ แคนายกฯ ทานพูดเผ� อเปนทางออกไวลวงหนา กรณี

ฉุกเฉินเทานั้น ถาสมาพันธรถบรรทุก เขาจะเอารถบรรทุกมาจอด

ทิ้ง “ปดเมือง” จริงๆ

เหตุยังไมเกิดเลย ไย “ตอมอิจฉา” เจาแตกขนาดนั้นเลา?

ทานหัวหนาชลน�าน กลับไปโขกศีรษะรับคําปรึกษาจากนาย

หญิงอุงอิ๊งใหม...ไป 

ไปกราบเรียนนายหญิงเล็กวา แผนนี้ “เขาเนื้อ” เรา ชาวบาน

ไมดาประยุทธ แตดาอาตมา หัวหนาเพ� อไทย คือตัวขานี่แหละ!

ค

วัดดังหนีโควิด

ผุดลอยกระทง

ลานรอบโบสถ

สมุทรปราการ • เม่ือวันศุกร์ 

บรรยากาศการจัดเตรียมสถานท่ี

ใหประชาชนลอยกระทงท่ีวัดอาษา

สงคราม ต.ตลาด อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ จากปรากฏการณ

นํ้าทะเลหนุนสูงทําใหนํ้าทะเลไหล

เขาทวมบริเวณรอบๆ วัดและ

โบสถ ทางวัดจึงเกิดไอเดียใชลาน

รอบโบสถเปนสถานท่ีใหประชาชน

ไดลอยกระทง โดยไดใชผาใบมาปู

รองดานลาง กอนทําการสูบนํ้าเขา

มาขังไวในลานรอบโบสถ และใช

เคร� องสูบนํ้าไดโวทําการผลักดันนํ้า

ท่ีสูบข้ึนมาขังไวรอบๆ โบสถใหเกิด

การหมุนเวียน ใหกระทงท่ีชาวบาน

จะนํามาลอยไดหมุนเวียนไปรอบๆ 

โบสถ ซ่ึงถึงวาเปนการลอยกระทง

ทักษิณารอบพระอุโบสถ นอกจาก

จะไดลอยกระทงแลวยังไดทําบุญ

ใหกับวัดอีกดวย และทางวัดยัง

ไดจัดทํากระทงไวอํานวยความ

สะดวกใหกับพ่ีนองประชาชน 

พระประดิษฐ อภโย พระ

ลูกวัด กลาววา ในปน้ีทางวัดได

จัดใหลอยกระทงรอบโบสถเปนป

แรก โดยนําแนวคิดมาจากเม� อตน

เดือนท่ีผานมาไดเกิดปรากฏการณ

นํ้าทะเลหนุนและมวลนํ้าไดเขามา

ทวมรอบๆ โบสถ จึงนําแนวคิดดัง

กลาวมาปรึกษากับทางทานรักษา

การเจาอาวาส วาเราจะกักนํ้าเอา

ไวแบบน้ีและใหชาวบานมาลอย

กระทงกัน ทานรักษาการเจาอาวาส

ก็เลยให โอกาสลองทําดู ซ่ึงก็เปน

ส่ิงท่ีดี ชาวบานจะไดรวมกันลอย

กระทงในวัด ไมตองไปรวมกลุม

กันลอยขางนอก ซ่ึงเส่ียงตอการ

ติดเช้ือโควิดท่ีกําลังแพรระบาดอยู

ในปจจุบัน 

พระประดิษฐกลาวตอวา ซ่ึง

ในปน้ีเปนปแรกท่ีทางวัดไดจัดทํา 

เพราะเทาท่ีดูในละแวกภาคกลาง

ก็ยังไมมีวัดไหนทํา ก็เลยลองทําดู 

นอกจากจะไดลอยกระทงขอขมา

แมพระคงคา ทักษิณารอบโบสถ

แลว ก็ยังไดรวมทําบุญกับทางวัด

ดวย เปนการรักษาวัฒนธรรมและ

สืบสานตามประเพณีไทย และยัง

ไดเขาวัดไหวพระอีกดวย. 

ลุยตรวจ‘โคกหนองนา’โมเดลสกดัโกง 
พิจิตร • เม� อวันศุกร นายสัญชาติ 

อุปนันชัย ผอ.ป.ป.ท.เขต 5 รักษา

การแทน ผอ.ป.ป.ท.เขต 6 มอบ

ใหนายนนทพัฒน สิงหประยูร 

ผอ.กลุมงานปองกันการทุจริตใน

ภาครัฐ ป.ป.ท. เขต 6 และเจา

หนาท่ีท่ีเก่ียวของใน จ.พิจิตร รวม

กันลงพ้ืนท่ีเพ� อทําการสุมตรวจ

โครงการโคก หนอง นา โมเดล 

กรมพัฒนาชุมชนท่ีจังหวัด

พิจิตร โดยไดทําการเขาสุมตรวจ

ท่ี อ.สามงาม โดยมีนายสุวัจชัย 

ปาลี พัฒนาการอําเภอสามงาม 

ใหขอมูลวา อ.สามงามไดรับงบ

ประมาณ 8 ลานบาท เพ� อทํา

โครงการ 88 แปลง ซ่ึงขณะน้ี

ดําเนินการขุดสระทําโคก หนอง 

นา ใหกับเกษตรกรท่ีเขาโครงการ

เสร็จส้ินแลว

คณะทํางานของ ป.ป.ท. 

เขต 6 จึงสุมเขาตรวจแปลงโคก 

หนอง นา โมเดล ระดับตําบล 

ซ่ึงต้ังอยูท่ี ต.หนองโสน ใชพ้ืนท่ี

ดําเนินการ 15 ไร มีการสราง

อาคารเปนศูนยเรียนรู 9 ฐาน

การเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง อาคารพ้ืนปูนเปดโลง

หลังคามุงแฝกมีอุปกรณและส� อ

การเรียนรูครบถวน พ้ืนท่ีต้ังอยู

กลางทุงนา ไฟฟายังเขาไมถึง 

ซ่ึงอาจตองติดต้ังโซลารเซลลใน

อนาคตตอไป

นายนนทพัฒนกลาววา 

การลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีเปนการสุม

ตรวจเพ่ือเน้นเฝ้าระวังเชิงรุก 

รวมถึงเพ� อลดและปดโอกาสใน

การทุจริตไมใหเกิดข้ึน รวมถึงให

ขอแนะนําตางๆ ในการดําเนิน

การจัดซ้ือจัดจางหรือตรวจรับ

งาน

ดานนายสุวัจชัย ปาลี 

พัฒนาการอําเภอสามงาม กลาว

วา โครงการดังกลาวพนักงาน

เจาหนาท่ีต้ังใจทํางานเพ� อหวัง

ประโยชน ใหเกิดข้ึนกับชาว

บาน แตโครงการน้ีมีเร� องงาน

ท่ีตองใชความรูดานชางเขามา

เก่ียวของดวย ซ่ึงก็ไดรับความ

รวมมือจากกองชางของเทศบาล

และ อบต.ท่ีเขาโครงการ รวม

ถึงไดงบประมาณในการจางนัก

พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบ (นพต.) 10 

คน ดวยคาตอบแทน 9,000 

บาท/คน ซ่ึงเปนบัณฑิตจบใหม

และผูวางงานท่ีไดรับผลกระทบ

จากสถานการณ โควิด ทํางาน

ในทุกหนาท่ี รวมถึงเปนวิทยากร

ประจําฐานการเรียนรู 

นายสุวัจชัยกลาววา แต

ปญหาท่ีหนักใจขณะน้ีคือหลัง

จากวันท่ี 30 พ.ย.64 สัญญาการ

จางก็จะหมดลง แตโครงการหรือ

กิจกรรมยังคงเดินหนาตอไป จึง

เปนหวงวาจะเอาบุคลากรท่ีไหน

มาสานงานตอ กองานใหม ดัง

น้ันจึงอยากวิงวอนขอใหระดับผู

บริหารชวยพิจารณาในเร� องดัง

กลาวน้ีดวย

ผูส� อขาวรายงานเพ่ิมเติม

วา จากการสุมเขาตรวจของ 

ป.ป.ท.เขต 6 ยังไมพบปญหาการ

ทุจริต พบแตเพียงวิธีดําเนินการท่ี

จะใชประโยชนจากอาคารสถาน

ท่ีท่ีสรางแลวเสร็จน้ี วาทําอยางไร

ในการใชประโยชนใหคุมคา.

บรรยากาศระหวางเกิดเหตุฝนตกหนักบนเกาะพีพี จ.กระบี่ ทําใหมีมวลน้ําจํานวนมากไหลจากภูเขา

ถลมลงมาขางลางอยางรวดเร็ว สงผลใหน้ําทะลักเขาทวมบานเรือน โรงแรม รานอาหาร ทําผลให

นักทองเที่ยวและชาวบานไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก. 

เม� อวันศุกร พล.อ.ชัยชาญ 

ชางมงคล รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงกลาโหม เปนประธาน

ในพิธีสงมอบยานเกราะลอยาง

แบบ 4x4 จํานวน 15 คัน ใหกับ

รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพ� อ

นําไปใชในภารกิจรักษาสันติภาพ 

ในหวงเดือนธันวาคมน้ี ณ 

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และ

เปนคร้ังแรกท่ีนําไปใชในภารกิจ

ของ UN โดยมีนายคินซัง ดอร

จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร

ภูฏานประจําประเทศไทย เขา

รวมแสดงความยินดี

โดย พล.อ.ชัยชาญระบุ

วา เรามีสายสัมพันธอันดีกับ

ภูฏาน การสงมอบไปใชในภารกิจ

สันติภาพคร้ังน้ี ก็ถือวาไทยมีสวน

รวมในภารกิจสันติภาพของ UN 

ดวย ท้ังน้ี รัฐบาลมีนโยบายท่ี

จะพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศไปสูการพ่ึงพาตัวเอง สู 

พาณิชย สงออก นําเงินตราเขา

ประเทศ ล็อตตอไปก็ไดมีการ

เจรจากับบางประเทศท่ีมีความ

สนใจในรถรุนน้ี

ขณะท่ี พล.อ.วรเกียรติ 

รัตนานนท ปลัดกระทรวง

กลาโหม กลาวถึงความสําเร็จ

ของความรวมมือระหวาง

กระทรวงกลาโหม กับบริษัท ชัย

เสรี เม็ททอล แอนดรับเบอร จํากัด 

บริษัทสัญชาติไทย ในการสงออก

ยานเกราะลอยาง FirstWin 4x4 

ใหกับราชอาณาจักรภูฏาน ซ่ึง

เอกอัครราชทูตภูฏานประจํา

ประเทศไทยก็ไดระบุวา การท่ี

เลือกใชยุทโธปกรณจากชัยเสรีฯ 

เพราะเช่ือม่ันในคุณภาพและ

สมรรถนะของบริษัทจากไทย 

อีกท้ังท้ังสองประเทศยังมีความ

ผูกพันกัน และมีสถาบันพระมหา

กษัตริยท่ีใกลชิดกัน ในขณะท่ี

ราคาก็ถือเปนราคามิตรภาพ ซ่ึง

ยืนยันวาคุณภาพไมไดเปนรอง

ใคร

“และถือเปนนโยบายของ

รัฐบาลท่ีจะสงเสริมอุตสาหกรรม

ภายในประเทศใหสามารถสง

ออกได รวมถึงผลิตใชภายใน

ประเทศ ซ่ึงก็มีการผลิตอยูเร� อยๆ 

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ

ของกองทัพ เชน ปนใหญ ระเบิด 

ซ่ึงขณะน้ีทางบริษัท ชัยเสรีฯ ท่ี

รวมทุนกับ สปท. กําลังเจรจา

กับฟลิปปนส หากเจรจากันไดก็

จะเปนออเดอรท่ีใหญพอสมควร

ในลักษณะแบบจีทูจี” พล.อ.วร

เกียรติระบุ 

ขณะท่ีนางนพรัตน กุล

หิรัญ หรือมาดามรถถัง เจาของ

บริษัท ชัยเสรีฯ กลาววา เปน

คร้ังแรกท่ีไดมีโอกาสสงรถใหกับ

กองทัพภูฏาน ถือเปนความภาค

ภูมิใจของบริษัท เพราะเราทํางาน

น้ีมาต้ังแตป 2517 รวม 54 ปแลว 

ซ่ึงถือเปนความรวมมือระหวาง

กระทรวงกลาโหมและบริษัท ซ่ึง

รถเกราะของเราก็ผานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมทหารกระทรวง

กลาโหม ทําใหเรามีความน�า

เช� อถือ ในขณะท่ีคุณภาพก็เปน

ท่ียอมรับ และการสงออกคร้ัง

น้ีก็ไมใชคร้ังแรก เพราะเราเคย

สงไปประจําการในกองทัพหลาย

ประเทศแลว และยืนยันวาไมมีคา

คอมมิชช่ัน หรือเงินใต โตะ 

เธอระบุดวยวา สําหรับ

สมรรถนะของยานเกราะลอ

ยาง FirstWin 4x4 ท่ีบริษัท ชัย

เสรีฯ ขายใหกับประเทศภูฏาน 

จํานวน 15 คัน ใชเวลาผลิตเพียง 

45 วัน โดยเปนรถ 4 แบบคือ 

1.รถลําเลียงพล รองรับได 11 นาย 

สามารถปองกันกระสุนระเบิดท้ัง

หองโดยสารและหองเคร� องยนต

ความเร็วสูงสุด 110 กิโลเมตรตอ

ช่ัวโมง 2.รถควบคุมบังคับบัญชา 

ภายในรถจัดวางระบบส่ือสาร 

3.รถพยาบาล มีระบบชวย

ลําเลียงผูปวยจากพ้ืนสูรถ และ 

4.รถยุทธการคลายกับรถ ลําเลียง

พล แตปรับมุมมองและชวง

ลางใหเหมาะกับการใชงานใน

ภูมิประเทศมากข้ึน

อยางไรก็ตามมีรายงาน

วา สําหรับรถเกราะรุนดังกลาว

ท่ีขายใหภูฏานประมาณคันละ 

15 ลานบาท รวมท้ังโครงการ 

15 คัน รวมวงเงินกวา 200 ลาน

บาท ซ่ึงเปนการจัดซ้ือระหวาง

เอกชนคือ บ.ชัยเสรีฯ กับทางการ

ประเทศภูฏาน.

กรุงเทพฯ • ไทยสงมอบยานเกราะลอยาง 15 คัน รวมเงินกวา 200 

ลาน ใหภูฏานเพ� อนําไปใชในภารกิจยูเอ็น ปลัดกระทรวงกลาโหมฟุง 

สมรรถนะ คุณภาพบริษัทไทยไดมาตรฐาน ราคามิตรภาพ 
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4 บทความ

รายงานปรัชญาไทยบทที่ 12 (ตอ)

ขอสองพระ

ควันหลงคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่ ชวงเผลอๆ

ระหวาง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ลงพื้นที่ พรอมควง “เสี่ยหนู”-อนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และ                                                    

“ลูกท็อป”-วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยา 

กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดวย 

โดย เสี่ยหนู นักสองพระ พรอม

กลองสองพระคูใจหอยติดตัวตลอด เหลือบไป

เห็น รมต.ลูกท็อป มีพระคลองคอ พรอม

เหน็บพระอีกองคไวที่กระเปาเสื้อดวย เลย

อดไมไดขอสองเสียหน�อย 

ครั้นสองอยูหลายรอบ สงสัยจะถูก

อกถูกใจ เลยหยอกๆ ควาพระ “ลูกท็อป” 

ใสกระเปาเสื้อตัวเองไปดวย ทําเอาผูเห็นเหตุการณถึงกับหัวเราะ 

และชวยกันเบรกเอาไว 555

สวน รมต.ลูกท็อป ไดแตยืนหัวเราะ กอนหาจังหวะรีบควา

พระกลับมาทันใด ฮา!  

แหม..ควาเอาไปตอหนาตอตาแบบน้ี สงสัยจะเปนของดีแน�ๆ  ฮาๆๆ 

กดผิดเจา

ควันหลงวันลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับ “ไอ

ติม”-พริษฐ วัชรสินธุ ภาพรวมการออกเสียงแบบเรียกเรียงตัวเปน

ไปดวยความสงบเรียบรอย จนกระท่ังเรียกช� อ ส.ส. ถึงหมวด ศ

“ศรีนวล บุญลือ” ส.ส.เมืองเชียง 

ใหม แหงภูมิใจไทย ลุกขึ้นขานมติดวย

สําเนียงจาวเจียงใหม มั่นใจหนักแน�น “รับ                                                              

หลักการ” รางรัฐธรรมนูญ ทันใดน้ันเพ� อนๆ 

ที่นั่งอยูรอบขางทําทาเลิ่กลั่ก เหตุเกิดมา

จากเจาปาขานสวนทางกับเพ� อน ส.ส.รวม

พรรคเดียวกันที่ออกเสียงไมเห็นชอบ

กวาปาจะรูตัว ก็เรียก ส.ส.คนอ� น

ผานไป 2 คน “ส.ส.ศรีนวล” ถึงลุกขึ้น

อีกครั้งดวยทาทางเกๆ กังๆ ยกมือทาบ

อกแบบคนตกใจ และกลาววา “ทานประธานเจา ขออนุญาตเจา      

กดผิดเจา ขอเปล่ียนเปนไมรับหลักการ”  ซ่ึง “พรเพชร วิชิตชลชัย” 

รองประธานรัฐสภา ซึ่งทําหนาที่เปนประธานการประชุมขณะนั้น 

รับทราบ จากนั้นก็ใหเจาหนาที่เรียกช� อ ส.ส.ลําดับตอไป ขานมติ

แหะๆ เดี๋ยวก็โดนขับออกจากพรรคภูมิใจไทย โทษฐานเปน

งูเหา “อีก” หรอก 555

                                                                

อยาเปลี่ยน

ไมก่ีวันกอน ส.ส.ฝปากกลาในสภา สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ เพิ่งใหสัมภาษณเห็นดวย ควรแกกฎหมายให                                                      

ส� อลามกถูกกฎหมาย เรียกเสียงฮือฮา และไมรูวากลัวจะถูกคนแซว

อะไรอยาง ไรหรือเปลา เพราะมีผูแทนฯ 

อาจจะเปนสวนนอยที่เอาดวย

ชวงหนึ่งเลยบอกอยางอารมณดี 

“นามสกุลเจนจาคะ แมจะขอเสนอตัวมา

แกกฎหมายเร� องส� อลามก ก็อยาเปลี่ยน

นามสกุลผมเปนเจนราคะนะครับ” เจา

ตัวพูดอยางติดตลก

นามสกุลหากอานเร็วๆ มองผานๆ 

อาจอานอยางที่เจาตัววาไวก็ได 

แหะๆ แววเสียงที่ผานมามีคน

อานผิด เรียกผิด อยูบอยครั้งเหมือนกัน จนเกือบจะกลายเปนเร� อง

เคยชินไปแลว ฮา!

    

ไมเหมือนที่เตี๊ยมกัน

กอนหนานี้ทางกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประเด็น

ดรามาในเร� อง ตูแชไวน ในหองทํางานของ ฐิติเชฏฐ นุชนาฏ กกต. 

โดยเปนภาพที่ถูกเผยแพรจากฝงประชาสัมพันธ กกต.ระหวางการ

ใหสัมภาษณพิเศษกับสํานักขาวแหงหนึ่ง 

ทําใหเกิดการตั้งขอสงสัยถึงความเหมาะสม จนมีการนัดกัน

ระหวาง ฐิติเชฏฐ กับ สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ซึ่งเปนเพ� อน

ซ้ีกัน เพ� อนัดทานขาวและพิสูจนขอเท็จจริง 

โดยกอนจะถึงวันนัด สมชัยยืนยันวานอกจากจะนัดทานขาว

แลว สมชัย ยังจะขอไลฟถึงหองทํางาน

ดวย ซึ่ง ฐิติเชฏฐ ก็โอเค เม� อมาถึงศูนย

ราชการฯ แจงวัฒนะ ซึ่งเปนที่ตั้งของ

สํานักงาน กกต. สมชัย ไดใหสัมภาษณ 

โดยสรุปวา “ระหวางกําลังเปดประตู

เขาศูนยราชการฯ ทางฐิติเชฏฐ ได โทร

หาและปฏิเสธที่จะเชิญเขาพิสูจนตูแชไวน 

และรับประทานอาหาร เน� องจากไมอยาก

ใหมีการไลฟสดในหองทํางาน ท้ังท่ีตัวเอง

ไดตกลงวาจะมีการไลฟสด แตฐิติเชษฐ

คงอาจไดยินไมชัด!@” 

ซ่ึง สมชัย ก็ยังพูดโดยนอยอกนอยใจวา “เงินก็เตรียมมาไมเยอะ 

เพราะก็นัดกันวาจะทานขาวหองฐิติเชฏฐ คงตองกินฟูดคอรตแลว” 

ผูส� อขาวก็แซววาให สมชัย ไลฟสดระหวางทานขาวในโรง 

อาหารฟูดคอรตให ทานฐิติเชฏฐ รูเลย หลังจากใหสัมภาษณเสร็จ 

ไดไลฟสดตามคําแนะนําของผูส� อขาวจริง แตไมใชในฟูดคอรต แต

เปนรานเชสเตอรกริลล ซึ่งเมนูราคาแพงกวาฟูดคอรต 555

อาว! ทาน อุตสาหเตรียมกันมา ไหนฟูดคอรตละครับ ฮาๆ

อนุทิน ชาญวีรกูล

สิระ เจนจาคะ 

ศรีนวล บุญลือ

สมชัย ศรีสุทธิยากร

ปรัชญาศาสนาแบบศาสนศึกษา 

การคนควาศาสนาเชิงวิทยาศาสตรดังที่กงต ทายเลอร เฟร

เซอร และคนอ� นๆ อีกมากคนควาไวนั้น นับวามีคุณคามากทาง

วิชาการ ไมควรที่ใครจะมองขามหรือประณามในนามของศรัทธา

ทางศาสนา แตในขณะเดียวกันก็ไมควรใชเปนขออางสรุปวาศาสนา

เปนแควิทยาศาสตร ผูวิจัยเห็นดวยกับความคิดที่วา มีความสําคัญ

ผิดถึงกับเอาศาสนามาเปนเง� อนไขใหแบงแยกและทะเลาะวิวาท

กัน แตก็ไมเห็นดวยที่จะแกปญหาโดยการเลิกเช� อศาสนา เพราะ

การมีศรัทธาตอศาสนาแบบยึดเหนี่ยวแตไมยึดติดนั้นเปนไปได คือ

ยึดเปนที่พึ่งโดยเช� อวาสัจธรรมแหงศาสนามีจริง แตไมตองยึดติด

วาของฉันนี้เทานั้นที่เปนสัจธรรม ของคนอ� นผิดหมด เราไมยึดติด

ตรงนี้ เราจึงเคารพศรัทธาของกันและกันดวยจริงใจและจริงจัง มี

องคกรอิสระ (NGO) หลายองคกรในปจจุบันที่จัดตั้งขึ้นดวยเปา

หมายที่จะสงเสริมความคิดและการปฏิบัติดังกลาวดวยทัศนคติ

วา พหุนิยมทางศาสนา (religious pluralism) ซึ่งอาจจะเปนศาสน

ศาสตร คือ บนฐานความเช� อวามีสิ่งเหนือธรรมชาติและโลกหนา 

หรืออาจจะเปนเพียงศาสนศึกษา คือ เสนอเปนขอมูลสําหรับวิชา 

การโดยไมผูกมัดตัวเองวามีความเช� อตามท่ีเสนอหมดทุกเร� องหรือไม

ฟรอยด (Sigmund Freud 1856-1938)  มิไดมองเหมือน

ทายเลอรเพียงแควาผูฝน แตกอนเช� อวามีดวงวิญญาณออกจาก

รางไปเที่ยวแลวกลับเขารางเดิม จนกวาจะตายจึงไมกลับมาอีก 

และหารางอ� นหรือสิ่งอ� นสิงสถิตตอไป (คลายความเช� อเร� องฝน

ของบรรพบุรุษของไทย) ฟรอยดไมปฏิเสธความคิดขอนี้ของทาย

เลอรที่วิจารณวาเปนความเช� องมงายไรมูลเหตุระดับชาวบาน แต

คิดตอไปวาลึกลงไปกวานั้นความฝนยังแสดงความเปนจริงตาม

หลักวิทยาศาสตรดวย คือมนุษยเรานอกจากจะมีความรูสึกนึกคิด

ในระดับสํานึกที่ผูคิดเองก็ไมรูวามี จึงเที่ยวคิดวามาจากภายนอก 

แทที่จริงก็อยูในจิตอีกระดับหนึ่งใตจิตสํานึกลงไป ฟรอยดจึงตั้งช� อ

ใหวา “จิตใตสํานึก” (the subconscious) 

เหมือนเราซื้อบานที่เจาของเคยอยูมาแลวเปนแรมป เม� อ

เราซื้อมาเจาของก็ไมเคยบอก

เราเลยวามีหองใตดิน ประตู

ทางเขาก็เก็บไวมิดชิดไมอาจ

จะรูได ในหองนั้นเปนที่เก็บ

ขาวของสารพัดของเจาของ

เดิม ท้ังท่ีเก็บไวใชและท่ีตอง                                                 

การท้ิง  ในน้ันจึงมีกล่ินสารพัด

กลิ่นซึ่งลอดรอยราวโชยมา                                                        

เปนระยะๆ แลวแตวากลิ่น

สวนไหนจะมีโอกาสลอดออก

มาเม� อใด และในเม� อท้ิงรางไว

อยางนั้นก็กลายเปนที่ซองสุม

ของสัตวนานาชนิดทั้งที่พึง

ประสงคและไมพึงประสงค 

วางๆ มันก็ทะเลาะกัน สง

เสียงประหลาดๆ ทําใหขนหัว

ลุก หลายคนสันนิษฐานวา

เจาที่แรง และน�าจะมีหลาย

เจาที่แยงกันเปนใหญ เอาใจ

ยาก ถวายของเทาไร และ

อยางไรก็ไมเห็นสงบ บางครั้งสัตวเหลานี้ก็เผยโฉมใหเห็น เชน มด 

ปลวก แมลงสาบ แมงปอง ตะขาบ จิ้งหรีด จิ้งจก ตุกแก ตะกวด 

งู กบ คางคก เขียด แมลงวันหัวเขียว ยุง ฯลฯ ซึ่งผูพบเห็นคิด

วามาจากภายนอกบาน ฟรอยดจึงตั้งทฤษฎีขึ้นมาสันนิษฐานวา 

บานชั้นที่เรากินอยูหลับนอนนี้คือ “จิตสํานึก” เราพอจะรูวามีอะไร

เกิดขึ้นบาง สวนชั้นใตดินที่ลับๆ ลอๆ อยูนั้นคือ “จิตใตสํานึก” 

(subconscious) ซึ่งมักจะแสดงฤทธิ์เดชในความฝน นอกนั้น บาน

ของเรายังมีหิ้งพระ เรียกวา “จิตเหนือสํานึก” (superconscious) 

อันเปนที่มาของอุดมการณและความใฝฝนทั้งหลาย แมเห็นไมชัด                            

แตเม� อรูความแลวก็พอจะรูวามี และถาสังเกตหน�อยก็พอจะรูการ

ทํางานและบทบาทของมัน ที่เรียกวาจิตเหนือสํานึกก็เพราะมัน

อยูชั้นบนในอากาศ พอมีแสงสวางใหเห็นได นอกจากจะปดตา

ไมยอมมอง แตขางลางที่แดนใตสํานึกนี่ซิ มันมืดมิดเสียจนมอง

ไมเห็นแมแตความมืด เปนแดนสนธยาจริงๆ จิตเหนือสํานึกและ

จิตใตสํานึกรวมเรียกวา “จิตไรสํานึก” (unconscious) 

อาศัยท่ีฟรอยดเปนคนมีเชาวนก็ลองเดาเอา เหมือนนักวิทยา

ศาสตรดังๆ ทั้งหลายก็ใชวิธีเดาเอาทั้งนั้น อยางนิวเถิ้น (Newton) 

ก็เดาวามีแรงโนมถวงดูดแอปเปลใหตกจากตน ที่แทก็ไมเห็นแรง

โนมถวงหรอก เห็นแตลูกแอปเปลตก ก็เดาเอาวาโลกดูดใหตก 

ไอนสไตนก็เดาจนไดรางวัลโนเบล เดาแลวไมไดเร� องก็มีเยอะ พวก

ที่เดาแลวไดเร� องจึงถือวาโชคดี เหมือนเดาเลขทายแทงหวยแลว

บัญเอิญถูก

ฟรอยดสอนวาการนับถือศาสนาเปนพฤติกรรมของคนเปน

โรคประสาทอยางหน่ึง เพราะเน้ือหาของศาสนาไมมีอะไรจริงแบบ                                                                                    

วัตถุวิสัยเลย เปนเพียงการแสดงออกของการเก็บกดจากจิตใต 

สํานึกเทานั้นเอง แตการเก็บกดทางศาสนานั้นเก็บกดมาในประ 

วัติศาสตรของมนุษยชาติถายทอดตอเน� องกันเร� อยมา จึงมีผลตอ                                                                      

จิตใตสํานึกของมนุษยท่ัวไปอยางคลายคลึงกัน จึงรวมตัวกันระบาย

ออกรวมกันในองคการศาสนาดวยการปฏิบัติและพิธีกรรมรวมกัน 

ผูเขาใจเร� องนี้จึงจะรอดจากการกดดันทางอาการประสาท เลิกนับ                                                              

ถือศาสนาและเลิกเช� อเร� องเหนือธรรมชาติใดๆ ทั้งสิ้น จิตใจก็จะ                                                                             

ปลอดโปรงเบิกบานมีสภาพจิตเปนปกติ ไมทุรนทุรายวาวุนเหมือน                                                                                    

คนมีศรัทธาตอศาสนา (คําสอนของฟรอยดจึงไมใชศาสนศาสตร 

แตเปนศาสนศึกษาประเภทไมเช� อวามีความเปนจริงเหนือธรรมชาติ

อยางชัดเจน) 

เม� อเปนเชนนี้ ฟรอยดจึงอธิบายตอไปไดวา จิตสํานึกของ

มนุษยเราแตละคนเปนสนามประลองยุทธของพลังจิตไรสํานึก 2 

ฝาย ฝายสูงมาจากจิตเหนือสํานึกเฉพาะตัวกับจิตเหนือสํานึกของ

มนุษยชาติรวมมือกัน สวนฝายต่ําก็มาจากจิตใตสํานึกเฉพาะตัว

และจิตใตสํานึกของมนุษยชาติรวมมือกัน ดังนั้น อะไรที่ตกตะกอน

จากประสบการณสวนตัวก็ดี หรือตะกอนจากประสบการณของ

มนุษยชาติก็ดี มีสิทธิจะสรางความวุนวายใหเกิดโรคประสาทของ

แตละคนไดทั้งสิ้น นักจิตวิเคราะหและแพทยบําบัดโรคจิตก็เลยมี

ภาระหนักตองศึกษาและพิจารณาทั้งประวัติสวนตัวและประวัติ

ความเปนมาของมนุษยชาติดวย ซึ่งมีศาสนาเปนขอมูลสําคัญ ดูก็

ยุงยากสลับซับซอนอยูไมนอยเลย

จริงอยูในการวินิจฉัยโรคทางประสาท นักจิตวิเคราะหจะ

SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health 

Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย 

เพ� อนักทองเที่ยว โดยนักทองเท่ียว เปนโครงการท่ีกระทรวงการ                                                                                       

ทองเท่ียวและกีฬา โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย หรือ ททท. รวม

มือกับกระทรวงสาธารณสุข หน�วยงานจากทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน ในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัย

ดานสุขอนามัย มีวัตถุประสงคเพ� อใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่ง

ของมาตรการควบคุมโรค โดยมีสภา สมาพันธ และสมาคมตางๆ 

ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนผูดําเนินการตรวจประเมินรายการ 

พรอมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน 

SHA โดยแบงเปน 10 ประเภทกิจกรรม อาทิ ประเภทภัตตาคาร/

รานอาหาร, ประเภทโรงแรม/ท่ีพัก และสถานท่ีจัดประชุม.

SHA

สืบถามถึงความเช� อทางศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจดวย ทั้งนี้

ไมจําเปนตองเช� อวาอาการปวยนั้นมีบอเกิดมาจากความขัดแยง

ในจิตไรสํานึกของมนุษยชาติ ซึ่งไมมีหลักฐานเพียงพอใหเช� อไดวา

มีจริง เปนเพียงสมมุติฐานของฟรอยดเทานั้น อาจจะตีความดวย

สมมุติฐานอ� นแทนได เชน เกิดจากความสําคัญผิดในการนับถือ

ศาสนาเฉพาะตัวของผูปวยทางประสาทนั้นเอง หรืออาจจะเปน

เพราะวาระบบศาสนาไมดีพอ มุงขมขูสรางความกลัวใหผูนับถือ

มากเกินไป หรืออาจจะเปนเพราะผูปวยหวังอะไรจากการนับถือ

ศาสนาเกินควร ซึ่งก็เขาขายสําคัญผิดทั้งสิ้น

อยางไรก็ตาม ทั้งนี้มิไดหมายความวานักจิตวิเคราะห 

(psychological analyst) ทุกคนจะตองเปนผูไรศาสนา เพราะ

บางคนอาจจะนับถือศาสนาอยางมั่นคง เพียงแตเอาใสวงเล็บไว                                            

(bracketing) ในขณะวิเคราะหจิตตามหลักวิชาการ เหมือนนัก

ธรรมชาติศึกษาเอาเร� องศาสนาใสวงเล็บในขณะศึกษาวิชาธรรม

ชาติศึกษา (ดูเทคนิคการใสวงเล็บของฮูสเซิรล (Edmund Husserl))

ดูรแกง (Emile Durkheim 1858-1917)  มองศาสนาเปน

ปรากฏการณของคนที่รวมตัวกันในสังคม อยากจะเขาใจศาสนา

ก็ใชวิธีเดียวกันกับวิชาสังคมวิทยาคือพยายามหาหน�วยยอยที่สุด

ของปรากฏการณศาสนา และเอามาประกอบกันเปนเหตุการณ

ตางๆ ทางศาสนา ก็จะเขาใจความเปนจริงที่อยูเบื้องหลัง อัน

ไดแกสังคมศาสนาได ไมมีอะไรมากกวานั้น หนังสือของทานช� อ

วา Elementary Forms of Religious Life (รูปแบบเบื้องตนของ

ชีวิตศาสนา) ดูรแกงมิเพียงแตเอามาตรการวิทยาศาสตรไปตัดสิน

เน้ือหาศาสนาอยางที่นักพุทธิปญญาทั้งหลายพยายามกระทํากัน 

แตถือวาศาสนาเปนความรูเหมือนวิทยาศาสตรคือมองเอกภพและ

อยากเขาใจจึงพยายามหาหน�วยยอยที่สุดของมัน หน�วยยอยที่สุด

ของศาสนาเรียกวาอณูศาสนา (religious molecules) เม� อพบแลว

จึงเอาหน�วยยอยประกอบข้ึนเปนข้ันๆ ก็จะเขาใจศาสนาไดเปนระบบ

เครือขายของความเปนจริงทางศาสนา

ดูรแกงพบวาอณูศาสนามีเพียง 2 ชนิดเทานั้น คือ สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ (the sacred) และสิ่งไมศักดิ์สิทธิ์ (the profane) ซึ่งสังคม

ที่นับถือศาสนาแทรกใหกับสิ่งตางๆ อณูทั้ง 2 มีความเปนจริงใน

สมอง ความเขาใจวาศักดิ์สิทธิ์ เปนความเปนจริงในสมองของ

สังคมที่มอบใหสิ่งใด สิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ เม� อศักดิ์สิทธิ์แลวอาจจะให

คุณหรือให โทษก็ได สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไมจําเปนตองใหคุณเสมอไป สวน

ความเขาใจวาไมศักดิ์สิทธิ์นั้นเปนความเปนจริงในสมองของแตละ

คน แมจะอยูในสมองของหลายคน แตก็ไมมีวันจะรวมกลุมกันเปน

ความเขาใจของสังคม เชน หินกอนหนึ่งถูกแกะสลักใหเปนรูปเทพ 

อพอลโล มีความเขาใจวาศักดิ์สิทธิ์ในสมองของคนกลุมหนึ่งหรือ

หลายกลุมทันที แตกอนหินธรรมดากอนหนึ่ง มีความเขาใจวาไม

ศักดิ์สิทธิ์ในสมองของหลายคนก็จริง แตพวกเขาจะไมมีวันรวมตัว

กันทําอะไรสักอยาง เพ� อแสดงความเขาใจวาไมศักดิ์สิทธิ์รวมกัน 

เหมือนอยางกลุมชนที่รวมตัวกันเพ� อแสดงความเขาใจรวมกันถือ

ความศักดิ์สิทธิ์ของกอนหินที่เปนรูปเทพอพอลโล จากความรูเร� อง

อณูศาสนาเชนนี้ ก็สามารถเขาใจไดวาศาสนากับไสยศาสตรนั้น

เปนคนละเร� อง ไมใชสองระดับของความเขาใจศาสนา ทายเลอร

สอนวาไสยศาสตรเปนระดับสูงกวาศาสนา ซึ่งหมายความวาเปน

เร� องเดียวกัน แตตางระดับความเขาใจกันเทานั้น สวนดูรแกงคิด

วาเปนคนละเร� อง ไมสามารถพัฒนาโดยอาศัยกันได เพราะศาสนา

มีมิติสังคม สวนไสยศาสตรอยูแคระดับมิติสวนตัวเทาน้ัน ดังสํานวน

ของทานวา “ไสยศาสตรไมมีสักการสถาน” (There is no church 

of magic) แตศาสนามีมากมาย

เทคนิคการตีความปรากฏการณศาสนาของดูรแกงก็ตางกับ

เทคนิคการตีความที่แลวๆ มา เพราะที่แลวๆ มา ตีความวาศาสนา

เปนผลของวิวัฒนาการและเปนเร� องของประวัติศาสตร แตการ

ตีความของดูรแกง เปนแบบเครือขายและเปนเร� องของเคมี เหมือน

น้ําแยกธาตุออกไดเปนออกซิเจนกับไฮโดรเจน ไมมีวิวัฒนาการ 

ไมมีประวัติศาสตร ไมจํากัดสถานที่ ไมวาที่ไหนและเม� อไรก็เดิน

ตามกฎเดียวกัน ตางกันที่มีองคประกอบมากนอยกวากันเทานั้น 

เหมือนอยาง H
2
O ก็เปนน้ํา สวน H

2
 SO

4
 ก็เปนกรดกํามะถัน

ดูรแกงมิไดเช� อวาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมีจริง มีแตความศักด์ิสิทธ์ิตามที่

ประชาชนมอบใหเทานั้น แมกซมืลเลอรเช� อมากกวา ที่คิดวามีสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์จริงแฝงอยูเบื้องหลังตํานานปรัมปราและคัมภีรศาสนา

ทั้งหลาย ดูรแกงมองวาความศักดิ์สิทธิ์ของโทเทมและทาบูเปนแง                                                

บวกและลบของเร� องเดียวกัน จึงเรียกรวมๆ วาโทเทมก็พอ โทเทม                                                                                   

เปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ียอยท่ีสุดและพ้ืนฐานท่ีสุด เม� อมีโทเทมหลายชนิด                                                                                          

จับกลุมกันก็จะกลายเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีซับซอนข้ึน จากโทเทมสามัญ

อันเปนพลังอบุคคลก็จะกลายเปนพลังบุคคลคือ เทพและพระเจา

ตามลําดับของความซับซอน ดูรแกงน�าจะคิดวาพระรัตนตรัยก็เปน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซับซอนเชนกัน เพ� อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงความศักดิ์สิทธิ์

อยูได ผูรูสึกความศักด์ิสิทธ์ิตองชวยกันทะนุบํารุงโดยปฏิบัติตามขอ 

บังคับและรวมพิธีกรรม ตลอดจนเสียสละกําลังกาย กําลังทรัพย และ

กําลังใจถือความภักดี โทเทมเปนคําภาษาเผาออสเตรเลีย ชาวเผา                                                                               

เมลเลอนีเซียน (Melanesian) เรียกมานา (mana) ชาวเผาอินเดียนแดง

เรียก wakan, manitou, orenda ฯลฯ ลวนแตเปนเร� องเดียวกัน 

เปนหน�วยยอยที่สุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มองอยางนี้ดูรแกงถือวาเปน 

การมองอยางนักสังคมวิทยา ซึ่งดูรแกงถือวาลึกกวาที่ชาวบานมอง

สวรรคนรกสําหรับดูรแกงน้ันเปนเร� องท่ีผูนําศาสนาประดิษฐ

ขึ้นเพ� อความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นของศาสนา เพ� อใหขลัง วิญญาณจะ

ไดมีกําลังใจดูแลและบังคับรางกายไดชะงัดข้ึน วิญญาณไมรูตาย ไม

ตายพรอมกับรางกาย แตจะกลับคืนสูสังคมและเปนสวนหนึ่งของ

สังคมตอไป ถาไดทําดีมาก็จะฝากช� อไวกับสังคม และจะอยูชั่ว                   

สังคมสลาย นั่นคือความไมรูตายของวิญญาณในความหมายของ 

ดูรแกง วิญญาณเหลานี้แหละที่รวมตัวกันเปนวัฒนธรรมของสัง 

คม สวนที่เดนก็จะเปนผีบรรพบุรุษ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยก็น�าจะ

ไดแกเจาพอหลักเมือง ผีเสื้อเมือง ผีปูตา ผีปูยาตายาย ฯลฯ ในบาง

วัฒนธรรมก็เปนเทพประจําเผาซึ่งมีหลายองคหรือองคเดียวแลว

แตวัฒนธรรม เหลานี้คือที่มาของตํานานปรัมปรา วิญญาณนิยม 

พหุเทวนิยม และเอกเทวนิยม

ดูรแกงไดช� อวาเปนผูแยกวิชาสังคมวิทยาออกจากปรัชญา

ในป ค.ศ.1895 ดวยการเผยแพรหนังสือ The Rules of Sociological 

Method (กฎของวิธีสังคมวิทยา) 

คารลมารกซ (Karl Marx 1818-1883) เสนอความคิดวา 

เศรษฐกิจของสังคมเปนตัวกําหนดชีวิตสังคม แลวมารกซก็ยกตัว 

อยางจากคริสตศาสนาที่ใครๆ ก็รูจักกันดีในยุโรป คือ ตอนใดที่

อํานาจเศรษฐกิจอยูในมือของผูใดหรือกลุมใด บรรดาปญญาชนและ

บรรดานักบวชของศาสนาคริสตก็จะขอพึ่งผูมีพลังเศรษฐกิจ เพ� อได

รับทุนการศึกษาและสรางบรรยากาศการปฏิบัติงานของตน เพราะ                                                                                

พวกนี้เทานั้นมีเงินใหทุน และก็ยินดีใชเงินเพ� อการนี้โดยการลง                                                        

ทุนสรางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เพ� อสรางผูมีความรูใหเปน                       

ครู จะไดสอนผูอ� นตอไป ก็แน�                         

นอนวาผูวางแผนและหลักสูตร

การศึกษาจะตองรูสึกเกรงใจ

ผูใหทุนโดยอัตโนมัติ หรือโดย                                 

สัญชาตญาณก็วาได การศึกษา

ทั้งระบบจึงปรากฏวาสงเสริม

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เกื้อ                                        

หนุนการศึกษาขณะนั้น เปน 

การเอื้ออาทรตอกันแบบน้ํา

พึ่งเรือเสือพึ่งปา แลวมารกซ

ก็ยกสังคมยุคกลางซึ่งอํานาจ

เศรษฐกิจอยูในมือของเจาของ

ที่ดินซึ่งมี 2 กลุม คือ ขุนนาง

และคริสตจักร ซึ่งรวมมือกัน

รักษาสถานภาพไดอยางดีโดย

ตั้งโรงเรียนสถาบันการศึกษา

ของรัฐ โดยนักบวชนักพรต

เปนผูสอนให ใชชีวิตในโลกนี้                                      

เพ� อเตรียมตัวไปมีความสุขใน

สวรรค ในโลกน้ีใหอยูอยางประ 

หยัดจะไปสวรรคไดงาย สมัยฟนฟูเศรษฐกิจอยูในมือของพอคา

ซึ่งตั้งมหาวิทยาลัยที่เปนอิสระจากศาสนาและขุนนาง เพ� อใหการ

ศึกษาแกปญญาชนที่สงเสริมการเคารพตอกฎหมายของรัฐและ

อุทิศตนใหรัฐเพ� อตอตานระบบศักดินา ครั้นถึงยุคอุตสาหกรรม นัก

อุตสาหกรรมก็ลงทุนใหการศึกษาที่สงเสริมการแขงขันเสรีอันเปน

ทางไดเปรียบของผูมีเงินทุนมากกวา ท้ังปญญาชนและนักบวชของ

ศาสนาคริสตตองการทุน จึงยอมเปนผูสนับสนุนที่วางาย ทําให

ความรู้เป็นเครื่องมือของผู้มีอํานาจทางเศรษฐกิจโดยอาศัยครู

อาจารยซ่ึงรวมถึงนักบวชของศาสนาคริสตดวย เปนเคร� องมือเกล้ีย

กลอมประชาชนใหยอมรับสภาพที่ถูกกดขี่โดยดุษณี ในฐานะที่ได

รับการยกยองนับถือโดยคนทั่วไปวาเปนผูรู พูดอะไรคนก็เช� อ 

โปรเตสแตนตท่ีแยกออกไป ก็ตกอยูใตอิทธิพลของผูมีอํานาจ

เศรษฐกิจที่ตองการเปนอิสระจากสันตะสํานัก เหมือนหนีเสือปะ                                            

จระเข มารกซคิดเชนน้ัน สวนชาวคาทอลิกท่ียังยอมข้ึนกับสันตะปาปา

น้ัน มารกซมองวาสันตะปาปาตกอยูใตอิทธิพลของผูกําอํานาจเศรษฐ 

กิจ ซึ่งสามารถสั่งสันตะปาปาใหใชอํานาจสั่งและสอนเพ� อค้ําจุน

อํานาจของตน ซึ่งสันตะปาปาก็ตองยอมเพ� อมิใหสมาชิกหลุดจาก

อํานาจไปเปนโปรแตสแตนตมากข้ึน สภาพเชนน้ีคงมีอยูถึงสมัยของ 

มารกซผูพยายามช้ีใหดูวา ปญญาชนเปนสมุนของผูมีอํานาจเสมอมา

มารกซกลาววาศาสนาเปนยาเสพติด ซึ่งหมายความตาม

มารกซวา ศาสนาทุกศาสนาเปนมายา (illusion) เปนความสําคัญ

ผิด และเปนความสําคัญผิดที่เลว ไมพึงปลอยไวอยางที่ดูรแกง

คิด เพราะใหผลรายมากๆ (evil consequences) ศาสนาเปนผล 

พลอยไดจากการตอสูระหวางชั้นชน (by-product of the class 

struggle) และจากผูไมกลาสู จึงหาทางประนีประนอมใหเลิกตอสู 

นับเปนอุปสรรครายกาจตอความกาวหนาสูอุดมการณคอมมิวนิสต 

มารกซไดแสดงความรูสึกเกลียดชังตอศาสนามาแตไหนแตไร ใน

วิทยานิพนธปริญญาไดเขียนแสดงความรูสึกของตนไว โดยอางคํา

พูดของโพรมีเทียส (Prometheus) วา “ขาพเจาเกลียดเทพเจาทั้ง

หลาย” (I hate all the gods) และใหเหตุผลที่ตนชอบขอความดัง

กลาววา “เพราะเทพไมยอมรับวาความสํานึกตนเองของมนุษยนั่น

แหละคือเทพเจาสูงสุด” ใหสังเกตวามารกซตอนนี้เลนลิ้นหรือที่

ตรรกวิทยาเรียกวาไดเลมมา หรือปญหา 2 แง คือ ถาเทพถือวา

มนุษยเปนเทพสูงสุด เทพทั้งหลายก็ตองอยูใตอํานาจของมนุษย ซ่ึง

มารกซคิดวาไมมีเทพใดจะยอม แตถาเทพไมยอมถือตามขอเรียกรอง 

มารกซก็จะเกลียดชังเทพทุกองค ทั้งขึ้นทั้งลองก็ลงขอสรุปเหมือน

กันวาไมมีเทพอันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น ลงเอยวา

ศาสนาเปนความสําคัญผิดที่เลว

ลัทธิอัตถิภาวนิยมแกลําวาความสําคัญผิดที่เลว (bad faith) 

ทําใหเกิดทุกข จึงเสนอใหแกเปนความสําคัญผิดที่ดี (good faith) 

ดวยหลัก 3 กลา คือกลาเผชิญปญหา กลาประเมินวิธีปฏิบัติ และ

กลาลงมือทําการดวยความรับผิดใหตัวเองมีใจเสรีที่จะตัดสินใจตอ

ไป ลัทธิหลังนวยุคสายกลางจะรับเอามาตอยอดเปนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวยการสรางสรรค ปรับตัว รวมมือ และแสวงหา 

(creativity, adaptivity, cooperativity and inquisitivity) ดวยวิธี

วิเคราะห วิจักษ และวิธาน (=ประยุกตเพ� อการสรางสรรค ปรับตัว 

รวมมือ และแสวงหา).



าวสู่ปีที่ 2 ของ บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  

ผู้นำ�องค์กรสีก�กี ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร

บังคับใช้กฎหม�ยที่นำ�สมัย ในระดับม�ตรฐ�นส�กล 

เพื่อให้ประช�ชนเชื่อม่ันศรัทธ�” และต้องก�รปรับภ�พ

ลักษณ์องค์กรตำ�รวจที่มีต้นทุนท�งสังคมต่ำ� โดยเฉพ�ะช่วงเข้�

ม�รับตำ�แหน่งค�บเกี่ยวกับม็อบกลุ่มร�ษฎรที่กำ�ลังจุดติด ปิด

ถนนชุมนุมทั่วกรุงหล�ยจุดจนเกิดก�รปะทะกับเจ้�หน้�ที่ แกน

นำ�ม็อบและแอดมินเพจใช้ โซเชียลปลุกปั่นโจมตีตำ�รวจเป็นขี้ข้�

รับใช้เผด็จก�ร ทำ�เอ� สตช.ถึงกับเป๋ ก่อนจะตั้งทีมสื่อ-สร้�ง-

ส�ร นำ�โดย “บิ๊กรอย” พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

(ยศตำ�แหน่งในขณะนั้น) ช่วงชิงพื้นที่สื่อสร้�งก�รรับรู้ จนมวล 

ชนม็อบเริ่มแผ่วจ�กหลักหมื่นเหลือเพียงหลักร้อย 

ด้วยองค์กรที่มีก�รปรับเปลี่ยน “บิ๊กรอย” ขยับขึ้นเป็น  

“รอง ผบ.ตร.” หน้�ง�นขับเคลื่อนบริห�รองค์กรเพิ่มขึ้น ทำ�ให้

เกิดสุญญ�ก�ศ ยิ่งคดีที่ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรืออดีต  

ผกก.โจ้ อดีต ผกก.สภ.เมืองนคร 

สวรรค์ ร่วมกับลูกน้องใช้ถุงดำ�

คลุมหัวผู้ต้องห�ค้�ย�เสพติด

รีดเงินจนข�ดใจต�ยค�โรงพัก 

สร้�งคว�มเสื่อมเสียฉ�วไปทั่ว

โลก ล่�สุดเกือบเป็นคว�มขัด

แย้งระหว่�งหน่วยง�นระหว่�ง

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติกับ

สำ�นักง�นอัยก�ร คดีจับกุมตัว

น�ยสหชัย เจียรเสริมสิน  หรือ

เส่ียโจ้ ปัตต�นี พ่อค้�น้ำ�มันเถื่อน                                      

ต�มหม�ยจับศ�ลจังหวัดสงขล�

ข้อห� “ร่วมกันฟอกเงิน” แต่อัย 

ก�รไม่ฟ้อง ต้องปล่อยตัวไปทั้งที่มีหม�ยจับอีกหม�ยที่ จ.ปัตต�นี

อัยก�รยืนยันส่งหม�ยจับให้ตำ�รวจไปแล้ว แต่ตำ�รวจปัด

ไม่พบหม�ยจับในส�รบบ จ�กน้ัน สตช.เต้นเช็กกันให้วุ่น กระท่ัง 

“บ๊ิกป๊ัด” ออกม�ยอมรับมีหม�ยจับจริง เป็นคว�มบกพร่องของ

พนักง�นสอบสวนท่ีรับหม�ยแล้วไม่นำ�เข้�สู่ส�รบบ และ บช.ภ.9                                                                                      

ต้ังกรรมก�รสอบสวนเอ�ผิดท�งวินัย “กรมปทุมวัน” จึงต้องเร่ง                                                                                      

ปรับภ�พลักษณ์ใหม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์จึงลงน�มคำ�ส่ัง ตร.ท่ี 592/ 

2564 ลง 17 พ.ย.64 แต่งต้ังให้  บ๊ิกต่าย-พล.ต.ท.กิตต์ิรัฐ พันธ์ุ

เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้�คณะทำ�ง�น สื่อ-สร้�ง-ส�ร เพื่อ

ก�รประช�สัมพันธ์ เผยแพร่ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รในภ�พรวม

ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ เป็นไปด้วยคว�มถูกต้อง รวดเร็ว 

ทันเหตุก�รณ์ และมีประสิทธิภ�พ โดยมีคณะทำ�ง�นรวม 10 น�ย

ขณะที่ทีมโฆษก พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำ�นงค์ รอง ผบช.

สตม. ยังได้รับคว�มไว้ว�งใจ โดยมีรองโฆษก ตร. 3 คน  ประกอบ

ด้วย พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผบก.ตท., พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชย�กร 

ณิช�บวร รอง ผบก.สท. และ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. 

แต่ไร้ชื่อ “รองแจ๊ก” พ.ต.อ.กฤษณะ  พัฒนเจริญ รอง ผบช.สอท.

1 ท่ีทำ�หน้�ท่ีรองโฆษก ตร.ม�น�นกว่� 8 ปี แว่วว่�เจ้�ตัวกำ�ลังว่ิง

เพื่อเข้�ม�อยู่ในทีมโฆษก  ตร.เหมือนเดิมให้ได้

สำ�หรับ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ หัวหน้�ทีมสื่อ-สร้�ง-ส�ร เป็น  

นรต.รุ่น 41 เกษียณอ�ยุร�ชก�รปี 2569 เส้นท�งก�รเจริญ

เติบโตในเครื่องแบบสีก�กียังสดใส ถึงแม้ผู้นำ�องค์กรจะถูกตีตร�

ว�งตัวไว้ในช่วง 4-5 ปีแล้วก็ต�ม โดย “บิ๊กต่�ย” เป็นคนสนิท

ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ปี 62 เป็นรอง ผบช.ภ.1 ได้รับก�รแต่งตั้ง

เป็นผู้บัญช�ก�รประจำ�สำ�นักง�นผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ 

ก่อนขยับนั่ง ผบช.ภ.8 คุมพื้นที่เศรษฐกิจก�รท่องเที่ยว กระทั่ง

เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. นับเป็นตำ�รวจอีกน�ยที่มีอัธย�ศัย

บุคลิกที่ดี ที่จะเข้�ม�สร้�งภ�พลักษณ์ให้ สตช.ดีขึ้น.

๒๐ ปีก็เป็นเพียง “โบรชัวร์ข�ยคอนโดมิเนียม”  เท่�นั้น.

แมวขาว

 

การเมืองไทยงูกินหางจริงๆ ครับ จนไม่รู้ต้องไปแก้ปัญหา

ตรงไหนก่อนหลัง เพราะเกือบทุกอย่างมันเป็นปัญหาไปหมด 

ดูกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอติมท่ีเข้าสภาเป็นตัวอย่าง   มี 

ส.ส.จำานวนหน่ึงอยากแก้เพื่อเพ่ิมอำานาจ ส.ส.ให้มากข้ึน แต่ ส.ส. 

ไม่เคยบอกกับประชาชนเลยว่า พวกเขาจะปรับปรุงตัวเองเมื่อไหร่ 

ถ้าเอาคุณภาพ ส.ส. ณ ปัจจุบัน ไปใช้อำานาจตามรัฐ 

ธรรมนูญฉบับไอติม เช่นไปเป็นผู้ตรวจศาล ผู้ตรวจกองทัพ   ให้                                                                           

ส.ส.เลือกศาล มันไม่ฉิบหายหนักกว่าตอนนี้หรือครับ 

เรื่องยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ผมอยากให้อ่านแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประกอบ แล้วจะเห็นว่ามีความสำาคัญ

แค่ไหน สมัยก่อนเราบ่นกันว่าประเทศพัฒนาไร้ทิศทาง เพราะ

ไม่มีแผนยุทธศาสตร์เหมือนอย่างที่มาเลเซียมี แต่พอเรามีคน

บางกลุ่มก็บอกไม่เอา ไม่อยากให้มาบังคับว่าต้องทำาอะไร เขา

คิดเองได้ นี่แหละครับการเมืองไทย.

    

ถ้าล้ม ม.๑๑๒ ได้ ขั้นต่อไปของก้าวตกท่อคือ 

ด่าใครก็ได้ โดยไม่มีความผิด

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผู้กองปูเค็มเสนอให้ยกเลิกอภิสิทธิ์ ส.ส. แต่เชื่อว่� ส.ส.ทั้ง                      

สภ�ไม่เห็นด้วยอย่�งแน่นอน โดยเฉพ�ะ ส.ส.ที่สั่งตรงจ�ก 

“อิแทลี” คนนั้น เพร�ะวันนี้ถูกฟ้องเรียกค่�เสียห�ย ๑๐๐ ล้�น  

ทำ�เอ�ขี้หดตดห�ยเพร�ะคว�มกลัว เชื่อว่�ถ้�มีอำ�น�จม�กกว่�

นี้ ส�ม�รถออกกฎหม�ยยกเลิกม�ตร� ๑๑๒ ม�ตร�  ๑๑๖ ได้

สำ�เร็จ ขั้นต่อไปก็จะต้องเสนอร่�งกฎหม�ยเพิ่มอภิสิทธิ์ ส.ส. 

เรื่องใดที่ ส.ส.พูดในสภ�ไม่ส�ม�รถเอ�ผิดได้ทั้งแพ่งและอ�ญ� 

เพร�ะสิ่งที่ ส.ส.อภิปร�ยในสภ�นั้นเป็นคว�มจริง แล้วทำ�เพื่อ

ช�ติบ้�นเมือง หุยฮ�จริงๆ

นอกจ�กนั้น ส.ส.จะขอเพิ่มอภิสิทธิ์อื่นๆ เช่น บุกรุกป่�

สงวนสร้�งเล้�ไก่ไม่มีคว�มผิด ถมแม่น้ำ�สร้�งสวนหย่อมก็ไม่มี

คว�มผิด หนักไปกว่�นั้นก็คือ ฆ่�คนก็ไม่มีคว�มผิด เพร�ะฆ่�

คนเลวที่ต่อต้�นก�รกระทำ�ของผู้แทนร�ษฎรที่ล้วนแล้วแต่

กระทำ�เพื่อช�ติ แต่ก็น่�สนใจว่�ทำ�ไมประช�ชนจึงยังเลือก ส.ส. 

ประเภทนี้เป็นตัวแทนเข้�สภ� ข่�วหน้�หนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้                                                                          

“โทนี่ตกนรก เพร�ะตกหลุมเรื่องม�ตร� ๑๑๒ และ ๑๑๖” จริง

5บทความ

อาให้สุดๆ 

เด็กๆ ส�มนิ้ว เรียกร้องให้ยกเลิกประเพณีลอยกระทง  

เหตุผลเพร�ะสกปรก ไร้ค่� โบร�ณ คร่ำ�ครึ คนรุ่นใหม่ไม่

ต้องก�ร 

ขณะเดียวกันสนับสนุนหนังโป๊เสรี เพร�ะคนรุ่นใหม่ต้องก�ร

ม�น�น 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ห�กจำ�กันได้ทัศนคติแบบนี้ เริ่มต้นจ�ก  

“ธน�ธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 

แทบลอยด์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๗  พฤษภ�คม 

๒๕๖๑ สัมภ�ษณ์ “ธน�ธร” ถึงแนวคิดนโยบ�ยของพรรคอน�คตใหม่ 

ต่อก�รแก้ปัญห�ระบบก�รศึกษ�ของประเทศไทย 

บทสัมภ�ษณ์ในวันนั้นตกเป็นข่�วเกรียวกร�ว เพร�ะ  “ธน�

ธร” เสนอให้ยกเลิกพิธีไหว้ครู 

------------------

“...ลองย้อนกลับไปนึกในส่ิงท่ีเรียน อย่างเหตุการณ์เปล่ียนแปลง

การปกครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ เหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนั้น สมัยผม

หนึ่งย่อหน้ากับเหตุการณ์ ๒๔๗๕ พูดถึงนายปรีดี พนมยงค์ครั้งเดียว

ในแบบการเรียนการศึกษาไม่เคยพูดเลยว่าประชาชนมีศักย 

ภาพอย่างไรในตัวเอง สอนแต่ให้ทุกคนยอมจำานน สอนแต่ให้ทุกคน

สยบยอม แม้แต่ความไม่เป็นธรรม ความไม่ยุติธรรมก็ต้องสยบยอม 

นี่คือการศึกษาไทย

ยกตัวอย่างง่ายๆ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่ล้าหลังมาก  เอา

พิธีกรรมที่เจ้ายศเจ้าอย่างออกไปทั้งหมด จากระบบการศึกษา 

ยกตัวอย่าง โรงเรียนไหนอยากจะมีการไหว้ครู ก็เป็นเรื่อง

ของโรงเรียน ไม่ต้องไปบังคับเขา โรงเรียนไหนไม่อยากมีก็ไม่ต้องมี 

โรงเรียนไหนอยากให้นักเรียนไว้ผมยาวได้หรือจะให้ไว้ผมทรง

นักเรียน หรือโรงเรียนไหนอยากให้นักเรียน นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษา 

หรืออยากจะให้ใส่ชุดอะไรก็ได้มาเรียน ก็ให้เป็นเรื่องของโรงเรียน 

ต้องเอารัฐออกจากรูปแบบ เนื้อหาของการเรียนอยากสอน

อะไรก็สอน ไม่ต้องไปออกแบบวิธีการประเมินจากส่วนกลาง ให้ท้อง

ถิ่นออกแบบตัวเอง

ไม่ต้องปฏิรูป ปฏิรูปอย่างเดียวคือเอารัฐไทยออกมา เอากระ 

ทรวงศึกษาธิการออกมา...” 

-------------------

ครั้งนั้นบ�งอย่�งที่ “ธน�ธร” สื่อออกม� ผู้คนอ�จจะยังคิด

ต�มไม่ทันว่� เจตน�คืออะไร 

โลกท่ีน่ากลัวของคนรุ่นใหม่

เช่น... 

ก�รเอ่ยชื่อ ปรีดี พนมยงค์ บ่อยครั้ง

พูดถึงก�ร เปลี่ยนแปลงก�รปกครอง ๒๔๗๕ ซ้ำ�ๆ

รวมถึง “เอ�รัฐไทยออกม�” เอ�อะไรออกจ�กอะไร?

ม�ถึงวันนี้ น่�จะชัดเจนว่� สิ่งที่ “ธน�ธร” พูดไว้เมื่อกว่�  ๓ ปีที่

แล้วนั้น แท้จริงแล้วต้องก�รสื่ออะไร เพื่อนำ�ไปสู่อะไร

ตรรกะที่ผิดเพี้ยน แยกแยะระหว่�ง “ก�รเมือง” กับ “ร�กเหง้�

ของประเทศ” ไม่ออก  

ขน�ดประเพณีไหว้ครู ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของสังคมไทย ที่ให้                                                                                     

คว�มเค�รพครูบ�อ�จ�รย์ กลับนำ�ไปผูกโยงเรื่องหมอบคล�น เรื่องชนช้ัน 

ยัดเยียดคว�มคิดให้คนรุ่นใหม่เข้�ใจว่�คือคว�มไม่เท่�เทียม คือ

สิ่งที่รัฐไทยใช้กดหัวประช�ชน

ฉะนั้นอย่�ได้แปลกใจที่เด็กๆ เห็นด้วยกับก�รเปลี่ยนแปลงก�ร

ปกครองเป็นรูปแบบอื่น ที่ไม่ให้มีสถ�บันพระมห�กษัตริย์ 

รัฐไทย ในคว�มหม�ยของ “ธน�ธร” คืออะไร

รัฐ คว�มหม�ยท�งรัฐศ�สตร์ คือประเทศหรือดินแดนที่ถือว่�

เป็นชุมชนท�งก�รเมืองที่จัดตั้งขึ้นภ�ยใต้รัฐบ�ลเดียว

มีรัฐหล�ยประเภท เช่น รัฐอธิปไตย รัฐสม�ชิก รัฐสหพันธรัฐ 

และรัฐช�ติ

รัฐส�ม�รถเป็นชุมชนท�งก�รเมืองท่ีมีก�รจัดก�รซึ่งครอบครอง

ส่วนหนึ่งของอ�ณ�เขตภ�ยใต้รัฐบ�ล

รัฐเป็นเหมือนองค์กร ในขณะที่รัฐบ�ลเปรียบเสมือนทีมผู้บริห�ร

หนึ่งในคว�มแตกต่�งที่สำ�คัญระหว่�งรัฐกับรัฐบ�ลก็คือ  รัฐเป็น                                                                                   

หน่วยง�นท�งภูมิศ�สตร์ท่ีรวมคนและก�รค้�เข้�ด้วยกัน ในขณะท่ีรัฐบ�ล

คือก�รบริห�รก�รเมืองของรัฐหรือประเทศ

ฉะนั้นก�รเอ� รัฐไทย ออกจ�กเนื้อห�ก�รเรียนก�รสอนของ

พลเมือง ก็อ�จแปลคว�มได้ว่� เป็นคว�มต้องก�ร “รัฐใหม่” ของ “ธน�

ธร” ที่หน้�ต�ต่�งจ�กรัฐเดิม  

คว�มคิดของ “ธน�ธร” ในวันนั้นถูกส่งต่อเป็นลูกโซ่ 

๑ เดือนให้หลัง “เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศ�ล” ออกม�เคลื่อนไหว 

เหน็บแนมพิธีไหว้ครู

-------------

“....ผมจะไม่เสนอภาพใหญ่ว่าทั้งประเทศควรจะเป็นอย่างไร แน่ 

นอนล่ะว่าผมสนับสนุนว่าไม่ควรมีการบังคับ  เพราะการไหว้ครูเป็นเรื่อง

ส่วนบุคคล เรื่องประสบการณ์ส่วนตัว ครูคนนี้สอนไปด่าเราไป ดูถูกเรา

ไป จะไหว้มันทำาไม การบังคับคือการทำาลายความสัมพันธ์ที่แท้จริง 

ทีน้ี ผมจะขอเสนอภาพเล็ก ตราบเท่าท่ีพิธีน้ียังมีอยู่ แต่จะมีอย่างไร

ให้งามและมีความหมาย 

คณะอื่นๆ ผมไม่ทราบ แต่ผมเรียนที่ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ ดัง

นั้นผมจะเสนอในบริบทของผม ใครคิดว่าดีก็อาจจะเอาไปปรับใช้ได้ 

ผมเสนอว่า ควรจะมีการไหว้ครู (อาจารย์) ทุกเทอมเลย  ไม่ใช่

แค่ครั้งเดียว 

ทำาไมถึงคิดเช่นนั้น ตอนนี้พิธีไหว้ครูจัดตอนนิสิตใหม่เพิ่งเข้าเรียน

ไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์ แล้วก็ไหว้ครูกัน โดยที่ครูเหล่านั้นเด็กก็ยังไม่รู้

จักเลยว่าเป็นคนยังไง สอนดีหรือไม่ดี  การสักเอาแต่ไหว้ กลายเป็นเรื่อง

รกรุงรังไปซะเปล่า เป็นเรื่องไม่มีความหมาย เข้าร่วมไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้น

ดังนั้นเพื่อความงอกงามของศิษย์และครู น่าจะจัดให้ไหว้กันตอน

หลังเรียนวิชานั้นเสร็จแล้ว หรือคาบสุดท้าย 

เด็กที่รู้สึกผูกพันกับครู อาจารย์สอนดี เอาใจใส่ก็เอาพวงมาลัย

มาไหว้ ส่วนเด็กคนไหนรู้สึกไม่เห็นค่าเลย หรืออาจารย์เห็นเด็กไม่ตั้งใจ

เรียน เอาแต่คุยก็ไม่เข้าร่วม ไม่นับกันไป

อาจารย์หรือเด็กบางคนอาจจะไม่อยากเอาพวงมาลัยหรือกระทำา

ตามขนบโบราณ เห็นว่าไร้แก่นสาร ลดทอนความเป็นมนุษย์ นั่นก็มีสิทธิ์

คิดได้ 

แต่ไม่ดีหรอกหรือ หากจะมีการได้เคารพกันอย่างซึ่งหน้า  ในฐาน

มนุษย์ที่เท่ากัน แทนที่ทำาให้ดูเคร่งขรึม  

อาจจะทำาเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆ ในคลาส เอาขนม หรืออาหารมา

แบ่งปันกัน คุยกัน แสดงความคิดเห็นว่า วิชาอาจารย์เป็นยังไง เด็กเป็น

ยังไง เราควรจะปรับปรุงส่วนไหนของกันและกัน คุยกันออกมาตรงๆ 

นี่ก็น่าทำา

จะกระทำาแบบนี้ท้ายเทอมก็ได้ หรือกลางเทอม เผื่ออาจจะมี

พัฒนาการสอนหรือการตั้งใจเรียนขึ้นก็ได้

ไหว้ครูแบบน้ีน่าจะสร้างความหมายแก่ประเพณีโบราณได้บ้าง...”

-----------------

โดยสรุป เป็นทัศนะที่หย�บกร้�นของ “เนติวิทย์” 

เพร�ะอคติ จึงมองคว�มสำ�คัญ ของพิธีไหว้ครูพล�ดไป 

ระหว่�ง ครู กับ ศิษย์ ไม่ได้หม�ยถึงก�รเรียน ก�รสอนใน

ตำ�ร� เพียงอย่�งเดียว   

พุทธท�สภิกขุ อธิบ�ยคว�มหม�ยและคว�มเป็นม�ของคำ�ว่�

ครูไว้ว่�

...คำาว่าครูในสมัยโบราณในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเจ้าของคำา

นี้ เป็นคำาที่สูงมาก เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ แล้วก็นำาวิญญาณ

เดินทาง ไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง เป็นเรื่องทางจิตโดยเฉพาะ มิได้หมาย

ถึงเรื่องวัตถุ หรือมรรยาท หรือแม้แต่อาชีพ จึงมีน้อยมาก ครูนั้น

มักจะไปทำาหน้าที่เป็นปุโรหิตของพระราชา หรืออิสรชนซึ่งมีอำานาจ

วาสนา มีหน้าที่การงานอันใหญ่หลวง

คำาว่าครู มักแปลกันมาแต่เพียงว่าเป็นผู้ควรเคารพ หรือมี

ความหนัก ที่เป็นหนี้อยู่เหนือศีรษะ เป็นเจ้าหนี้อยู่บนเหนือศีรษะของ

ทุกคน แต่เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่ง...

ครู มีร�กศัพท์เป็นภ�ษ�บ�ลี ม�จ�กคำ�ว่� ครุ (คะรุ) ซึ่งแปล

ว่�หนักแน่น 

และสันสกฤตว่� คุรุ (คุ-รุ) ซึ่งแปลว่� ผู้ชี้แสงสว่�ง 

แต่โดยคว�มหม�ยในภ�ษ�ไทยก็คือครูผู้สอนประสิทธิ์ประ 

ส�ทคว�มรู้ อบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี ยกระดับวิญญ�ณคว�ม

รู้ดีชั่วให้แยกแยะคว�มดีคว�มชั่ว และรู้จักก�รดำ�รงชีวิตในแนวท�ง

ที่ถูกต้องมีคุณธรรม 

เมื่อคนรุ่นใหม่มอง “ครู” แค่อ�ชีพหนึ่ง จึงเข้�ไม่ถึงก้นบึ้งของ

คำ�ว่� “ครู” 

จึงไม่แปลกใจ ในหมู่เด็กส�มนิ้วจึงมักเหยียบหัวครูบ�อ�จ�รย์ 

ยกตัวว่�มีคว�มทันสมัยกว่�

ครับ...ก่อนนี้ยังมีเสียงเรียกร้อง บวชเสรี มีพระตุ๊ดเณรแต๋วได้  

ให้มีโสเภณีเสรี 

ไม่ต้องนับถือศ�สน�

โลกของคนรุ่นใหม่ช่�งน่�กลัวจริงๆ.

ครอบครัวมั่นคง

ภรรยา สามี คู่ชีวิต

พันผูก ถูกผิด เหตุผล

ยึดมั่น ใจมัก หนักกมล

อดทน อาทร ผ่อนคลาย

ปัญหาครอบครัวคู่แข่ง

ขัดแย้งพอเหมาะจุดหมาย

ยอมเป็น เย็นปลง ส่งท้าย

เรื่องร้าย กลายเป็น เรื่องดี

นักการเมืองใจร้ายจริงๆ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่�วพ�ดหัวไทยโพสต์ฉบับวันที่ ๑๐ พ.ย. (วันที่ศ�ลรัฐ                                                                          

ธรรมนูญได้วินิจฉัยว่� ส�มกีบส�มตนมีพฤติกรรมล้มล้�งก�ร

ปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขจริง) พ�ดหัวข่�วว่� ลุงตู่ตัดพ้อว่�ก�รเมืองใจร้�ย จ้อง                                                                                   

จะล้มรัฐบ�ล ซ่ึงผมก็ยอมรับว่�ก�รเมืองใจร้�ยจริง มีพฤติกรรม

เช่นที่ลุงตู่ตัดพ้อจริง แต่ก็เป็นพฤติกรรมประจำ�ตัวของนักก�ร

เมืองม� ๘๙ ปีแล้ว เพร�ะนักก�รเมืองส่วนใหญ่มิได้มีจิตอ�ส� 

ม�ทำ�เพื่อประเทศและประช�ชน แต่เป็นจิตต้องก�รผลประ 

โยชน์ส่วนตน 

ฝ่�ยค้�นก็มีเป้�หม�ยที่จะล้มรัฐบ�ลอย่�งเดียว เพื่อให้

ตนได้เป็นรัฐบ�ลแทน ฝ่�ยรัฐบ�ลเองก็มีก�รขัดข�กันเองเพื่อ

จะได้มีก�รเปล่ียนแปลง เพร�ะ ส.ส.ท่ีสนับสนุนรัฐบ�ลกว่�  ๒๕๐                                                                                   

คน มีโอก�สได้เป็นรัฐมนตรีเพียง ๓๕ คนเท่�นั้น และในเมื่อ

นักก�รเมืองทุกคนมีอัตต�โตจนคับร่�ง ดังน้ันจึงคิดว่�ตนเหม�ะ

สมกว่�คนที่ได้เป็นรัฐมนตรี

แต่ก็อย�กจะฝ�กถึงลุงตู่ว่� “โกอะร�วด์ คัมอะร�วด์”                                                                     

ลุงตู่ไม่คิดท่ีจะปฏิรูปก�รเมือง คิดแต่ว่�ตนส�ม�รถข่ีม้�ก�รเมือง

ได้อย่�งไรเท่�น้ัน วันน้ีม้�ก�รเมืองพยศจนลุงตู่ไม่ส�ม�รถควบ 

คุมได้ มีโอก�สตกหลังม้�สูงม�ก ลุงตู่ใช้ลุงมีชัยร่�งรัฐธรรมนูญ

เพื่อใช้บังคับม้�ก�รเมืองเพื่อตน โดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

+พรรคตัวเดียวอันเดียว เพื่อท่ีจะทำ�ให้เผ�ไทยไม่ได้ครอบครอง

เสียงข้�งม�ก แต่ก็ทำ�ไม่ได้ ต้องอ�ศัยแม่ไม้ก�รเมืองสกปรก 

ใช้วิปรัฐบ�ล ใช้เลข�ฯ พรรคที่มีวิช�ม�รส�ม�รถตั้งรัฐบ�ลได้ 

รวมทั้งคว�มช่วยเหลือจ�กองค์กรอิสระท่ีลุงตู่เป็นผู้ต้ังกรรม 

ก�ร แต่ต่อม�เมื่อเลข�ฯ พรรคสำ�เร็จวิช�ม�รขั้นสุดยอด คิดจะ

ครอบครองพรรคครอบครองรัฐบ�ล ทำ�ให้ลุงตู่ต้องใช้ม�ตร� 

๑๕๗ จัดก�ร แต่ก็ยังมีควันหลง เพร�ะก�รเมืองเป็นเรื่องของ

คว�มขัดแย้ง เพื่อทำ�ให้ฝ่�ยชนะได้ครอบครองอำ�น�จ

ถ้�ลุงตู่ไม่คิดจะใช้ก�รเมืองส�ม�นย์เป็นฐ�น ก็จะไม่เจ็บ

ช้ำ�เช่นทุกวันน้ี ถ้�ลุงตู่คิดจะครอบครองอำ�น�จด้วยธรรม�ภิบ�ล 

ก็ต้องสร้�งฐ�นท่ีม่ันคงมีธรรม�ภิบ�ล มิใช่สร้�งฐ�นเพื่อตน ก�ร                                                                                

เมืองเป็นเรื่องที่ไม่ส�ม�รถขว้�งงูเห่�ให้พ้นคอได้  เพร�ะก�ร 

เมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เฉพ�ะหน้� ไม่มีมิตรแท้และ

ศัตรูที่ถ�วร เพร�ะต่�งคนต่�งพรรคต่�งมุ่งที่จะครอบครองอำ� 

น�จเพื่อตนทั้งสิ้น  

เริ่มต้นดีก็หม�ยถึงสำ�เร็จไปกว่�ครึ่ง แต่ถ้�เริ่มต้นแบบไร้

ระบบ หวังแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้� ก็หม�ยคว�มว่�เป้�หม�ยที่

ตั้งไว้อยู่ห่�งออกไปทุกที ยุทธศ�สตร์ ๒๐ ปีที่ลุงป้อมนำ�ม�เป็น

เป้�หม�ยนั้น ก็ไม่มีโอก�สที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้คณะส�มลุง

และผู้สืบทอดจะครอบครองอำ�น�จได้ถึง ๒๐ ปีก็ต�ม  เพร�ะ

ส�มลุงไม่ได้ทำ�ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้แต่อย่�งใด  ยุทธศ�สตร์ 

ปรับทีมโทรโข่งกู้ภาพลักษณ์ ตร.

หรือ ถ้�เป็นนรกจริงผมเชื่อ ๑๐๐% เพร�ะทักษิณก่ออนันตริย 

กรรมม�แล้วหล�ยครั้ง โกหก ใส่ร้�ย ป้�ยสีฯ เชื่อว่�จะต้องมี

ก�รกรอกน้ำ�นรกในกระทะทองแดงแน่นอน  เพร�ะอนันตริย                                                                                

กรรมหนักว่�สุร�เมระยะฯ แต่ถ้�เป็นนรกบนดินผมไม่เชื่อ นอก 

จ�กนรกในใจเท่�นั้น โดยเฉพ�ะก�รเมือง  เพร�ะเลือกครั้งใด

คนไทยจำ�นวนไม่น้อยก็จะเลือกแต่ขี้ข้�โทนี่  ถึงโทนี่จะลงนรก

ไปแล้วก็ยังจะเลือกลูกเลือกหล�นโทนี่ เหมือนหนังไทยสมัย

ล้�นแล้วจ้�ของดอกดินตัวดำ�ๆ ที่คู่พระคู่น�งต้องเป็น “มิตร-

เพชร�” ไม่ว่�บทบ�ทของพระน�งในหนังจะเป็นอย่�งไร ก็ต้อง

มิตร-เพชร�

ไม่ว่�โทนี่และขี้ข้�จะถูกองค์กรต่�งๆ ตัดสินว่�มีคว�มผิด

กี่ครั้งกี่หน แต่ประช�ชนจำ�นวนไม่น้อยก็ยังเลือกขี้ข้�โทนี่ วันนี้

นิวเจนกำ�ลังฮิต เพร�ะกูรูก�รเมืองวิเคร�ะห์ว่�คนที่เพิ่งมีสิทธิ์

เลือกตั้งจะเลือกแต่นิวเจน เพร�ะถูกปั่นหัวว่� “ก�รเมืองเป็น

เรื่องของคนรุ่นใหม่” ดังนั้นจึงส่งลูกส�วม�เป็นนอมินี เชื่อว่�

จะแย่งคว�มนิยมจ�ก “ตีเมีย” โดยเฉพ�ะสตรีเสื้อแดงที่เครซี                                                                              

น้องส�วโทน่ี ยังอย�กจะได้ผู้หญิงจ�กตระกูลโกงม�เป็นน�ยกฯ 

อีกครั้ง เชื่อว่�จะแก้ภ�พลักษณ์ของน�งแท้งกิ้วทรีไทม์สได้

แต่เมื่อกูรูก�รเมืองประจำ�พรรคก้�วพล�ดล่วงละเมิดม�ตร� 

๑๑๒ และ ๑๑๖ ที่มีสิทธิ์ถูกยุบพรรคอีกครั้ง ทำ�ให้ โทนี่ต้องรีบ

ก้�วถอยหลังเพื่อเซฟพรรค แล้วโทนี่ก็ไม่ดันทุรังเสนอนิวเจน

อย่�งเดียว เพร�ะขี้ข้�โทนี่ในท้องถิ่นก็ยังนิยมตัวบุคคล ดังนั้น

ทีมของโทนี่จึงเป็นทีมผสม ไม่เหมือนทีมตีเมียที่เอ�แต่นิวเจน

อย่�งเดียว เพร�ะมีพละกำ�ลัง มีคว�มบ้�ดีเดือด  ส�ม�รถปั่น

หัวได้ง่�ย และกรณี นายโรมา ถูกฟ้องเรียกค่�เสียห�ย ๑๐๐ 

ล้�นบ�ทนั้น ทำ�ให้พรรคก้�วตกท่อถอยไม่ได้เด็ดข�ด ต้องเดิน

หน้�ทำ�ล�ยโครงสร้�งประเทศไทย แบบสู้จนต�ยหรือไม่ก็ได้รับ

ชัยชนะ แต่ถอยหลังต�ยอย่�งเดียว.

โกโบเล้ง

 

สภาพของนายโทหนี ไม่ต่างหนูติดจั่นสักเท่าไหร่ครับ 

พยายามด้ินรนทุกวิถีทางเพื่อให้อำานาจกลับไปอยู่ในมือพรรค

เพื่อโทหนี แล้วตัวเองสามารถกดกรีโมตจากดูไบ แต่ก็ไม่ง่าย                                                                               

ครับ เพราะพรรคเพื่อโทหนีแตกเป็นพรรคเล็กพรรคน้อย พรรค                                                                                      

เจ๊นิด พรรคเจ๊หน่อย คราวนี้ ไม่ใช่แตกแบงก์พัน แต่เป็นการ

แตกแบบ ถ้าไม่แตกคือหัวแตก ฮ่าๆๆๆ. 

รำามวย

 * จะมวยจีน มวยไทย รำ�ไว้ก่อน

พอตื่นนอน ต้องเต้น ยืดเส้นส�ย

เร�ชอบออก วิ่งเล่น ให้เอ็นคล�ย

พอสบ�ยแล้ว ไปห� อ�ห�รกิน

นักกลอนหน้าต่าง

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
สงขลาหนักโควิดเพิ่ม 642 ตาย 5 

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง 

สำานักงานสาธารณสุข จ.สงขลา รายงานจำานวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ใน จ.สงขลา 

เพิ่มขึ้น 642 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 57,518 ราย เสียชีวิต 5 ราย เสียชีวิตสะสม 

229 ราย ผู้ติดเชื้อที่ยังนอนรักษาในโรงพยาบาลกว่า 5,970 ราย โดยมาจากกลุ่ม

ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่อันดับ 1 ร้อยละ 75 มาตลอดเวลา 2 เดือนกว่า 

เนื่องจากเชื้อแพร่กระจายลงครอบครัววงกว้าง อันดับรองมาจากคลินิกคัดกรองโรค

ระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ตลาด ร้านค้า โรงงานและ

หน่วยงาน ซึ่งจำานวนลดลง แต่กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขกลับน่าเป็นห่วง ส่วนพื้นที่ที่

พบผู้ติดเชื้อติดอันดับต้นๆ ของสงขลาติดต่อกันหลายเดือน  จนหลายฝ่ายวิตกกังวล 

เพราะยิ่งตรวจคัดกรองยิ่งพบผู้ติดเชื้อ คือ อ.หาดใหญ่, เมืองสงขลา, จะนะ, เทพา, 

รัตภูมิ, สิงหนคร   และ อ.สะเดา หากมีการคลายล็อกของ ศบค.จำานวนผู้ติดเชื้อ

น่าจะเพิ่ม ถึงแม้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน เนื่องจากประชาชนกลุ่มหนึ่งละเลย

มาตรการส่วนบุคคล โดยยังจับกลุ่มทำากิจกรรมทางสังคม 

แรงงานเถื่อนยังทะลักไม่กลัวกฎหมาย 

เชียงใหม่  • วันที่ 19 พ.ย.64 พ.ท.ฐานพัฒน์ แสงนาค ผบ.กองบังคับการควบคุมที่ 

2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4  กองกำาลังผาเมือง เปิดเผยว่า  กองกำาลัง 3 ชุด

ที่ปฏิบัติการลงพื้นที่ลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และแรงงานผิด

กฎหมายในพื้นที่ บ.ป่าคา ม.11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมสำาคัญ  

ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำาลังเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ เจ้า

หน้าที่จึงขอตรวจค้น พบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา  20 

คน เป็นชาย 6 คน หญิง 14 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดกำาลังตรวจสอบพื้นที่โดย

รอบ พบรถยนต์กระบะ 3 คัน พร้อมผู้นำาพาคนไทย 4 คน หน่วยจึงได้ดำาเนินการ

คัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และสอบสวนกลุ่มบุคคล

ดังกล่าว คาดว่าเตรียมลักลอบจะเข้าไปทำางานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ กทม. 

จึงส่งตัวดำาเนินคดีตามกฎหมาย ปัจจุบันกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ

กรมทหารม้าที่ 4 กองกำาลังผาเมือง ได้จัดกำาลังลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อ

สกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสกัดแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งนี้ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มขบวนการอาจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวแอบลักลอบค้ายาเสพ

ติด สิ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนนำาพาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ได ้ ซึ่งตามแนว

ชายแดนยังพบการลักลอบ เข้ามาเป็นประจำาแม้จะมีการคุมเข้มตลอดเวลา

ผวจ.หนองคายนำาลงแขกช่วยชาวนา

หนองคาย • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พ.ย.64 ที่แปลงนาข้าวเครือข่ายศูนย์บ่ม

เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ท่าบ่อ สวนบ้านไร่ตารงค์ บ้านดอนขม ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ 

จ.หนองคาย  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็น

ประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยมาตร 

ฐานหนองคาย กับเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จ.หนองคาย โดยนาย

มนต์สิทธิ์ได้ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับส่วนราชการ เกษตรกร  และประชาชนที่มา

ร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธสินค้าเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดหนองคาย

ด้วย สำาหรับกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เป็นแปลงนาของนายดุลยวัต ดวง

มาลา บ้านเลขที่ 295 ม.8 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  ซึ่งเป็นสมาชิกเครือ

ข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานหนองคาย ทำาการปลูกข้าวมะลิ

แดง ข้าว 6 สายพันธุ์ ข้าวระดับน้ำาตาลต่ำา อาทิ ข้าวมะลิแดง 1 ไร่,  ข้าวมะลิ

หนองคาย กข 83, ข้าวมะลิ 105 และข้าวกล้องพิษณุโลก 80 ทำาการปลูกข้าวด้วย

ระบบอินทรีย์ มีการดูแลทั้งกระบวนการผลิตให้ได้ข้าวที่เจริญงอกงาม ข้าวมีกลิ่น

หอม  เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด และยังมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

และเป็นพันธุ์เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป การลงแขกเกี่ยวข้าวนอกจากจะเป็นการ

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวหรือจ้างรถเกี่ยวข้าวได้ด้วย

พิษณุโลกรณรงค์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต. 

พิษณุโลก • วันที่ 19 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำาบลสมอ

แข อำาเภอเมืองพิษณุโลก นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น

ประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้

สิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล และนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่

หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะพีร์ ผอ.สำานักงานคณะกรรมการ

เลือกตั้ง ประจำาจังหวัดพิษณุโลก รายงานข้อมูลว่า  กิจกรรมวันนี้มีเจ้าหน้าที่ 

พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำาบล 14 แห่งในเขตอำาเภอเมือง สวมเสื้อคอกลม

ขาว โบกธง ชูป้ายรณรงค์ผ่านรถแห่ขยายเสียง ป่าวประกาศให้ผู้มีสิทธิ์อย่านอน

หลับทับสิทธิ์ของตนเอง เพราะเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ใกล้ตัวประชาชน

มากที่สุด อีกทั้งให้ความรู้ในการออกมาใช้สิทธิ์แบบ NEW NORMAL ป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ใช้ปากกาของตนเอง

ก็ได้ กระจายใช้สิทธิ์ กากบาทเลือกคนที่มั่นใจ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และขอให้สละ

เวลาออกมาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกัน.
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อดีตผกก.โจ้ขึ้นศาลปฏิเสธฆ่า

พ่อเหยื่อตั้งทนายขอเป็นโจทก์ร่วม
กรุงเทพฯ • “อดีต ผกก.โจ้” ขึ้นศาลอาญา

คดีทุจริตฯ นัดแรก ปฏิเสธข้อหาฆ่าอย่าง

ทารุณ ย้ำาทำาไปเพื่อประโยชน์ชาติ “พ่อ

เหยื่อ” เผยอัยการที่นครสวรรค์แนะนำาให้ตั้ง

ทนายความเพื่อขอเป็นโจทก์ร่วม

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. ที่

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

ถ.นครไชยศรี ศาลนัดสอบคำาให้การจำาเลย

คดีหมายเลขดำาที่ อท.180/2564 พนักงาน

อัยการสำานักงานคดีปราบปรามทุจริต 3 เป็น

โจทก์ฟ้อง  พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อดีต 

ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์  อายุ 39 ปี จำาเลย

ที่ 1, พ.ต.ต.รวิโรจน์ ดิษทอง อายุ 38 ปี  

จำาเลยที่ 2, ร.ต.อ.ทรงยศ คล้ายนาค อายุ 41 

ปี จำาเลยที่ 3,  ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา 

อายุ 55 ปี จำาเลยที่ 4, ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว 

ยะลา • ยะลาเตรียมเปิดเมืองเบตงและ

เมืองยะลาในเขตเทศบาล 1 ธันวาคมนี้ 

พร้อมกำาหนดโซนท่องเที่ยวตามมาตรการ

ปลอดภัยสำาหรับองค์กร COVID Free Setting

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่

เริ่มดีขึ้น ตัวเลขการติดเชื้อลดลง ส่วนหนึ่งมา

จากมาตรการเชิงรุกของจังหวัดที่เร่งตรวจเชื้อ

ควบคู่การฉีดวัคซีน ล่าสุดนายภิรมย์ นิลทยา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธาน

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา/ผู้กำากับการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด

ยะลา   ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการควบ                                                             

คุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา เห็นชอบให้เตรียม

เปิดอำาเภอเบตงทั้งอำาเภอ ตามมาตรการปลอด 

ภัยสำาหรับองค์กร COVID Free Setting ยก

ระดับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวด และพื้นที่นำาร่องการท่องเที่ยว 

แบ่งเป็นพื้นที่ทั้งอำาเภอเบตง (COVID 

Free District)  พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเบตง (COVID 

Free City) และแหล่งท่องเที่ยวอำาเภอเบตง 

(COVID Free Zone) และการเปิดพื้นที่อำาเภอ

เมือง ในเขตเทศบาลนครยะลา (COVID Free 

City) และสถานที่ท่องเที่ยว วัดคูหาภิมุข 

(COVID Free Zone) เพื่อเป็นการสร้างความ

มั่นใจให้นักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 ธันวาคม

นี้ โดยให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร  

ยะลา-เบตงพร้อมเปิดท่องเที่ยว1ธ.ค.

อายุ 51 ปี จำาเลยที่ 5, ด.ต.ศุภากร นิ่มชื่น  

อายุ 46 ปี จำาเลยที่ 6 และ ส.ต.ต.ปวีณ์กร คำา

มาเร็ว จำาเลยที่  7 

ในข้อหา 1.ความผิดฐานเป็นเจ้าพนัก 

งานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม 

ป.อาญา ม.157 2.เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

ใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่ โดยมิชอบ 

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตาม 

พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2561 ม.172 3.ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน 

หรือโดยกระทำาทารุณโหดร้าย ป.อาญา                 

ม.289 (5) และ 4.ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระ

ทำาการใด โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ

ชีวิต  ป.อาญา ม.309

สืบเนื่องจากนายจิระพงศ์ หรือมาวิน 

อย่างอย่างเต็มที่ ส่วน C คือ COVID Free 

Setting เตรียมพร้อมสถานที่และผู้ให้บริการ

ตรวจในพื้นที่ต่างๆ และ A คือ ATK พร้อม

ตรวจเสมอเมื่อมีอาการ ซึ่งสาธารณสุขได้

กำาหนดมาตรการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ผู้

ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร 

และสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เบตงมีความพร้อม 

จังหวัดได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อนำาเข้าที่ประชุมวันนี้คณะกรรมการโรค

ติดต่อทุกคนได้เห็นพ้องต้องกัน เห็นควรเปิด

เมืองเบตงในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยเราเปิด

เตรียมไว้ทุกอย่างทั้งทางบกและทางอากาศ 

ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายของการขออนุญาต 

โดยใช้หลักการเปิดเหมือนกันทั้งหมดในโซน

ต่างๆ สำาหรับการท่องเที่ยว และกรณีในตัว

เมืองยะลา โซนวัดคูหาภิมุข อ.เบตง สถาน

ที่ท่องเที่ยวสกายวอล์กที่อัยเยอร์เวง สวน

ดอกไม้เมืองหนาว อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำา

ร้อน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 10 และ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมั่นใจในทีมเบตง 

ซึ่งเบตงโอเคในการเปิดเมืองพื้นที่เทศบาล

นครยะลา โดยเทศบาลมีความพร้อมที่จะเปิด

เมืองในส่วนนี้ รวมถึงพื้นที่เฉพาะโซนก็คือวัด

โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ตลาด 

ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง/สนามบิน ศาสน

สถาน ต้องมีการลงทะเบียนใช้งานและการ

ประเมินตนในระบบ THAI Stop COVID+ 

พร้อมทั้งรับการประเมินตรวจสอบซ้ำาจาก

หน่วยงานภาครัฐเพื่อออกใบรับรอง ซึ่งการ 

Setting จะต้องผ่าน 70  เปอร์เซ็นต์

 นายภิรมย์เปิดเผยว่า เมื่อสถานการณ์

ดีขึ้นโดยเฉพาะอำาเภอเมืองที่มีการฉีดวัคซีน

ไปแล้วประมาณ 85% และอำาเภอเบตง

ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว 71% ที่ประชุมคณะ

กรรมการโรคติดต่อจึงได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน

ให้เปิดจังหวัด ในส่วนของอำาเภอเบตงและ

ในเขตเทศบาลนครยะลาในวันที่ 1  ธ.ค.นี้ 

โดยใช้ระบบประเมินติดตามตามหลักของ

กระทรวงสาธารณสุข ก็คือ V-U-C-A ซึ่ง V 

คือ Vaccine ส่วน U เป็นในเรื่องการป้องกัน

ที่ใช้หลัก Universal Prevention ป้องกันทุก

ธนะพัฒน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิต

ระหว่างถูกจับและควบคุมไว้ในคดียาเสพติด

และถูกฆ่าถึงแก่ความตายขณะอยู่ในความ

ควบคุมของเจ้าพนักงานเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 

4-6 ส.ค.64 ที่ สภ.นครสวรรค์

ในวันนี้ศาลได้เบิกตัวจำาเลยทั้งหมด

จากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อสอบ

คำาให้การ และ ร.ต.จักรกฤษณ์  กลั่นดี บิดา

ของนายจิระพงศ์ขอยื่นเป็นโจทก์ร่วม โดย

ศาลถามอัยการโจทก์และทนายจำาเลยไม่

คัดค้าน อนุญาตให้เป็นโจทก์ร่วมได้

ซึ่งเมื่อศาลอ่านคำาฟ้องและข้อหาให้

จำาเลยทราบแล้ว มีการสอบคำาให้การจำาเลย 

โดย พ.ต.อ.ธิติสรรค์ จำาเลยที่ 1 ให้การรับ

สารภาพในข้อหาที่ 1, 2 และ 4 ยกเว้นข้อหา

ที่ 3 ระบุเหตุผลว่า ยอมรับว่ามีการทำาร้าย

ขอนแก่น • ชาวนาขอนแก่นรับไม่ได้ 

ราคาข้าววันนี้อยู่ที่ กก.ละไม่ถึง 6 บาท 

แต่ต้องเก็บเกี่ยวเพราะข้าวจมน้ำานานนับ

เดือน และต้องส่งขายทันทีแบบไม่ต้องตาก

เพราะต้องนำาเงินมาจ่ายค่าปุ๋ยที่ค้างอยู่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ย.

64 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำารวจการเก็บเกี่ยว

ข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2564/2565 ที่ขณะ

นี้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวกันแล้วในหลายพื้นที่ 

โดยเฉพาะที่ ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น 

ที่พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกำาลังเก็บเกี่ยว

ข้าวนาปี ทั้งการลงแขกและการเลือกใช้

บริการรถเกี่ยวข้าว ที่ช่วงนี้ออกมารับจ้าง

เกี่ยวข้าวจำานวนมากเช่นกัน

นางองค์อา วะปะแก้ว เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวบ้านโคกท่า  ม.11 ต.หนองตูม 

กล่าวว่า ครอบครัวมีที่นา 21 ไร่ แต่ 10 ไร่

ถูกน้ำาท่วมเสียหาย ดังนั้นเมื่อน้ำาลดจึงได้

จ้างรถเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยว ซึ่งเมล็ดข้าวมี

ลักษณะลีบ เมื่อเกี่ยวเสร็จจึงรีบนำาไปขาย

ทันทีโดยไม่ตาก 

“และอีกส่วนคือแปลงที่ ไม่ถูกน้ำา

ท่วม ก็จะทำาการเก็บเกี่ยวแล้วนำาไปตาก

ก่อนที่จะขาย ซึ่งแม้ว่าปีนี้ราคาข้าวจะ

ตกต่ำาอยู่ที่กิโลกรัมละไม่ถึง 6 บาท แต่ต้อง

ขายเพราะครอบครัวต้องนำาเงินไปจ่ายค่า

ปุ๋ย ซึ่งหากมองด้วยต้นทุนในการทำานาปีนี้ 

ปุ๋ยมีราคาแพงถึงกระสอบละเกือบ 1,000 

บาท ค่าจ้างเกี่ยวข้าวไร่ละ 700 บาท และ

ค่าขนข้าวตันละ 200-300 บาท ทั้งนี้ที่ผ่าน

มาทุกปีจะได้ข้าวประมาณ 40-50 ตัน แต่

มาปีนี้น้ำาท่วมคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวนาปี

ประมาณ 12 ตัน ซึ่งครอบครัวมีความเห็น

ตรงกันว่าจะเก็บข้าวไว้รับประทานเพียง 

1 ตัน ที่เหลือจะนำาไปขายทั้งหมด แม้ว่า

ราคาจะตกต่ำาแต่ก็ต้องใช้หนี้ที่ติดค้างอยู่”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จาก

การลงสำารวจพื้นที่ปลูกข้าวในเขต จ.ขอน 

แก่นในอีกหลายพื้นที่ พบว่าบางแห่งไม่

ถูกน้ำาท่วม ซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งเก็บเกี่ยว

ข้าวและนำามาตากตามถนนและลานกีฬา

ของหมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาตาก 3-4 วัน  

โดยมีเจ้าของข้าวมานอนเฝ้าป้องกันกลุ่ม

มิจฉาชีพที่อาจจะเข้ามาขโมยข้าว จากการ

พูดคุยพบว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะเก็บไว้

รอให้ราคาสูงกว่าปัจจุบัน เพราะหากขาย

ไปในช่วงนี้จะขาดทุน จึงต้องเก็บไว้ในยุ้ง

ฉางรอให้ข้าวราคาดีก่อน โดยส่วนใหญ่

ต้องการราคาข้าวที่ ไม่ต่ำากว่ากิโลกรัมละ 

10 บาท. 

โจทก์ร่วม • ร.ต.จักรกฤษณ์ กลั่นดี บิดาของนายจิระพงศ์  แต่งตั้งทนายขอเป็นโจทก์ร่วมในการฟ้องอดีต ผกก.โจ้และพวก

ร่างกายเพื่อต้องการขยายผลทางคดียาเสพ

ติดที่เป็นภัยร้ายของสังคม ไม่ได้ต้องการให้                                                        

นายจิระพงศ์ถึงแก่ความตาย ที่ทำาไปเพื่อประ 

โยชน์แก่ประเทศชาติ

จำาเลยที่ 2 ให้การยอมรับสารภาพ

ทุกข้อหา ยกเว้นข้อหาที่ 3 เช่นเดียวกัน ให้

เหตุผลว่าไม่ได้เจตนาจะให้ผู้ตายถึงแก่ความ

ตาย เพียงอยู่ร่วมในเหตุการณ์ตามคำาสั่งผู้

บังคับบัญชา

จำาเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธข้อหาที่ 3 

และ 4 และให้เหตุผลว่าได้เข้ามาที่เกิดเหตุ

ภายหลัง และไม่ได้ร่วมทำาร้ายผู้ตาย

จำาเลยที่ 4 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยก                                                        

เว้นข้อหาที่ 4 ที่ให้การรับสารภาพ โดย

เหตุผลในการปฏิเสธระบุว่า ทำาตามคำาสั่งผู้

บังคับบัญชา ร่วมทำาร้ายจริงแต่ไม่เจตนาให้

ถึงแก่ชีวิต

ส่วนจำาเลยที่ 5-7 ปฏิเสธทุกข้อกล่าว

หา จำาเลยที่ 5 และ  7 ให้เหตุผลว่าอยู่ใน

เหตุการณ์ตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้

ร่วมทำาร้าย ส่วนจำาเลยที่ 6 ระบุว่า เข้าไปใน

ที่เกิดเหตุแล้วเดินออกมา โดยเหตุการณ์ได้

เกิดขึ้นไปแล้ว

ต่อมาเวลา 11.30 น. ร.ต.จักรกฤษณ์

เปิดเผยว่า อัยการที่นครสวรรค์ได้แนะนำาให้

ตั้งทนายความเพื่อขอเป็นโจทก์ร่วม  ซึ่งศาล

ได้เมตตาเพราะเพิ่งขอยื่นเรื่องในวันนี้ ทำาให้

สามารถเป็นโจทก์ร่วมได้และจะได้ทราบทุก

ขั้นตอนของกระบวนการกฎหมาย เมื่อฟัง

คำาให้การของจำาเลย ตนคิดว่าเขาก็ให้การ

สมเหตุสมผลว่าเป็นการทำางาน เพื่อเป็นการ

ขยายผลคดียาเสพติด แต่ก็สงสารลูก ทุกวัน

นี้ยังมองเห็นภาพลูกที่โดนกระทำา  ตนรับไม่

ได้จริงๆ วันนี้จึงมารับทราบว่าเขาจะให้การ

อย่างไร  และขอความยุติธรรมจากศาล และ

ศาลได้นัดตรวจหลักฐานอีกครั้งในวันที่ 19 

ม.ค.65 เวลา 09.30 น.

เมื่อถามว่า ได้ฟังคำาให้การของจำาเลย

แล้วมีความกังวลหรือไม่ ร.ต.จักรกฤษณ์กล่าว

ว่า จริงๆ แล้วตนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เราไม่

สามารถเรียกร้องอะไรได้มากกว่านี้ ให้เป็นไป

ตามขั้นตอนการพิจารณาของศาลดีกว่า.

ชาวนาอึ้งข้าวถูก

กก.ละไม่ถึง6บาท

จำาขายจ่ายค่าปุ๋ยกรุงเทพฯ • ทล.เดินหน้าขยายถนน 7 ช่อง

จราจร สาย 331  ต่างระดับมาบเอียง-แยก

ทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) 

จ.ชลบุรี รองรับปริมาณจราจร หนุนภาค

ขนส่งท่าเรือแหลมฉบัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตามแผนพัฒนาอีอีซีคืบหน้า  75% คาด ก.พ.

65 เปิดให้บริการ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรม

ทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้เร่งรัดและติดตาม

การก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก  เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับ

นักลงทุนและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  

รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่ง

ระหว่างประเทศ และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียน ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออก  (EEC) ของรัฐบาล

ทั้งนี้ ทล.โดยสำานักก่อสร้างทางที่ 2 

ขานรับข้อสั่งการดังกล่าว จึงได้เร่งดำาเนิน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  331 

สายต่างระดับมาบเอียง-แยกทางหลวง

หมายเลข 344  (แยกหนองปรือ) ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงในการขนส่ง

สินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทราและชลบุรี ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง

ผ่าน อ.พนัสนิคมและ อ.บ้านบึง ที่มีปริมาณ

การจราจรหนาแน่นในปัจจุบัน โดยขยาย

ถนนจาก 4 ช่องจราจรเป็น 7 ช่องจราจร 

งบประมาณโครงการ 896,900,000 บาท 

ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 75% คาด

แล้วเสร็จประมาณ ก.พ.65  

“เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ของทางหลวง ให้การเดินทางและการขนส่ง

สินค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย 

รองรับการขยายตั วของโครงข่ ายด้ าน

คมนาคมในพื้นที่ EEC และโครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3”  นายสราวุธกล่าว

สำาหรับรูปแบบโครงการมีจุดเริ่มต้นอยู่

บนทางหลวงหมายเลข 331 ที่ กม.49+511 

บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง และมี

จุดสิ้นสุดโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 

331  ที่ กม.69+500 บริเวณแยกทางหลวง

หมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) รวมระยะทาง 

19.9 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น

พิเศษจากเดิมขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ)  

มีเกาะกลางแบบร่อง (Depressed Median)  

และทำาการก่อสร้างคันทางใหม่เป็น

ถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่อง

จราจร รวมถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด

ขนาด 7 ช่องจราจร (ไป 4 ช่องจราจร และ

กลับ 3  ช่องจราจร) กว้างช่องจราจรละ 3.50 

เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่

ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลาง

เป็นแบบร่อง และก่อสร้างสะพานบกแบบ

มีจุดกลับรถใต้สะพาน (Underpass U-turn) 

จำานวน 2 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวง

บริเวณสองข้างทางเพื่ออำานวยความสะดวก

ประชาชนจำานวน 16 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า

แสงสว่างตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วย

เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง 

และรองรับปริมาณการจราจรภาคขนส่งและ

ระบบโลจิสติกส์ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จาก

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 

ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำานวย

ความสะดวกการเดินทางให้นักลงทุน รองรับ

การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ยกระดับคุณ                                                           

ภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ EEC เพื่อขับ

เคล่ือนเศรษฐกิจและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ 

กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน.

ทล.ขยายถนน7ช่องหนองปรือ

หนุนเส้นทางขนส่งเชื่อมอีอีซี

หน้าถ้ำา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับประธาน

ชมรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ โรงแรม และร้าน

ค้าต่างๆ ซึ่งกลุ่มนักธุรกิจเอกชนได้เตรียมการ

ไว้หมดแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ต่างๆ ที่จะ

มาเที่ยวยะลา โดยจะมาลงเครื่องที่สนามบิน

หาดใหญ่ มีเส้นทางท่องเที่ยวที่ชัดเจน เช่น

มาจากหาดใหญ่ มาทานข้าวเที่ยงที่ตัวเมือง

ยะลา แวะไหว้พระที่วัดหน้าถ้ำา ต่อจากนั้น

ก็เข้าสู่อำาเภอเบตง ซึ่งเบตงก็มีสถานที่ท่อง

เที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ อยากให้ท่านออกมา

เที่ยวที่จังหวัดยะลา ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตอน

นี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสำาหรับรอต้อนรับนัก

ท่องเที่ยวชาวไทยจากทั่วประเทศ โดยจังหวัด

ยะลาของเราเที่ยวได้ทุกฤดู ซึ่งช่วงนี้เป็นหน้า

ฝนทะเลหมอกสวย อากาศดี อาหารอร่อย 

ซึ่งตรงนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ครบหมดแล้วเกิน 70% ที่เราเปิดเมืองสอง

พื้นที่นี้เพราะมีพี่น้องประชาชนพร้อมในการ

ฉีดวัคซีนเกิน 70% แล้ว และเรามั่นใจพร้อม

ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยว โดย

เฉพาะอำาเภอเบตงและอำาเภอเมืองในเขต

เทศบาลนครยะลา.



ถามว่าซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่?

ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตอยู่ระหว่าง 15-200 บาทต่อ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

จึงทำาให้เกิดเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 

(Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN) เพื่อส่ง

เสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้อง

ถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
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7บทความ

มื่อวานผมเขียนถึงความคืบหน้าเรื่อง “ตลาด

ซื้อขายคาร์บอนเครดิต” เพื่อช่วยลดโลกร้อน

อย่างเป็นรูปธรรมที่ตกลงกันในรายละเอียดใหม่ๆ 

หลายประเทศ ณ ที่ประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์, 

สกอตแลนด์, สหราชอาณาจักร

คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเราก็มี

การทำาเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว

เรียกชื่อเป็นเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 

(Thailand Carbon Neutral Network)

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ อบก.

มีคำาอธิบายว่า “ตลาดคาร์บอน” (Carbon Market) 

หรือตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นหนึ่งในกลไกราคา

คาร์บอนที่สำาคัญซึ่งช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดยใช้มาตรการทางการตลาดเป็นเครื่องมือสร้างแรง

จูงใจ 

แล้วตลาดคาร์บอนอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือ?

อบก.บอกว่าตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว ตลาด

คาร์บอนสามารถทำาให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงด้วย

ต้นทุนที่ต่ำาที่สุด

และยังก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

อีกด้านหนึ่งยังมีส่วนช่วยการสร้างแรงจูงใจให้ภาค

เอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการ

บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการ

มีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนดภายหลังปี ค.ศ.2020 (NDC) 

อีกด้วย

ประเทศไทยมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการ

ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภายในประเทศแล้ว

ชื่อโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

Emission Reduction: T-VER) ที่ อบก.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2557 

เป้าหมายคือเพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

ผู้พัฒนาโครงการรายเล็ก มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือน

กระจกในประเทศโดยความสมัครใจ 

โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายน้อย

กว่า

นอกจากนี้ โครงการ T-VER ยังมีผลประโยชน์ร่วม 

(Co-benefit) ของการลดก๊าซเรือนกระจก 

เช่น ช่วยลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่น และพื้นที่สีเขียว

ลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้า 

เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนและอื่นๆ รวม

ถึงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากขึ้นด้วย

แต่ อบก.ยอมรับว่าถึงวันนี้การขายคาร์บอนเครดิตจาก

โครงการของไทยในตลาดคาร์บอนภายในประเทศยังมีปริมาณ

ไม่มาก  

เหตุเป็นเพราะตลาดคาร์บอนของไทยเป็นตลาดภาค

สมัครใจซึ่งมีขนาดเล็ก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.5 ต่อปี 

ส่วนใหญ่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศไทย

อยู่ในรูปแบบของการเจรจาต่อรอง (Over-the-Counter: OTC) 

กาแฟดำ

างวัล EEC HDC Award 2021 รางวัลทรงคุณค่า

ที่ได้ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบัน องค์กร และบุคคล

ดีเด่น ที่สำานักงานคณะทำางานพัฒนาบุคลากรเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ได้คัดสรรจากผล

งานพัฒนาบุคลากรและการยกระดับความก้าวหน้ายุคใหม่ 

ให้สาธารณชนรับรู้ถึงคุณค่าการทุ่มเททำางานร่วมมือกับ 

EEC ในการยกระดับคน การศึกษา และการพัฒนาประเทศ 

ให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ผลงานปี 2564 สำานักงาน EEC HDC พิจารณา

ประกาศรางวัลยกย่องเชิดชูสถาบัน องค์กร และบุคคลดี

เด่น เพื่อมอบรางวัล EEC HDC AWARD 2021 ที่โรงแรม 

Royal Cliff พัทยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่เพิ่ง

ผ่านมานี้ มี 3 กลุ่มรางวัล ประกอบด้วย กลุ่มสถาบัน

การศึกษาและการฝึกอบรม 3 สถาบัน 1 องค์กร และ 2 

บุคลากร มีผลงานยอดเยี่ยมโดดเด่น ดังนี้ 

3 สถาบันได้รับรางวัลคือ หนึ่ง สำานักวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก สอง สถาบัน MARA 

ของกระทรวงแรงงาน สาม สถาบันไทย-เยอรมัน เป็น 

3 สถาบันด้านการศึกษา การฝึกอบรมที่ EEC HDC ได้

ประกาศยกย่องเป็นสถาบันดีเด่นแห่งปีเพื่อรับรางวัล EEC 

HDC AWARD 2021 ทั้ง 3 สถาบันมีผลงานยอดเยี่ยม ต่าง

ก็ได้ทุ่มเทพัฒนาความก้าวหน้าในงานแฟกตอรี 4.0 งาน

ระบบหุ่นยนต์ งานด้านเอไอ ไอโอที เพื่อสร้างและฝึกอบรม

พัฒนาปรับสร้างโรงงานอัจฉริยะ สร้างความก้าวหน้าร่วม

กับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่ม และได้สร้างฐาน

การปฏิบัติการในสถาบันในการพัฒนาความรู้ ทักษะให้

นักศึกษา ผู้เข้าฝึกอบรม โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการภาค

อุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่มตลอดมา รวมทั้งได้ปั้นสร้าง

หลักสูตรที่เป็นความก้าวหน้าใหม่เพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะที่จะปรับตัวสู่ฐานการ

ผลิตแบบ 4.0 มาตลอดด้วยผลงานที่โดดเด่น ทั้ง 3 สถาบัน

นี้เป็นกำาลังสำาคัญในการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ใน

หลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายกระดับความ

ก้าวหน้าในระบบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการยุค 4.0 จึง

ได้รับการประกาศยกย่องรับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้

ส่วนองค์กรดีเด่นมี 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท SNC 

Former จำากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มีผลงานโดดเด่นยอดเยี่ยมในการ

ร่วมมือกับ EEC ปรับสร้างความก้าวหน้ายกระดับการผลิต

จากระบบเดิมสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะ หรือแฟกตอรี 4.0 

มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ร่วมมือกับ EEC HDC ยก

ระดับความรู้ การศึกษา ทักษะยุคใหม่ ปรับโรงงานสู่ระบบ

ออโตเมชัน โรงงานอัจฉริยะ ได้มุ่งเสริมสร้างเครือข่าย

พัฒนาระบบการผลิตยุคใหม่ร่วมกับโรงงานต่างๆ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันและกลุ่ม SMEs ทั้งได้ช่วยสร้างความ

ก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาทุกระดับทั้ง

ระดับอาชีวะ อุดมศึกษา จนถึงการศึกษาพื้นฐาน ปัจจุบัน 

SNC เป็นโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ที่มีสายการผลิตแบบออโต

เมชัน หุ่นยนต์ มีสมาร์ทแวร์เฮาส์ ระบบคลังสินค้า โลจิส 

ติกส์อัจฉริยะ และมีศูนย์ซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งการ

ปรับสร้างพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดนี้เป็นความก้าวหน้ายุค 

4.0 ที่ EEC HDC ประกาศให้เป็นองค์กรดีเด่นแห่งปี รับ

รางวัล EEC HDC AWARD 2021

รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำาปี 2564 หรือ EEC HDC 

AWARD 2021 มี 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 

ประธาน SNC และเป็นประธานเครือข่าย EEC Industrial 

Forum (EIF) ในพื้นที่ EEC และยังอุทิศตัวช่วยขับเคลื่อน

โครงการสำาคัญ ในการเป็นประธานคณะทำางานโครงการ

ชะลอการว่างงานของรัฐที่ EEC HDC ประสานงานอยู่ เป็น

บุคลากรที่ทุ่มเทสร้างความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมและการ

พัฒนาบุคลากร การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์กว้าง

ไกล มีประสบการณ์สูงในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ได้ทุ่มเทใส่ใจการพัฒนายกระดับความรู้และทักษะให้กับทั้ง

กลุ่มพนักงานและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กำาลังศึกษาใน

ระดับอาชีวะ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานความก้าวหน้าใหม่

กลุ่มโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ออโตเมชัน เอไอ ไอโอที และหุ่น

ยนต์ ปัจจุบันได้ร่วมมือกับเครือข่าย 40 วิทยาลัยอาชีวะและ 

12 มหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกพื้นที่ EEC ทุ่มเทพัฒนายก

ระดับความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากรในสังคม ในสถาบัน 

ในกลุ่มผู้ประกอบการ ฯลฯ จึงได้รับการประกาศยกย่องเป็น

บุคคลดีเด่นแห่งปีของรางวัล EEC HDC Award 2021 

ส่วนรางวัลบุคคลดีเด่นคนที่ 2 สำาหรับปีเดียวกัน

นี้ ได้แก่ คุณปริพัตร บูรณศิลป์ วิศวกรรมด้านยานยนต์

สมัยใหม่ จบการศึกษาจากเยอรมนี ผู้จัดตั้งเครือข่าย

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และจัดตั้งสถาบัน

ยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมขึ้น ผู้จุดประกายกระตุ้นให้มี

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง หรือ EV 

conversion ขึ้นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงตื่นตัว

ร

สภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้า

หมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

การสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER 

จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ

ภายในประเทศให้มีสภาพคล่องและขยายตัวมากขึ้น 

มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือ การสนับสนุนให้เกิด

การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกหลักที่ก่อให้เกิด

ภาวะโลกร้อน 

แทนที่จะบริจาคเงินให้ชุมชนนำาไปใช้ในการปลูกป่า

โดยตรงเพียงอย่างเดียว 

สมาชิกเครือข่ายอาจช่วยซื้อคาร์บอนเครดิตที่เกิดจาก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับไว้ในเนื้อไม้ 

รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจะกลับไปสู่ชุมชน 

เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพื่อใช้ในการ

ดูแลรักษาป่าต่อไป

สิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งคือ อบก. และสภาอุตสาห 

กรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการ

จัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ โดยพัฒนา

แพลตฟอร์มการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต 

(Thailand Carbon Credit Exchange Platform) 

ด้วยการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการแลก

เปลี่ยนซื้อขายถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER 

หากทำาได้ตามเป้าหมายก็จะสนับสนุนให้ไทยมี

กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำา

ที่สุด และสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนเครดิตของโครงการ 

T-VER ในประเทศ 

ผ่านตลาดซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต

ที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สร้างราคาอ้างอิงที่ยุติธรรม 

สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง สะดวก รวดเร็ว 

เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศโดยรวมให้ต่ำาสุดได้ในที่สุด

ทุกครั้งที่เราเห็นข่าวการประชุมโลกร้อนระดับสากล

มักจะมีคำาถามว่าเกี่ยวอะไรกับคนไทย และคนไทยไปเกี่ยว

อะไรกับเขา

หนึ่งในคำาตอบคือเรื่อง “ตลาดซื้อขายคาร์บอนใน

ประเทศ” ของไทยเรานี่เลย.

tapichart@hotmail.com

ข้ึน ได้ประสานทำางานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์                              

ไฟฟ้าดัดแปลงร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยใช้

พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ต้นแบบนำาร่องอุตสาหกรรมนี้จนก่อ

ผลกระทบเชิงบวกหลายอย่าง ตั้งแต่การเป็นโอกาสใหม่ทาง

เศรษฐกิจ การเป็นอุตสาหกรรมที่ลดมลภาวะ ลดหนี้ครัว

เรือน และเชื่อมโยงถึงการปรับตัวของกลุ่มคนเล็กคนน้อย

ที่ทำามาหากินกับการเปิดอู่รถยนต์แบบเดิม ให้ปรับตัวเป็นอู่

รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในรูปของ Micro Factory Network 

ฯลฯ ผลงานจากการทุ่มเทของคุณปริพัตรที่ผ่านมา EEC 

HDC จึงประกาศยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี ในรางวัล 

EEC HDC AWARD 2021 อีกท่านหนึ่ง

ทั้งหมดนี้คือคุณูปการจากการทุ่มเททำางานของ

สถาบัน องค์กร และบุคลากร ที่มีผลงานโดดเด่น ร่วมกัน

สร้างบ้านเมืองที่ควรยกย่องเชิดชู.

3 สถาบัน 1 องค์กร 2 บุคลากร 

คว้ารางวัล EEC HDC AWARD 2021

เ

รู้ไหมว่าไทยเรามีตลาดซื้อขาย

‘คาร์บอนเครดิต’สู้โลกร้อน?



คนละครึ่งกระหึ่ม1.61แสนล.

จับตาข้อพิพาทเหมืองทองอัครา

ไทยปัดเสียค่าโง่..ลุยเจรจาหาข้อยุติ
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8 เศรษฐกิจ

คลัง ปลื้ม4โครงการลดค่าครองชีพดันเงินสะพัด

พรชัย ฐีระเวช

คลัง  จ่อขายบอนด์ออมทรัพย์  หมนล.

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ สบน.  เปิดเผยว่า สบน.จะเปิดจำาหน่ายพันธบัตร

ออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำาหน่าย 

วงเงินรวม 0,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนและนิติบุคคลไม่

แสวงหากำาไร และเป็นโอกาสดีสำาหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการลง                                                                           

ทุนพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. จะได้ร่วมจองซื้อพันธ 

บัตรออมทรัพย์ได้อีกครั้ง ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 0 .30 น.                                                                             

เป็นต้นไป เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่จำากัดวงเงินซื้อขั้น

สูง

 จับมอ  ลุย สปดเทรน

นายเจษ ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ กรรมการผู้จัดการ สาย

งานการตลาดและการขาย บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต หรือ 

ST CH เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลง U  กับ 

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ หรือ T  ซื้อขายเสาเข็มคอน 

กรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยงโครงรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วง

กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มูลค่า 

9  ล้านบาท

 กวาดเม็ดเงินลงทุนใหม่กว่า  แสนล.

นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ได้รับความไว้วางใจบริหารเม็ด

เงินลงทุนใหม่ จาก 5 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ หุ้นกู้อนุพันธ์แ ง หุ้นกู้

ตลาดแรก หุ้นกู้ตลาดรอง กองทุนรวม และประกัน รวมเม็ดเงิน

ลงทุนใหม่กว่า 1 แสนล้านบาท เติบโตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

เพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ที่ขยายตัวเร็ว ต่อยอด U  ที่เพิ่มสูงขึ้น 

และรองรับยุทธศาสตร์ alth anag nt ปี 2565

ราชกรุ๊ป อหุ้นโรง าอินโดนีเ ีย

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ราช กรุป เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศความสำาเร็จเพ่ิมการลงทุน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาอาซาฮาน 1 กำาลังการผลิต 1 0 เมกะ

วัตต์ ในอินโดนีเซีย โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 

สิงคโปร์  คอร์ปอเรชั่น จำากัด H S  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้า

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ar a t n a l  lop nt Pt . 

t .  จำานวน 13,544,25  หุ้น สัดส่วน 40  จากบริษัท 

H ro Su atra nt rnational Pt . t . HS  ทั้งสองบริษัทได้ลง

นามสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้สิทธิ ีเอ็นพี ีเอชเคสำารวจปโตรเลียม

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัมปทานปิโตรเลียม สำาหรับแปลงสำารวจบน

บกหมายเลข 1 64 ในเขตจังหวัดสุโขทัยและกำาแพงเพชร กับ

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค ไทยแลนด์  จำากัด คาดแหล่งปิโตรเลียม

ดังกล่าวจะสามารถผลิตน้ำามันดิบได้ประมาณ 300-400 บาร์เรล

ต่อวัน และสามารถทดแทนมูลค่าการนำาเข้าน้ำามันดิบได้ประมาณ 

300 ล้านบาทต่อปี.

    

ทยโพสต์  “คลัง” อวดยอดใช้จ่ายสะสมผ่าน  โครงการลด

ภาระค่าครองชีพและ น ูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด  พุ่ง

แล้ว .  แสนล้านบาท คนละครงแรง ม่หยุด เงินสะพัดเข้า

ระบบ .  แสนล้านบาท

อนขนมาอีกระลอก หลังจากที โดนตีข่าวจนแพร่กระจาย ป

ทั่วว่าไทยต้องเสียค่าโง่ขึ้นมาจริงๆ เมื่อรัฐใช้อำานาจ มาตรา 

44 ม.44  สั่งปิดเหมืองทองทั่วประเทศแล้วต้องจ่ายเงินสูง

ถึง 0,000 ล้านบาท แล้วโหมข่าวกระจายว่าไทยปิดข่าว แต่ชาว

บ้าน ต่างชาติรับรู้กันทั่วโลก

เชื่อได้ว่าในยุคสมัยท่ีข้อมูลไปเร็วกว่าปากต่อปาก คำาพูดถูก

แชร์ต่อเร็วกว่ากระบวนการการคัดกรอง ก็มักจะทำาให้เกิดข่าวท่ีสร้าง

ความเข้าใจผิดอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงต้องทำาความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า จาก

ข้อมูลข้างต้นน้ันเป็นข้อมูลเท็จ ในเบ้ืองต้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมประชาสัมพันธ์ สำานักนายกรัฐมนตรี 

ได้ออกมาบอกแล้วในระยะแรก และหลังจากน้ันหน่วยงานต้นสังกัด

อย่างกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ออก

มาแถลงเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาจาก

ข้อมูลชุดน้ีด้วยเช่นกัน

โดย กรมอุตสาหกรรมพน

ฐานและการเหมองแร่ (กพร.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมา

ชี้แจงว่า กรณีที่มีข่าวทางสื่อสังคม

ออนไลน์เรื่องนี้ ยืนยันว่าข้อความ

ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบัน

กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่าง

ประเทศไทยกับบริษัท คิงส์เกต 

คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศ

ออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท 

อัครา รีซอร์สเซส จำากัด มหาชน  

ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำา 

จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ อยู่

ในระหว่างการพิจารณาของคณะ

อนุญาโตตุลาการ อยู่ระหว่างการ

เจรจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งเป็น 

กระบวนการปกติที่ดำาเนินการคู่

ขนานไปกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการดำาเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราช

อาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ออกมาเปิด

เผยว่า ล่าสุดได้มีการขอเลื่อนการออกคำาชี้ขาดจากกำาหนดการเดิม 

31 ต.ค.2564 ออกไปเป็นวันที่ 31 ม.ค.2565 ควบคู่ไปกับการเจรจา

หาข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามคำาแนะนำาของอนุญาโตตุลาการที่

ให้ทั้งสอง ่ายไปเจรจากันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก ่าย

ทั้งนี้ การที่ทั้งสอง ่ายเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อระงับ

ข้อพิพาท มิได้หมายความว่า ่ายไทยเชื่อว่าจะแพ้คดีในชั้น

อนุญาโตตุลาการ แต่หากสามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้จะเป็นผลดี

มากกว่าการให้คณะอนุญาโตตุลาการออกคำาชี้ขาด

 

“คณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ 

สำานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ่าย

และที่ปรึกษาก หมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล ในการ

ดำาเนินการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรอบคอบ รัดกุม และ

เป็นเอกภาพ สำาหรับแนวทางการเจรจายึดถือประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศเป็นหลัก พร้อมทำาความเข้าใจกับคู่เจรจาในส่วนที่เข้าใจไม่

ตรงกัน ภายใต้กรอบของก หมาย” นายกอบชัยกล่าว

ด้าน เชิดศักดิ อรร อารุณ ผู้จัดการทัว ป ายประสานงาน

กิจการภายนอก บริษัท อัครา รี อร์สเ ส จำากัด (มหาชน) กล่าว

ว่า ในการเจรจาไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ แต่เป็นการ

เจรจาตามสิทธิที่บริษัทและประเทศชาติควรได้ตามก หมาย พร้อม

ปรับความเข้าใจในกระบวนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิผลตาม

ก หมาย รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนรอบ

เหมืองในความปลอดภัยด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่

จะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในท้อง

ถิ่น อำาเภอ และจังหวัดใกล้เคียง เพราะ ะนั้นบริษัทขอวิงวอนทุก

่ายให้ช่วยคัดกรองข้อเท็จจริง ไม่นำาเสนอข้อมูลที่ถูกบิดเบือนโดย

กลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศ และมีผล

ประโยชน์แอบแ ง ที่พยายามสร้าง

ความสับสน เช่น การอ้างเป็นภาค

ประชาชน ชึ่งไม่ได้สะท้อนความจริง

หรือความต้องการของประชาชนรอบ

เหมืองที่แท้จริง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้

ประชาชนที่สนใจเกิดความเข้าใจผิด

“อัคราขอขอบคุณทุกท่านท่ี

มีความหวังดีและห่วงใยต่อประเทศ 

และบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อ

ประโยชน์ของประเทศและความเป็น

ธรรมต่อทุกภาคส่วน ประชาชนรอบ

เหมืองท่ีแท้จริงท่ีไม่หว่ันเกรงต่อคำาข่มขู่

ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศและมีผล

ประโยชน์แอบแ ง โดยยังคงเชื่อม่ัน

ในเจตนาดีตลอดมาของบริษัท และยืน

หยัดเดินหน้าร่วมกันเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของประเทศ” เชิดศักด์ิกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่าการ

ดำาเนินงานของบริษัทไม่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีคำา

พิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วยืนยัน และยังมีเอกสารวิชาการที่จัดทำา

โดยคณะบุคคลและหน่วยงานที่เป็นกลางสนับสนุนความจริงนี้เป็น

จำานวนมาก รวมทั้งการยอมรับของประชาชนรอบเหมืองที่แท้จริงที่

ต้องการให้บริษัทกลับมาเปิดดำาเนินการอีกครั้ง

“ท่ีผ่านมา บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลภายใต้

ก หมายท่ีเก่ียวข้อง และยึดหลักธรรมาภิบาล ท่ีตระหนักถึงความรับผิด

ชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ

ในพ้ืนท่ี เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศ ดังน้ันจึงขอให้ม่ันใจว่า 

การเจรจากับรัฐบาลไทยอยู่บนพ้ืนฐานการให้ความเคารพสิทธิประโยชน์

ของประชาชนและประเทศ ไม่มีการรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์นอก

เหนือก หมายหรือไม่เป็นธรรมต่อทุก า่ย” เชิดศักด์ิกล่าว. 

ร้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง สศค.  ในฐานะโ ษก                                     

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า                                               

จากที่คลังได้เพิ่มวงเงินสนับ 

สนุนมาตรการลดภาระค่าครอง                              

ชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจาก

ผลกระทบโควิด-19 จำานวน 4                            

โครงการ ประกอบด้วย โครง 

การเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3, 

โครงการเพ่ิมกำาลังซื้อให้แก่ผู้

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ, โครงการคนละคร่ึง ระยะ                                            

ที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 

โดยข้อมูล ณ วันที่ 1  พ.ย.

2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 4 

โครงการ รวม 41.15 ล้าน

ราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 

1 3, 65.5 ล้านบาท

โดยโครงการเพิ่มกำาลัง

ซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม

จำานวน 13.55 ล้านราย มียอด

การใช้จ่ายสะสมรวม 16,9 1.1 

ล้านบาท, โครงการเพิ่มกำาลัง

ซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วย                                  

เห ลือ เป็นพิ เศษมี ผู้ ใช้ สิทธิ

สะสม จำานวน 1.42 ล้านราย 

มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 

1,422.6 ล้านบาท

โครงการคนละคร่ึง ระยะ                                               

ที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำานวน 

26.09 ล้านราย จากผู้ได้รับ

สิทธิ 2 .9  ล้านราย มียอด

ใช้จ่ายสะสม 161,946.1 ล้าน

บาท เป็นเงินที่ประชาชนจ่าย

สะสม 2,2 3.6 ล้านบาท และ

รัฐร่วมจ่ายสะสม 9,6 2.5 

ล้านบาท โดยมีมูลค่าสิทธิที่อยู่      

ระหว่างการใช้จ่าย 46,000 

ล้านบาท ขณะที่การใช้จ่าย

ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 

ล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ย.2564 

เวลา 0 .00 น. มีการใช้จ่าย

สะสม 1,994.3 ล้านบาท แบ่ง

เป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 

1,02 .9 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่าย 965.4 ล้านบาท

โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ มีผู้

ใช้สิทธิสะสมจำานวน 90,0 6 

ราย จากผู้ได้รับสิทธิกว่า 4. 9 

แสนราย เป็นยอดการใช้จ่าย

ส่วนประชาชน 3,336 ล้านบาท 

และยอดใช้จ่ายส่วน - ouch r 

สะสม 1 9.  ล้านบาท โดยมี

มูลค่าวงเงินสิทธิ - ouch r ท่ี

อยู่ระหว่างการใช้จ่าย 129 ล้าน

บาท ส่วนการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิ

เวอรีแพลตฟอร์ม ล่าสุด ณ วัน

ท่ี 19 พ.ย.2564 เวลา 0 .00 น. 

มีการใช้จ่ายสะสม 1.51 ล้าน

บาท และในส่วนของผู้ประกอบ

การร้านอาหารและเครื่องดื่มใน

การที่ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่

กระบวนการเจรจาเพื่อระงับ

ข้อพิพาท มิได้หมายความ

ว่าฝ่ายไทยเชื่อว่าจะแพ้

คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ                                               

แต่หากสามารถตกลงยุติข้อ

พิพาทได้จะเป็นผลดีมากกว่า

การให้คณะอนุญาโตตุลาการ                  

ออกคำาชี้ขาด

การประกวด U2T National Hackathon 

2021 ใน “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล 

สร้างรากแก้วให้ประเทศ” หรือ U2T คือ 

หน่ึงในไฮไลท์สำาคัญใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำาปี 2564” 

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การประกวด U2T National Hackathon 

2021 คือ การแข่งขันระดมสมองประลอง

ไอเดีย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T 

ได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

บนปัญหาและความต้องการ

ในพื้นที่จริง ผ่านกิจกรรม

แฮกกาธอน ภายใต้ โจทก์ 

“แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก” 4 ด้าน 

ได้แก่ 1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. การนำาองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วย

บริการชุมชน 3. เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และ 4. การส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน 

ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) กล่าวว่า อพวช. ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นที่ปรึกษาหรือเมนเทอร์ให้กับเยาวชน 

2 ทีม จาก U2T คือ ทีม Supra Coconut 

และทีมพ็อตพร้าวเซฟเดอะเวิร์ล ทั้งนี้ 

คำาแนะนำาที่ อพวช. ให้กับทั้ง 2 ทีมนั้น 

ทีม Supra Coconut จาก ต.ลิปะน้อย 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี มีไอเดียที่อยาก

จะให้คนมาท่องเที่ยวที่ ต.ลิปะน้อย ซึ่งเป็น

ตำาบลที่เป็นทางผ่านจึงสร้างเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีมะพร้าวและ

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเป็นตัวเชื่อม อพวช. 

ได้ให้คำาแนะนำาในเรื่องการจัดเส้นทางการ

ท่องเท่ียว การทำาแพคเกจ การประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่างๆ และสอนเรื่องการ Pitching 

อย่างไรให้โดนใจ ส่วนทีมพ็อตพร้าวเซฟเดอะเวิร์ล 

จาก ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทำา

กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว อพวช.ให้คำา

แนะนำาในการคิดวิเคราะห์ การสร้างผลิตภัณฑ์ 

ให้แนะนำาการทำาตลาด และสอนเรื่องการ 

Pitching อย่างไรให้ โดนใจ

ด้านทีม “Supra Coconut” มีเยาวชน 

5 คนรวมตัวกันสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

ที่สร้างสุข เพื่อพลิกฟื้น ศิลปะภูมิปัญญา

ท้องถิ่น หัตถศิลป์พื้นบ้านให้กลับมาดำารงอยู่ 

ด้วยการเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

ที่ผู้ท่องเที่ยวสามารถออกแบบเส้นทางได้

ด้วยตัวเอง โดยมีมะพร้าวเป็นตัวเชื่อม

นายประสิทธิชัย แก้วพุฒ (ก๊อต) 

ตัวแทนทีม “Supra Coconut” เล่าว่า “หลัง

อพวช. กับบทบาทใหม่ในฐานะ “เมนเทอร์”

จากทีมได้ลงพื้นที่ทำาให้เห็นว่าในพื้นที่มี

มะพร้าวจำานวนมาก แต่ปัจจุบันสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าวมีราคาถูก

ทำาให้กระทบกับรายได้ของชุมชน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิม”

น.ส.เบญจมาส ขุนปาน (บิวส์) ตัวแทน

ทีม “Supra Coconut” กล่าวว่า การท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์โดยมีมะพร้าวเป็นตัวเชื่อม 

ได้จัดกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย เส้นทาง

จักรยาน เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ได้ป่ันจักรยานชมสวนมะพร้าว 

ชมวิธีการเพาะพันธุ์ การปอก

มะพร้าวด้วยวิธีการดั้งเดิม

ของชาวสมุย ชมการเลี้ยงผึ้ง

ในสวนมะพร้าว และเรียนรู้

วิธีการทำาอาหารพื้นบ้าน เช่น 

แกงเหมงพร้าว วายคั่วกะทิ

ยอดมะขาม ขนมโค ผัดหม่ีสมุย 

การกวนกาละแม ทำามะพร้าว

แก้วฯลฯ ทำาให้นักท่องเที่ยว

ได้ลงมือทำาจริง เพื่อเรียนรู้วิถี

ชีวิตแบบด้ังเดิม ส่วนในช่วงบ่าย นักท่องเท่ียว

สามารถออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของ

ตัวเองได้ โดยมีทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ ชิม 

แอดเวนเจอร์ และวีถีชีวิตวัฒนธรรม    

กลุ่มเป้าหมายที่ทีมวางไว้ คือ นัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ และนักท่อง

เที่ยวที่มาเป็นครอบครัว ระดับราคาจะอยู่ที่ 

5 คน 1,500 บาท นอกจากการจัดเส้นทาง

ท่องเที่ยวเที่ยวแล้ว สิ่งสำาคัญที่ทีม Supra 

Coconut ต้องการจะชู คือ “กาละแม” หนึ่ง

ในผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซึ่งทีมได้คิดค้น

แพคเกจจิ้งแบบสูญญากาศ เพื่อยืดอายุและ

การเก็บรักษา ทำาให้สามารถส่งไปยังตลาดใหญ่

อย่างประเทศจีนได้ และยังได้ปรับปรุงรสชาติ

ของกาละแมโดยใช้น้ำ าตาลจากช่อดอก

มะพร้าวมาผลิตแทนน้ำาตาลทรายทำาให้

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ เนื่องจาก

น้ำาตาลชนิดนี้ย่อยง่าย และไม่ทำาให้ท้อง

อืดเฟ้อ

สำาหรับสิ่งที่น้องๆ ทีม “Supra 

Coconut” ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ 

คือ การได้เห็นปัญหาของชุมชนจริงๆ และ

ได้รู้จักเครือข่ายที่มาร่วมกันช่วยชุมชนเพื่อ

ผลักดันให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น สำาหรับ

คำาแนะนำาที่ได้จากพี่ๆ อพวช. คือ เรื่องการ

วางแผนการท่องเท่ียว การแบ่งสถานท่ีท่องเท่ียว 

ทำาให้มองออกว่าเส้นทางท่องเที่ยวควรไปใน

ทางไหน

ขณะท่ีทีม “พ็อตพร้าวเซฟเดอะเวิร์ล” 

ได้นำาของเสียจากกระบวนการผลิต อย่าง 

ขุยมะพร้าว มาผลิตเป็นกระถางสำาหรับ

เพาะต้นไม้ โดย น.ส.อาทิตยา ดำากระเด็น (เดียร์) 

ตัวแทนจากทีมพ็อตพร้าวเซฟเดอะเวิร์ล 

กล่าวว่า กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว เกิดจาก 

ต.พร่อน อ.ตากใบ มีชายแดนท่ีติดกับประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีการส่งออก

เปลือกมะพร้าวจำานวนมาก แต่สถานการณ์

โควิด-19 ทำาให้ส่งออกไม่ได้ จึงมีเปลือก

มะพร้าวเหลือในประเทศจำานวนมาก ซึ่ง

ชาวบ้านจะใช้วิธีกำาจัดด้วยการเผาทำาให้เกิด

ปัญหามลพิษทางอากาศ

“ช่วงนี้เป็นเทรนด์รักษ์ โลก ทีมจึง

เกิดแนวคิดที่จะทำากระถางจากขุยมะพร้าว 

ซ่ึงกระถางของเรามีความโดดเด่น ในการนำา

ปุ๋ยคอก แกลบดำา และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 

มาเป็นส่วนผสมโดยใช้กาวแป้งเปียกซึ่ง

มีส่วนผสมจากมันสัมปะหลังมาเป็นตัว

ประสาน โดยปุ๋ยคอกจะช่วยบำารุงดิน แกลบดำา

จะช่วยให้พืชเจริญเติบโต และเชื้อราไตรโค

เดอร์ม่า เป็นเชื้อราดีที่ช่วยในการยับยั้งเชื้อรา 

ทำาให้รากไม่เน่าโคนต้นไม้ไม่เน่า ด้วยสาร

อาหารที่เราเติมเข้าไปในกระถางทำาให้เรา

แตกต่างจากผู้ผลิตกระถางรายอื่นๆ และ

กระถางของเราผลิตจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุ

เหลือใช้ทั้งหมด”

ทั้งนี้ กระถางต้นไม้ที่ทีมพ็อตพร้าว

เซฟเดอะเวิร์ล ผลิตขึ้นมาจะเป็นกระถาง

สำาหรับเพาะต้นไม้ และทำาให้ลดการใช้ถุง

พลาสติก เวลาลงดินรากแก้วของพืชจะ

ไม่ขาด เพราะสามารถนำากระถางลงดินได้เลย 

โดยกระถางจะย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน

“สำ า ห รั บ คำ า

แนะนำาที่ ได้จากพี่ๆ 

อพวช. คือ เทคนิค

ในการนำาเสนอผลงาน 

คำาแนะนำาในเรื่ อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใ ห้ เ ป็ น ก ร ะ ถ า ง

สำาหรับเพาะต้นไม้ 

ไม่ใช่กระถางสำาหรับ

ปลูกต้นไม้” น.ส.อาทิตยา 

กล่าว

บี อจี คาด

ก๊า อุต โต

ชูใช้นวัตกรรม

ปตท.ลุยจ้างนักศกษาจบใหม่เพิม . หมนอัตรา

‘‘

‘‘
ทยโพสต์  นายปิยบุตร จารุ

เพ็ญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำากัด 

บีไอจี  เปิดเผยว่า บริษัทตั้ง

เป้าการใช้กาซอุตสาหกรรมใน

ไทยในปี 2565 จะกลับสู่ภาวะ

ปกติ เติบโต 5-6  จากปีนี้ที่

บริ ษัทมีปริมาณการขายกาซ

อุตสาหกรรมอยู่ที่ 4,200 ตัน

วัน โตขึ้น 11  จากปีก่อนที่มี

ยอดขายกาซรวม 3,900 ตัน วัน

ท้ังน้ี แม้ว่าปีน้ีไทยจะมี                                                   

การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 

และ 4 ท่ีรุนแรง แต่สหรัฐอเมริกา

และยุโรปโควิดคล่ีคลายทำาให้มี

ความต้องการสินค้าเพ่ิมมากข้ึน                                     

ส่งผลให้ภาคการผลิตเพื่อส่งออก 

ของไทยเติบโตดี โดยเ พาะอิเล็ก                                                   

ทรอนิกส์ ยานยนต์ และปิโตรเคมี 

ทำาให้มีการใช้กาซอุตสาหกรรม

เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังโรงพยาบาลก็

มีการใช้กาซออกซิเจนเพ่ิมข้ึนถึง 

30-40  จากเดิม 350 ตัน วัน 

เพ่ิมเป็น 500 ตัน วัน

ขณะเดียวกัน บริษัทมี

แผนนำานวัตกรรมเพื่อผลักดัน

ให้อุตสาหกรรมลดการปล่อย

กาซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

N t ro i ion  เช่น 

การนำานวัตกรรมจากออกซิเจน

มาใช้ ในอุตสาหกรรมแก้วและ

กระจกเพื่อทำาให้เกิดการเผา

ไหม้ที่สมบูรณ์ สามารถลดการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก

กระบวนการเผาไหม้ อีกทั้งช่วย                                                

ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม 

บูรณ์ เพิ่มผลผลิต ประหยัดพลัง 

งาน และลดการใช้เชื้อเพลิงอีก

ด้วย.

ทยโพสต์  กลุ่ม ปตท.

เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบ

ใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานกว่า 

23,000 อัตราในปี 2565 ร่วม

กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ต่อ                                        

ยอดผลสำาเร็จโครงการ  

tart Thailan

นายอรรถพล กษ์พิ                                              

บูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จำากัด มหาชน  

ปตท.  เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท.

สานต่อโครงการ “ tart 

Thailan ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 

2 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ 

เสริมทักษะและสร้างความ

ม่ันคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ 

ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศที่ ได้

รับผลกระทบจากวิก ตโค

วิด-19 และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยให้ดียิ่ งขึ้น 

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.เตรียมเปิด

รับสมัครแรงงาน นักศึกษา

จบใหม่ และผู้ว่างงานรวม

กว่า 23,000 อัตราในปี 2564 

เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงใน

ปี 2565 ประกอบด้วย

กลุ่มแรงงานเพื่อสนับ    

สนุนแผนการลงทุน การขยาย 

ธุรกิจ และโครงการก่อสร้าง

ต่างๆ จำานวน 20, 00 อัตรา, 

กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ 

ปวส.-ปริญญาตรี ir t o  

r  ภายใต้สัญญาระยะเวลา 

12 เดือน 1 ม.ค.-31 ธ.ค.

2565  จำานวน 2,1 0 อัตรา, 

การเปิดรับสมัครพนักงาน

เพิ่มเติมในตำาแหน่งที่ ว่ าง 

จำานวน 4 0 อัตรา เพื่อขับ

เคลื่อนแผนการดำาเนินงาน

ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้า

หมาย

สำาหรับตำาแหน่งงานที่

กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับเพื่อ

สนับสนุนการสร้างงานให้กับ

นักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้

ว่างงานในปี 2565 ประกอบ

ด้วย งานพัฒนาการศึกษา 

นักพัฒนาชุมชน งานจัดการ

ข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

งานบัญชีและการเงิน งาน

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

และพนักงานสถานีบริการ 

N  ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

จะได้รับ    การอบรมเพื่อเสริม                                           

ทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่

ปฏิบัติงานจริง โดยผู้สนใจ 

สามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ 

การรับสมัครและสมัครผ่าน

ระบบออนไลน์ได้ทาง .

ptt a.co  ตั้งแต่วันนี้จนถึง

วันที่ 31 ธ.ค.2564.  

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 

และโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ ท่ีขาย

อาหารและเคร่ืองด่ืมผ่านผู้ให้

บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม

ล่าสุด ขณะน้ีมีจำานวนกว่า 5,000 

ราย.
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าลังเปนท่ีนิยมในหมูคนรักสุขภาพกันที

เดียวสําหรับการด� มนํ้าท่ีค้ันจากตนออน

ขาวสาลี (Wheat Grass) เน� องจากเปน

พืชท่ีปลูกงาย สามารถปลูกไดท้ังในและนอก

อาคารโดยไมจําเปนตองใชพ้ืนท่ีมาก และมี

คุณประโยชนมากมาย อุดมไปดวยวิตามิน 

แรธาตุ กรดอะมิโน และสารอาหารอ� นๆ อีก

ท้ังเช� อกันวามีสรรพคุณชวยขับสารพิษท่ี

ตกคางในรางกาย และชวยใหระบบตางๆ ใน

รางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ตาม ปริมาณการรับ

ประทานตนออนขาวสาลีเปนอีกส่ิงหน่ึงท่ีควร

ระมัดระวัง เน� องจากบางคนอาจมีอาการผิด

ปกติ เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง คล� นไส ซ่ึง

เปนผลขางเคียงจากการรับประทานเกินกวา

ปริมาณท่ีแนะนํา หากมีอาการดังกลาวหลัง

รับประทาน ควรลดปริมาณการรับประทาน

ลง ซ่ึงโดยท่ัวไปอาการมักดีข้ึนภายใน 2 

สัปดาห หรือหลังจากรางกายปรับตัวกับการ

รับประทานตนออนขาวสาลีได 

เว็บไซตพบแพทยไดรวบรวมขอมูล

ผูที่มีโรคประจําตัวหรือมีปจจัยตางๆ ที่ควร

ระมัดระวังการรับประทานตนออนขาวสาลี 

ไวดังนี้ 

ผูปวยโรคเซลิแอค (Celiac Disease) 

หรือมีอาการแพกลูเตน แมวาตนออนขาว

สาลีจะจัดเปนพืชที่ไมมีกลูเตน แตหากมี

อาการของโรคเซลิแอค ควรปรึกษาแพทย

กอนรับประทานตนออนขาวสาลีเสมอ 

ผูที่มีอาการแพขาวสาลีหรือแพหญา 

ไมควรรับประทานตนออนขาวสาลี

เด็ก หญิงต้ังครรภ ผูท่ีกําลังใหนมบุตร 

หรือระบบภูมิคุมกันออนแอ ไมควรรับประทาน

ตนออนขาวสาลี เน� องจากเส่ียงตอการไดรับ

เช้ือแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอรางกาย

ทั้งนี้ ผูมีโรคประจําตัวหรือรับ

ประทานยาบางชนิด ควรปรึกษาแพทย

กอนการรับประทานตนออนขาวสาลี และ

ไมควรรับประทานตนออนขาวสาลีทดแทน

ยารักษาโรคใดๆ การรับประทานตนออน

ขาวสาลีควบคูกับการรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน จะทําใหรางกายไดรับสารอาหาร

บํารุงสุขภาพไดอยางครบถวนยิ่งขึ้น.

กํ

‘เวิรกเคชั่น’ เทรนดใหมรับเปดประเทศ
กอนด� มน้ําตนออนขาวสาลี

อยาลืมสํารวจรางกายตัวเอง

ใหบริการเทคโนโลยีคลาวด   

วงกต วิจักขณสังสิทธิ์ รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) และ อลัน เหลียว รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 

จํากัด รวมลงนามในบันทึกขอตกลงดานการใหบริการเทคโนโลยีคลาวด โดยหัวเวยจะใหการสนับสนุนใน 

4 ดาน ไดแก การเพิ่มศักยภาพดานการใชงานเทคโนโลยีคลาวดผานโครงการการฝกอบรมทักษะบุคลากร 

การรวมมือกันสรางโซลูชันดิจิทัลสําหรับรองรับโครงการสมารทซิตี้และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยี

หัวเวยคลาวด การพัฒนาธุรกิจดานคลาวดเพ� อรองรับการเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัลของภาคเอกชน และการ

รวมมือกันทําการตลาดเพ� อมองหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ในอนาคต.

ดีเดย เปด ‘บิ๊กซี’ สาขาบอวิน 

พิริยะ กมลเดชเดชา รองประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (พื้นที่ตาง

จังหวัด) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนประธานในพิธีเปด “บิ๊กซี สาขาบอ

วิน” จังหวัดระยอง อยางเปนทางการ โดยเปดเปนรูปแบบไฮเปอรมารเก็ต สาขาลําดับที่ 153 ในพื้นที่

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี โดยมี ยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง คณะผู

บริหาร พนักงาน และแขกขาราชการชั้นผูใหญ รวมงาน เม� อเร็วๆ นี้

เสนใยยับยั้งไวรัส   

วิสิษฐ มาลัยศิริรัตน  ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต                                                                                                            

คอรปอเรชั่น จํากัด (MQDC) และ รศ.ดร.สิงห อินทรชูโต  หัวหนาคณะที่ปรึกษาศูนยวิจัยและ

นวัตกรรมเพ� อความยั่งยืน (RISC by MQDC) พรอมดวย ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย ประธานเจา

หนาที่บริหาร บริษัท ไอเคคราฟท จํากัด รวมจัดงานแถลงขาวออนไลน “FOR ALL WELL-BEING, 

BETTER LIVING WITH  ANTIVIRAL FABRIC” รวมตอยอดผลิตภัณฑจากนวัตกรรมเสนใยแหงอนาคต

ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย “QVIRA Antiviral Fabric” เพ� อนําไปใชในทุกสํานักงานขายและ

โครงการที่อยูอาศัยของ MQDC เพ� อยกระดับสุขภาวะที่ดี รับสังคมวิถีใหม เม� อเร็วๆ นี้ ณ สํานักงาน

ขาย โครงการมัลเบอรรี่ โกรฟ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ETDA รับกาวใหม ป 65 

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) 

หรือ เอ็ดดา (ETDA) พรอมดวยคณะผูบริหาร แถลงผลงาน “ETDA สูปที่ 11 กาวสําคัญ ยก

ระดับชีวิตคนไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” เปดผลงานเดน ความสําเร็จในการขับเคล� อนธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสของประเทศในรอบป 2564 พรอมปรับโฉมภาพลักษณ กาวใหม กาวสําคัญ ป 65 

“ยกระดับชีวิตคนไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” สูเปาหมายการผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลนําชีวิตทุกคน

เติบโตกาวไปขางหนาและดีขึ้นตอเน� อง ณ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เม� อเร็วๆ นี้

เชิญชวนซื้อสลากบํารุงกาชาดไทย 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เชิญชวนซื้อสลากบํารุง

กาชาดไทย ประจําป 2564 ราคาฉบับละ 100 บาท เพ� อลุน

รางวัล รถยนตเมอรเซเดส-เบนซ C300 พรอมดวย ทองคําแทง

และสรอยคอทองคํา มูลคารวมกวา 8 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 351 

รางวัล สามารถซื้อไดที่

ทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา

ทั่วประเทศ ตั้งแตวันนี้

ถึง 24 ธันวาคม 2564 

(สลากมีจํานวนจํากัด) 

รายไดจากการจําหน�าย

สลากกาชาดเพ� อสมทบ

ทุนบํารุงสภากาชาดไทย 

เพ� อนําไปชวยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอ� นๆ ตอไป สามารถ

ตรวจผลการออกรางวัลไดที่ QR code ที่ปรากฏหลังสลาก ได

ตั้งแตวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เปนตนไป สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ ttb contact center 1428

เสวนา ‘เทคโนโลยีกับโลกยุคหลังโควิด-19’

ศูนยวิจัย Sasin Center of Excellence สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญผูที่สนใจ

เขามาหาคําตอบรวมกันในงานเสวนาออนไลนหัวขอ “เทคโนโลยีกับ

โลกยุคหลังโควิด-19” พรอมอัพเดตเทรนดของเทคโนโลยีที่จะมีสวน

สําคัญในการ Reshape โลกหลังยุคโควิด-19 เชน เทคโนโลยีปญญา

ประดิษฐ (AI) เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)                      

เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) นอกจากนี้จะ                                                

ไดรับฟงมุมมองจากผูบริหารระดับสูงในองคกรชั้นนําดานการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ� อ

เพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันขององคกรให

เหมาะสมกับโลกหลังยุคโค

วิด-19 อยางยั่งยืน งานดัง

กลาวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี

ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 

08.30-12.00 น.เขารวม

งานโดยไมมีคาใชจาย 

อานรายละเอียดพรอมลง

ทะเบียนไดที่ https://www.

eventpop.me/e/11945/

sasin

งเวลาที่ผูคนจะไดกลับ

ไปใชชีวิตในการเดิน

ทาง นั่งทํางานที่ออฟฟศ 

หลังจากเวิรกฟรอมโฮม

กันมานาน “บูติคนิวซิตี้ฯ” จึงดี

ไซนคอลเลกชันลาสุด ที่มุงใหผู

สวมใสเกิดความรีแลกซในการ                                        

ทํางาน และเปนเคร� องแตง

กายที่ใสไปทองเที่ยวกับแนวคิด

ใหม โดยนํา Work + Vacation 

มารวมกัน จึงเกิดเปนเทรนด 

“Workation” 

เริ่มจาก Guy Laroche 

นําเสนอธีม Sky and Sea 

Workation เตรียมตอนรับ 

Autumn/Winter 2021 กับการ

ทํางานนอกสถานที่ และทอง

เที่ยวไปพรอมๆ กัน โดยสาวๆ กี 

ลาโรซ ขอไปรับลมทะเล กับเสื้อ

เชิ้ตและเบลาซที่ไดรับการตัดเย็บ

อยางพิถีพิถัน 

แบรนด GSP ในธีม Travel 

Workation เริ่มกันที่ลายพิมพ 

New Wave ที่ไดจินตนาการจาก

งานศิลปะที่โดงดังของศิลปนชาว

ญี่ปุน รูปคล� นยักษนอกชายฝงคา

นางาวะ The Great Wave off 

Kanagawa 

New Style, New attitude 

‘เวิรกเคชั่น’ เทรนดใหมรับเปดประเทศ

with Workation โดย Jousse ชวน

สาวๆ ยายที่ทํางานดวยความรูสึก

เม� อไดสวมใสชุดจูสส เสมือนลงเรือ

สําราญกลางทะเลกับคอลเลกชัน 

Minimal Cruise ที่โดนใจสายมินิ                                           

มอลดวยเดรสเขารูปลาย Stripe    

เพิ่มความสมารท พรางรูปรางใหดู

เพรียว 

เติมความสุขกับแบรนด C&D 

ในธีม Work Happy Stay Happy 

อยูบานทํางานก็มีความสุขได ในคอล

เลกชัน Drawing Flower ดึงความ

งามของดอกไมในโทนสีสบายตา มา

เปนลายพิมพบนผืนผาลินิน 100% 

สุดพรีเมียม 

สุดทาย Workation time on                                                

Garden Style ประหนึ่งนั่งทํางาน

ทามกลางสวนดอกไมกับชุด LOF-FI-

CIEL ใหลุคสเรียบหรูดูแพง Midnight 

Garden Italy Silk เนื้อผาที่มีผิว

สัมผัสคลายใยไหมธรรมชาติ พิมพ

ลวดลายที่ถายทอดความงามของมวล

หมูดอกไมยามค่ําคืน เสริมเสน�หให

คุณสุภาพสตรี.

ถึ
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10 ท่องเที่ยว

เที่ยวอังกฤษที่เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค จ.นครปฐม ตั้งอยู่ริมคลองมหา

สวัสดิ์ ที่เดียวเที่ยวครบ มีเรือนกระจกหลังใหญ่สุดสวย ชื่อ โรส

แมรี่เฮ้าส์ (Rosemary House) คาเฟ่สไตล์ Glass House ประดับ

ประดาไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ โบราณสไตล์อังกฤษและดอกไม้สวยงาม

นานาชนิด บรรยากาศเหมาะสำาหรับการนั่งจิบชายามบ่าย แนะนำา

ชาลายา ที่เป็นซิกเนเจอร์ ชาทำาจากสมุนไพร ดอกกุหลาบและผล

ไม้ เสิร์ฟพร้อมขนมไทยสไตล์ฟิวชั่นอังกฤษ ชมทัศนียภาพบ้าน

สวยและสวนสวยเหมือนเมืองนอก นักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุด

วินเทจถ่ายภาพสุดหรูหราเข้ากับบรรยากาศ โดยมาดามโรสจะเปิด

ประสบการณ์แปลกใหม่เหมือนหลุดไปในยุควิกตอเรีย และจะได้รูป

สวยๆ กลับบ้านไปอย่างแน่นอน ด้านข้างมีอิงลิชการ์เด้นที่เหมาะ

สมสำาหรับการจัดงานแต่งงานและงานรื่นเริงต่างๆ ในบรรยากาศ

ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โอบล้อมไปด้วยสวนสวยสไตล์อังกฤษ 

KTC รวมดีลที่พักดีมีสระน้ำาส่วนตัว

“เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) จัดโปรโมชัน

เด็ด “รวมดีลที่พัก สระว่ายน้ำาส่วนตัว” (Private Pool Suites and Villas) 

ทั่วประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีได้พักผ่อนสบายๆ กับ

ห้องพักพร้อมบริเวณสุดไปรเวทในราคาพิเศษ อาทิ พัทยา: เคปดา

รา/ครอส พัทยา โอเชียนเฟียร์ และเดอะ มนต์ตรา พัทยา หัวหิน 

ปราณบุรี, กุยบุรี: เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน 

และเชอราตันหัวหิน 

ปราณบุรีวิลล่า, เขา

ใหญ่: เทมส์ วัลเล่ย์ 

เขาใหญ่ เชียงใหม่: 

ฟลอร่า ครีค เชียง 

ใหม่, สมุยและเกาะ

เต่า: โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท 

เกาะสมุย และเดอะ 

หาดเทียน บีช รีสอร์ท 

เกาะเต่า, ภูเก็ตและ

เกาะพีพี: ศาลาภูเก็ต 

ไม้ขาว บีช รีสอร์ท 

และทราย พีพี ไอส์

แลนด์ วิลเลจ พิเศษ!! 

เมื่อสมาชิกใช้จ่ายผ่าน 

บัตรเคทีซีท่ี โรงแรม

ดังกล่าว (ไม่จำากัดขั้น

ต่ำา) สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER จำานวนเท่าใดก็ได้ สูงสุด

ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ลง

ทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.ktc.co.th/promotion/hotel-resort/

domestic-hotel/hotelcashback ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.2564 

สอบถาม KTC PHONE โทร. 0-2123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th

‘สกายวอล์ก ภูคกงิ้ว’ จุดชมวิวเสียวสุดเชียงคาน

ททท.สำานักงานเลย แนะนำา “สกายวอล์ก ภูคกงิ้ว” ตั้งอยู่

บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย จุดชมวิวเสียวสุด แลนด์

มาร์คแห่งใหม่ของเชียงคาน เป็นจุดชมทะเลหมอกตอนเช้าและ

พระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง กับทางเดินของสกายวอล์ก

ทำาด้วยกระจกใสชนิดพิเศษ มีตะแกรงรองรับ ยาวกว่า 100 เมตร 

กว้าง 2 เมตร มีความสูงเทียบเท่าตึก 30 ชั้น เพิ่มความเสียวเมื่อ

มองทะลุผ่านกระจก พร้อมชมวิวแม่น้ำาสองสีมาบรรจบกันของแม่

น้ำาเหืองและแม่น้ำาโขง เป็นจุดส้ินสุดท่ีแบ่งเขตประเทศไทยด้วย

แม่น้ำาโขง และมีพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร (พระพุทธนว 

มินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์) หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทอง 

สูงกว่า 19 เมตร ประดิษฐานให้นักท่องเที่ยวสักการะด้วยต้นหมาก

เบ็งของชุมชน สอบถามข้อมูล: ไพศาล สอนเสียง 09-2594-9393

ชม ‘อิเคบานะ’ ศาสตร์การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียว

ในไทย ณ ไอคอนสยาม ชวนดื่มด่ำาความสุนทรีย์ไปกับศาสตร์การ

จัดดอกไม้เก่าแก่ประจำาชาติญี่ปุ่น “อิเคบานะ” (Ikebana) 1 ใน 

3 วัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก ผ่าน “The Masterpiece Ikebana  

Exhibition 2021” จัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซขนาดกว้างกว่า  

3 เมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living in the New World” การถ่ายทอด

เรื่องราวและมุมมองของวิถีชีวิตแบบใหม่ผ่านการจัดดอกไม้ ใน

สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ประจำาแต่ละสถาบัน ทั้งโอฮาระ, โซเก็ทสึ, 

อิเคโนโบะ รวมถึงผลงานจากทางสมาคมอิเคบานะ อินเตอร์

เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 เป็นศาสตร์การจัดดอกไม้ใส่

แจกัน มีการใช้ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ทั้งกิ่งใบ รวมถึงดอกไม้ชนิด

ต่างๆ ประกอบเพื่อความสวยงาม สนใจชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 

วันที่ 30 พ.ย. บริเวณทางเข้าชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ.

ดรธานีเป็น 1 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 

ที่เปิดแหล่งท่องเที่ยวชวนทุกคนออกไปเช็

กอินให้ฟินรับเปิดประเทศ คำาชะโนด ที่

เที่ยวสายมูตอนนี้ก็เปิดแล้ว แต่ต้องลงทะเบียนผ่าน

แอปพลิเคชัน “เที่ยวคำาชะโนด” ก่อน ที่นี่นอกจาก

จะโดดเด่นเร่ืองความเช่ีอและความศรัทธาแล้ว 

ส่วนของธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์และพันธุ์

พืชเฉพาะถิ่นน่าสนใจ

อีกจุดเช็กอินรับเปิดเมือง วัดป่าภูก้อน 

อ.นายูง ฉีดครบ 2 เข็มแล้วให้เข้ามาสักการะได้

เช่นกัน เป็นวัดสวย ต้ังอยู่บนยอดเขากลางป่า 

นายูงและป่าน้ำาโสม แสดงหลักฐานการรับวัคซีน

เสร็จไปร่วมทำาบุญไหว้พระพุทธไสยาสน์ โลกนาถ

ศาสดามหามุนี ในวิหารของวัดป่าภูก้อน ดื่มด่ำา

สถาปัตยกรรมงดงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและ

ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม

ส่วน ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี ที่เที่ยวสาย

รักธรรมชาติ เปิดเทศกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

ตั้งแต่เดือน ต.ค.จนถึงเดือน ก.พ.2565 ทุกปีช่วง

เวลาดังกล่าวดอกบัวแดงในหนองหาน บึงขนาด

ใหญ่พื้นที่กว่า 2.2 หมื่นไร่ งอกงามโผล่พ้นน้ำาขึ้น

มาบานสะพรั่ง กิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวไม่ควร

พลาดคือ ล่องเรือชมความสวยงามของดอกบัวแดง

อย่างใกล้ชิด พร้อมโพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆ เพลิดเพลิน

กับบรรยากาศสุดชิลตลอดเวลาล่องเรือ 1 ชั่วโมง

คร่ึง เรือบริการรอบแรกต้ังแต่เวลา 05.00 น. 

แนะนำาให้มาเช้าตรู่ ดูพระอาทิตย์ขึ้นกลางบึงบัว

สวยที่สุดช่วงเช้า แถมอากาศเย็นสบาย ยิ่งสายแดด

จะแรงดอกบัวจะหุบ ความงามลดลง

อุดรธานียังเสนอสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆ ต้อน 

รับวันเปิดเมือง อย่าง รถราง “คุณทองโบราณ

พาเที่ยว” จะได้ไม่ต้องเที่ยวทิพย์อีกต่อไป เส้น

ทางพาเที่ยวผ่านสถานที่สำาคัญ พิพิธภัณฑ์ วัดวา

อาราม “น้องเป็ดเหลือง” อีกแลนด์มาร์คเมือง

อุดรธานี ลอยอยู่ในบึงน้ำาสวนสาธารณะหนอง

ประจักษ์ก็กลับมาแล้ว รับรองสัมผัสเมืองอุดรฯ 

ได้มากกว่าที่เคย ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโค

วิด-19 เคร่งครัด

ที่เที่ยวหลากหลายแบบนี้สมกับคำาขวัญ

จังหวัด กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเล่ือง

แหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด 

ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธ

ปทุมมาคำาชะโนด ทุกสถานที่เที่ยวได้ง่ายๆ ต้องลอง 

ทำาให้เมืองรองเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยว ทั้ง

สายชิล สายลุย หรือแม้แต่สายบุญ แวะเวียนมา 

เช็กอินกันไม่ขาดสาย

ตอนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่หนาแน่น 

แต่บรรยากาศตามแลนด์มาร์คหลักเมืองอุดรฯ 

เริ่มคึกคัก สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำานวยการภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. อัปเดตภาพรวม

ท่องเที่ยว จ.อุดรธานีว่า สถานที่ท่องเที่ยวหลาย

จุดเปิดให้เที่ยว มีสายการบินบินตรงจากภูเก็ตเข้า

สู่สนามบินอุดรฯ ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ไม่

ต้องกักตัวถ้าฉีดวัคซีนครบแล้ว ตอนนี้มีโครงการ

เราเที่ยวด้วยกันให้ส่วนลดพิเศษ และโครงการทัวร์

เที่ยวไทยไปสนุกกับแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ 

“ตอนนี้พฤติกรรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยน 

แปลงไป ไม่เดินทางรวมกลุ่มใหญ่ นิยมจัดกลุ่ม

เช็กอินอุดรธานี ไหว้พระ-เท่ียว-พัก

‘MOCO’ดีไซน์สวย

เล็ก ใช้รถตู้บ้าง รถส่วนตัวบ้าง เดินทางใน

หมู่ครอบครัว คนรู้ใจ เพื่อนสนิท จะขับรถ

ไปตามแหล่งท่องเท่ียว การเปิดเมืองครั้งน้ี

ได้สนับสนุนผู้ประกอบการยกระดับสู่มาตรฐาน 

SHA และ SHA Plus เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ” 

สมชายกล่าว และแนะนำาว่า ท่องเที่ยวอุดรฯ อิ่ม

อกอิ่มใจแล้ว สามารถเดินทางสู่พื้นท่ีหนองคาย 

บึงกาฬ ภายใต้ชื่อกลุ่ม “นคราธานี” ซึ่งโปรโมต

เที่ยวปลอดภัยห่างไกลโควิด

เที่ยวกันจนหนำาใจ ถึงเวลาเอนกายพักผ่อน 

พาไปทำาความรู้จัก “HOTEL MOCO” พรีเมียม

บูทีคโฮเตลสไตล์ โมเดิร์นโคโลเนียล แลนด์มาร์ค

แห่งใหม่บนถนนทองใหญ่ ใจกลางเมืองอุดรธานี ที่

ตอบโจทย์นักเดินทางทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งในภาคธุรกิจ 

การท่องเที่ยว นักช็อป นักแสวงบุญ ที่แวดล้อมด้วย

สิ่งอำานวยความสะดวกครบวงจร ทั้งศูนย์การค้า

ยูดี ทาวน์ และศูนย์ประชุมระดับประเทศ มลฑา

ทิพย์ ฮอลล์

มนตร์เสน่ห์ของ “HOTEL MOCO” โรงแรม 

7 ชั้นแห่งน้ีมีห้องพักไว้รับรอง 68 ห้อง ในสไตล์

โมเดิร์นโคโลเนียล การตกแต่งโดดเด่น ผสมผสาน

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลงตัว นำาเอกลักษณ์ของ

ลวดลายผ้าพื้นถิ่น เช่น ลายผ้าหรืออุปกรณ์ทอผ้า

มาใช้ในงานออกแบบ สำาหรับสีห้องพักและลายผ้า

ที่ใช้แตกต่างกันไปในห้องพักแต่ละประเภท เน้น

วัสดุที่เป็นไม้ งานสาน ทำาให้ห้องพักมีความเป็น

พื้นถิ่น

Lobby มีความสูงโปร่ง ออกแบบพื้นที่ผสม

ผสานความเก่าและใหม่ โดยใช้ Pattern ช่องแสง

ที่มีความร่วมสมัย ทั้งช่องประตูหน้าต่างแบบ Thai 

Colonial Style วัสดุในลักษณะของ Industrial Style 

อย่าง Glass Block และงานเหล็ก

อีกไฮไลต์ โถงบันไดหลักออกแบบโคมไฟ

ห้อยยาวลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงชั้น 3 มีแนว

ความคิดจากการนำากระสวยทอผ้ามาใช้เป็นองค์

ประกอบหลักรังสรรค์ ออกแบบโดย ศรุตา เกียรติ

ภาคภูมิ นักออกแบบเจ้าของรางวัล Designer of 

The Year 2021 ขณะที่ห้องอาหาร, ห้องประชุม 

เพิ่มความสดใสนำากลิ่นอายพื้นถิ่นเข้ามา ตกแต่ง

ด้วยไม้กลึง นำาภาพพิมพ์ลายมาใช้ร่วมกับประตู

บานเฟี้ยม สีเขียวใช้เป็นสีหลักออกแบบ

โรงแรมใหม่ยังมีห้องอาหารมาตรฐาน

ระดับสากลที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับเฉพาะตัว 

คือ “พา” (Par) คำาว่า “พา” แปลว่า “สำารับ” ใน

ภาษาอีสาน เป็นชื่อสะท้อนความตั้งใจของร้าน คัด

สรรเมนูอาหารจากทุกสารทิศมาจัดเป็นสำารับเลิศ

รส ห้องอาหาร “พา” แบ่งช่วงเวลาให้บริการเป็น 

4 สไตล์ เริ่มความอร่อยจาก “พางาย” ให้บริการ

มื้อเช้าทั้งมื้อสไตล์ตะวันตกและสไตล์อุดรธานี มี

ไข่กระทะและขนมปังญวน ข้าวเปียกเส้น และ

ข้าวต้มหมู ส้มตำาไทย หมูป้ิงกินกับข้าวเหนียว 

จิ้มแจ่ว

ส่วน “พาสวย” อาหารพร้อมเสิร์ฟทั้งวัน มี

เมนูทั้งอาหารไทยกลาง อาหารอีสาน นานาชาติ 

และเมนูฟิวช่ันผสานรสชาติท้องถิ่นกับสากล

กลมกล่อม แนะนำาลาบปลาทูน่าครีบเหลือง

สด เสิร์ฟพร้อมข้าวเกรียบทอดและยำา

คอหมูย่างกับแตงกวา, พะแนงอกไก่

ลิ้นจี่, ข้าวผัดนาซีโกเร็งและข้าวผัด

แจ่วบองปลาส้ม

นอกจากอาหารมื้อหลัก ก็ยัง

มี “พาหวาน” x “บ้านนาคาเฟ่” 

บริการชุดน้ำาชายามบ่ายสไตล์อังกฤษ 

สามารถจับคู่ชาถ้วยโปรดจากใบชา

คัดพิเศษคู่แซนด์วิช, สโคน, เค้ก หรือ

เพสตรี ขนมอบหลากชนิด เย็นย่ำามีมื้อพิเศษ

อย่าง “พาแลง” เป็นเมนูอาหารอีสานต้นตำารับ

ในรูปแบบไฟน์ไดนิ่ง ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล และ

ภูมิปัญญาการปรุงท้องถิ่น จัดเป็นสำารับ “พา

ข้าวที่บ้านเฮา... สู่สำารับข้าวของเฮาเอง” ชวนมา

สัมผัสรสอาหารอีสานที่ปรุงอย่างเคารพต่อวัตถุดิบ 

ฤดูกาล และธรรมชาติทุกครั้ง ทั้งพาข้าว, เหล้าพื้น

บ้าน ซอยจุ๊, ไส้กรอกอีสาน ปากเป็ดทอด แมลง

ทอด, ข้าวเม่า 3 อย่าง สุดฟิน

ที่ท่องเที่ยวใกล้ โรงแรม เช่น ศูนย์วัฒนธรรม

ไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า พิพิธภัณฑ์เมือง

อุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม 

ขับรถไม่เกิน 15 นาทีถึง ถ้าไปพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติบ้านเชียง หรือทะเลบัวแดง ไม่เกิน 40 

นาที ส่วนวัดป่าคำาชะโนดและวัดป่าภูก้อน เดิน

ทางไม่ถึง 2 ชม.

ไปเท่ียวอีสานอุดรธานีกันให้หายคิดถึง 

หนาวน้ีมีอะไรดีๆ เพียบ ที่เที่ยว ที่พักใหม่ ม่วน

คักหลาย.

ไหว้พระที่วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ชมสถาปัตยกรรมงดงาม

เริ่มเทศกาลทะเลบัวแดงต้อนรับเปิดเมือง

รถราง “คุณทองโบราณพาเที่ยว” ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีสะพานลวดลายพญานาคทอดยาวสู่คำาชะโนด

HOTEL MOCO บูทีคโฮเตลสไตล์ โม

เดิร์นโคโลเนียล

อุ

ไข่กระทะ-ขนมปังญวน อาหารเช้าแบบอุดรธานี 

ที่ HOTEL MOCO
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11บันเทิงไทย

วนน้อง

มาร้อง

เพลง 

โปรเจ็กต์สุดพิเศษ

ที่มีศิลปินมากหน้า

หลายตา มาร่วม

งาน ล่าสุดส่งหนุ่ม

ขี้เล่นอย่าง คิม

ม่อน SB Five หรือ 

วโรดม เข็มมณฑา 

มาส่งความน่ารักให้

แฟนๆ ได้ฟังและ

ชมมิวสิกวิดีโอ ใน

เพลง หมายความ

ว่าอะไร ในเวอร์ชัน

ที่สนุกสนานแบบ

ฉบับของคิมม่อน 

SB Five ที่แฟนๆ 

ไม่เคยเห็นที่ไหนมา

ก่อน

คิมม่อนกล่าว

ว่า “ชวนน้องมา

ร้องเพลง เป็นโปร

เจ็กต์ที่ให้ โอกาส 

มากๆ เลยครับ 

เพราะจากปกติเรา

จะได้ฟังแต่เพลง

ของค่ายเลิฟอิส แต่

คราวนี้เราได้รับโอกาสร้องเพลงและยังได้

คัฟเวอร์เพลงที่เราชอบ อย่างคิมเองคิมก็ได้

เลือกเพลงหมายความว่าอะไร ของพี่ๆ วง 

MEAN และได้พี่กัน มือกลอง วง MEAN 

มาเป็นโปรดิวเซอร์และทำาเพลงให้ด้วยครับ 

อีกทั้งยังทำาให้เพลงมีจังหวะที่สนุกมากขึ้น 

เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ใส่คาแร็กเตอร์คิมลงไป

ช
ปาล์มมี่-อีฟ ปานเจริญ ศิลปิน

ขวัญใจคนไทย จากค่าย GMM 

GRAMMY สังกัด genie records (จี

นี่ เรคคอร์ดส) ได้รับเลือกจาก Spotify 

ให้เป็นตัวแทนศิลปิน

หญิงชาวไทยคนล่าสุด 

เข้าร่วมแคมเปญ 

EQUAL Hub โครงการ

ที่คัดเลือกศิลปินหญิง

จำานวน 35 คนจาก

ทั่วโลก เพื่อแสดงพลัง

และความเท่าเทียมของ

ศิลปินหญิงทั้งโลก

โดยภาพและ

ผลงานเพลงของเธอ

ได้ปรากฏบนปกเพลย์ 

ลิสต์ EQUAL ของ

ประเทศไทย ประจำา

เดือนพฤศจิกายน และ

บนบิลบอร์ดยักษ์กลางนิวยอร์ก ปาล์มมี่

กล่าวว่า “ดีใจมากๆ ค่ะที่เขามีพื้นที่ตรง

นี้ และขอบคุณมากๆ ที่เขาเห็นความ

สำาคัญของอาชีพนี้ และมีการโปรโมตผล

งานของเรา แม้ว่าเราทำาเพลงไทย แต่

การที่รูปของเราจะไปอยู่ทางโน้น มันคือ

หนึ่งเสียง หนึ่งผลงานที่ออกมา ถูกเผย

แพร่ไปแบบนั้นก็รู้สึกดีใจ และได้เข้าร่วม

แคมเปญเท่าเทียมในการโปรโมตผลงาน 

ดีใจที่เขาเลือก ไม่ว่าบิล

บอร์ดเราจะติดตรงไหนก็

ดีใจค่ะ”

ซึ่งปาล์มมี่ได้ โพสต์

ภาพผ่านทางอินสตา   

แกรมส่วนตัว พร้อมระบุ

ข้อความว่า “We made 

it to NYC!! ไปนิวยอร์ก

ไปซะแล้ว! Thank you 

@SPOTIFYASIA for 

choosing me as a part 

of EQUAL Campaign 

joining with all women 

around the world! 

ขอบคุณทาง Spotify 

ที่เลือกมี่เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงของ 

Campaign EQUAL ของประเทศไทย

ในเดือนนี้นะคะ click: https://bit.ly/

EQUAL_Palmy #EQUAL #Spotify 

#Palmy”. 

 

‘ปาล์มมี่’ขึ้นบิลบอร์ดกลางนิวยอร์ก

แคมเปญความเท่าเทียมของSpotify

ให้มีความกวนมากขึ้น 

ส่วนเหตุผลที่เลือก

เพลงหมายความว่าอะไร 

เพราะเราชอบเพลงของ

วง MEAN อยู่แล้ว โดย

เฉพาะเพลงหมายความ

ว่าอะไรนี้ ถ้าย้อนกลับไป

ดูผลงานของวง SB Five 

จะเห็นว่าเราร้องเพลงของ

วง MEAN บ่อยมาก และ

หนึ่งในเพลงนั้นก็จะเป็น

เพลงหมายความว่าอะไร 

ที่ร้องบ่อยที่สุด เพราะ

ฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำา

เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ต้อง

เป็นเพลงนี้ครับ”

ติดตามชม MV “หมายความว่าอะไร” 

ในเวอร์ชันคิมม่อน SB Five กับโปรเจ็กต์ 

“ชวนน้องมาร้องเพลง” ได้ทางแชนเนลยู

ทูบ LOVEiS+ และติดตามอัปเดตข่าวสาร

การเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: LOVEiS, 

Twitter/Instagram: @loveis_ent. 

วันเสารที่แลวไดเขียนชักชวนใหไปกินอาหารงายๆ ที่ราน

ขนมจีนบานประไพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มีพรรคพวก

เพ� อนฝูงหลายคนสอบถามวาไปอยุธยาไหวพระเสร็จแลว อยาก

กินกุงกินปลาแมน้ําที่ขึ้นช� อของจังหวัดบางจะไปที่รานไหนดี

ขอแนะนําวาตองไปที่รานสีกุก ครับ คําวาสีกุกเปนช� อ

หมูบานหนึ่งอยูในอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน

ละแวกรานมีวัดที่มีเกจิอาจารยดังๆ หลายวัด เชน วัดบางนมโคมี

หลวงพอปาน วัดพระขาว มีหลวงปูทิม วัดหนาตางนอกมีหลวง

พอจง ฯลฯ ถาอยากทราบรายละเอียดตองสอบถามคุณปริญญา 

ธรรมรักษ เจาของรานอาหารสีกุก ที่เปดรานขายอาหารมาโดย

เฉพาะ นานกวา 30 ป โดยนําเอาที่ดินซึ่งเคยเปนบอทรายเกา 

ปจจุบันกลายเปนบึงน้ําขนาดใหญมาตั้งเปนรานอาหาร ชวงที่น้ํา

ทวมอําเภอบางบาล น้ําไมไดทวมรานแตก็ปริ่มๆ เชียว จะเห็นได

อยางชัดเจน

สวนอาหารนั้นก็เปนอาหารบานๆ ที่ทํากินกันตามปกติ แต

ที่ไมเหมือนที่อ� นๆ ก็คือ วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหาร คุณปริญญา

เปนคนใจถึง กลาที่จะใชของดีๆ แพงเทาไรไมวาขอใหลูกคาไดกิน

ของดีๆ จึงพิถีพิถันเปนพิเศษ โดยทั้งกุงทั้งปลาจะใชของแมน้ําไทย

เทานั้น ไมใชของพมา เขมร อินเดีย ฯลฯ ที่มีอยางดาษด� นอยาง

เด็ดขาด เพราะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่กวางใหญมาก

มีถึง 16 อําเภอ มีแมน้ําหลายสาย เชน แมน้ําเจาพระยา แมน้ํา

ปาสัก แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย จึงมีกุงมีปลาแมน้ํามาก ทุกๆ เชา 

ชาวบานที่ทอดแหลงขาย หากุงหาปลา

มาไดก็นํามาขายใหที่ราน เพราะคุณ

ปริญญาใหราคาดีเปนการชวยเหลือ

ชาวบานอีกดวย สวนพริกแกงก็จะทํา

เอง ซึ่งเวลาจะตําพริกแกงถึงกับตอง

ยกสากขึ้นมาดมวาถึงขาถึงกระชาย

ไหม อาหารแตละจานที่ยกออกมาจึงมี

รสชาติอรอย โดยไมตองใชผงชูรสเลย

เม� อมาถึงรานแลว ขอแนะนํา

ใหเลือกที่นั่งบนเรือนบึงน้ําที่มีทั้งปลา

ตางๆ และหานวายไปมา นั่งแลวจะ

สบายๆ อยางแปลกประหลาด เพราะ

ลมเย็นสบายไมรอน โดยเฉพาะหนา

นี้เปนหนาหนาวอากาศก็ยิ่งดีมากกวา

ปกติ

อาหารอรอยๆ สดๆ มีมากมายหลาย

เมนูครับ ที่จะขอแนะนําก็เชน

ปลาแดงฉูฉ่ี ปลาแดงเปนปลาตระกูล

ปลาเนื้อออนที่อยูในตระกูลเดียวกันก็เชน

ปลานํ้าเงิน ปลาเบ้ียว (คางเบือน) ปลาชะโอน 

ฯลฯ หนานี้จะมีชุกชุมมากเปนพิเศษ คุณสม

ภรรยาของคุณปริญญาที่เปนแมครัวใหญ 

เธอจะเอาพริกฉูฉี่และกะทิใสลงไปเคี่ยวให

หอมปรุงรสดวยน้ําปลาของชาวอยุธยาแลว

ใสปลาสดๆ ลงไปจนพริกแกงฉูฉี่ซึมเขาไปใน

ตัวปลาโดยไมทอดปลาอยางเด็ดขาด ทําให

ไดกินรสชาติของปลาแทๆ เวลาที่กินจะนุม

ปากนุมคอหอมกลิ่นพริกแกง หอมกลิ่นปลา 

รสชาติหวานมันอรอย กินเนื้อปลาหมดแลว 

น้ําพริกแกงฉูฉี่นํามาคลุกขาวก็ยังอรอยเลย 

อาหารจานนี้รับ

ประกันไดเลย

วาจะตองติดอก

ติดใจจนตองสั่งตออีกจานเชียวครับ ราคาจานละ 300 บาท

หลนปูแสม ตองสั่งมาชิมฝมือชาวบานกรุงเกาวาเปนอยางไร 

คุณสมแมครัวใหญจะสั่งปูแสมมาจากมหาชัย สมุทรสาคร นํามา

ลางใหสะอาดแลวดองเอง เม� อเอามาทําหลนจะไดกลิ่นหอมของปู

แสม กินพรอมกับผักสดตางๆ โดยเฉพาะขมิ้นออนก็จะเขากันได

อยางดี ยิ่งกินก็ยิ่งอรอย ราคาชามละ 150 บาท

ผัดฉาปลากดแกว ชวงน้ําลดเขาหนาหนาวอยางนี้ ทั้งกุง

ปลาจะอวนมีนอยมากกวาปกติ คุณปริญญาจะนําเอาปลากดแกว

มาแลเปนชิ้นๆ พอ 2 คํา ใสเคร� องผัดฉาตามสูตรของตัวเองทั้ง

กระชาย พริกเหลือง พริกขี้หนูสวน ใบโหระพา ที่ไมเหมือนใคร

คือ ใสสะตอเพิ่มเขาไปอีกดวย เวลาผัดเคร� องสมุนไพรและพริก

ผัดฉาจะแทรกเขาไปในเนื้อปลากดแกวที่อรอยอยูแลว ทําใหอรอย

มากขึ้น กอนยกลงจากกระทะโรยดวยพริกไทยออน เวลากินเพียง

แคตักเนื้อปลาชิ้นเดียวพรอมกับเคร� องสมุนไพรตางๆ กินกับขาว

สวยก็แทบจะหมดจานดวยความอรอย แคเขียนถึงก็น้ําลายสอ

ออกมาเชียว อาหารจานนี้

ราคาจานละ 280 บาท ครับ

เมนูปลาที่หากินยากและ

ตองมีฝมือจึงจะทําไดอรอย 

คือ ปลาบูนึ่งซีอิ๊ว รสชาติของ

ปลาบูนักกินปลาก็รูกันอยาง

ดีวา อรอยมากขนาดไหน ทั้ง

นุมหวานมัน คุณปริญญาจะ

รับซื้อปลาจากชาวบานมา

ใสบอเอาไว เวลาที่ลูกคาสั่ง

พนักงานก็จะไปตักมาขอดเกล็ดบั้งจนถึงกางกลาง นํา

ไปนึ่งจนสุกพอดีเห็นเนื้อฟูขาวเชียว ราดดวยน้ําซีอิ๊ว

ที่ปรุงพิเศษหอมหวานพอดี ที่สําคัญคือ ไมเค็ม อยาง

ที่เคยพบหลายๆ ราน สังเกตุดูโตะที่นั่งก็สั่งปลาบูกัน

แทบทุกโตะ เมนูนี้คุณปริญญาขายเปนกิโลๆ ละ 800 

บาท พรอมทําครับ อยาไดพลาดเชียว

มาถึงดินแดนของกุงอยางอยุธยาแลวไมสั่งกุง

เผามากินก็ผิดไป กุงที่นี่เปนกุงแมน้ําแทๆ จากแมน้ํา

นอยที่เปนแมน้ําสาขาของแมน้ําเจาพระยา คุณ

ปริญญาจะมีกุงหลายขนาดหลายราคาใหเลือก ตั้งแต

ราคากิโลกรัมละ 1,200 -1,800 บาท แมครัวจะนํา

มาเผาจนสุกพอดี กินกับน้ํา

จิ้มสูตรอยุธยาแทๆ ที่ทําจาก

รากผักชี กระเทียม มะนาว 

น้ําปลาพื้นบาน เนื้อของกุง

แมน้ําไทยแทๆ จะเหนียวสู

ฟน เนื้อนุมหวาน ผมเลือกตัก

เอามันกุงสีเหลืองแดงมาคลุก

ขาว เหยาะดวยพริกน้ําปลา

สูตรอยุธยาลงไป สั่งปลามา 

รสชาตินุม หวาน หากินยาก

อีกเชนกัน ทําตมยํารสแซบ                                                                           

ซดคลองคอก็จะเขากันอยางดีครับ (ปลามาก็คือปลาตัวที่คุณ

ปริญญาอุมถายรูปครับ) กินเสร็จอิ่มอยางอรอยแลวก็แทบจะไม

อยากลุกจากที่นั่งเชียว อาหารอรอยลมเย็นสบายมากครับ

คุณปริญญาจะเครงครัดในเร� องความสะอาด พิถีพิถันใน

ดานรสชาติอาหารและราคา จนไดรับเลือกเปนประธานชมรม

รานอาหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รานสีกุกไดรับการรับรอง

คุณภาพจากทางราชการมากมาย โดยเฉพาะยังไดเคร� องหมาย 

SHA ของการทองเที่ยวอีกดวย พนักงานภายในรานซึ่งเปนคนไทย

แทๆ ทุกคน รวมทั้งนักเรียนตามโรงเรียนละแวกใกลๆ ราน ที่มา

ชวยเสิรฟเพ� อหารายไดพิเศษ ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 กันทุก

คนครับ

กุง ปลาอยุธยา สด อรอยที่
รานสีกุก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช� อราน สีกุก

เจาของ คุณปริญญา ธรรมรักษ

สถานท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รานต้ังอยูท่ีถนนสายอยุธยา-เสนา เร่ิมจากถนนบางบัวทอง-บางปะหัน ไป

จนถึงส่ีแยกวราชษฐ เล้ียวไปทางอําเภอเสนาประมาณ 9 ก.ม.จะพบรานอยูเชิงสะพานขามคลองชลประทานดานซายมือ เปด

บริการต้ังแตเวลา 09.00-20.00 น. โทรศัพท 08-1851-9953, 08-9830-0175

‘คิมม่อน’ร่วม‘ชวนน้องมาร้องเพลง’

เลือก‘หมายความว่าอะไร’ของ‘วงมีน’

บวงสรวง • เปิดฉากความแพศยาอย่างเป็นทางการแล้ว บอสปิ่น-ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ 

นำาทีมไหว้บวงสรวงก่อนเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำาละครเรื่อง ชายแพศยา ค่ายทีวีซีนกันแต่

เช้าตรู่ ประเดิมด้วยความจัดจ้านขั้นเทพของป๋อ ณัฐวุฒิ กับแอน สิเรียม ที่ตัดริบบิ้น

เปิดหน้ากล้องฉากแรกให้ละครเรื่องนี้ โดยมี พรีม รณิดา, เพชร ฐกฤต, อาโย ทัศน์

วรรณ ร่วมทำาพิธี งานนี้บอสปิ่น ณัฏฐนันท์ ควงผู้กำากับไฟแรง พี่ดุล-อดุลย์ ประยัน

โต มาการันตีความแพศยาแบบถึงใจแฟนๆ ช่อง 3 แน่นอน.  
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พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 “พลิกวิกฤติเปนโอกาส 

รวมสรางมหานครสุขภาวะ วิถีใหม” จัดโดย 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ณ หองแกรนด เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น

สมาพันธสมาคมศิษย เก าคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (CGA) จับมือ 

บริษัท ปตท.สํารวจและ ผลิตปโตรเลียม 

ธนาคารออมสิน และกลุมบริษัททรู คอรปอเรช่ัน

จัดโครงการ “ติวออนไลนเพ� อสอบตรงเขา

สูมหาวิทยาลัยในฝน” สําหรับนักเรียนจาก

โรงเรียนในเครือเซนตคาเบรียล พรอมทั้ง

เปดกวางใหนองๆ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6 จากทั่วประเทศ ที่สนใจจะศึกษาตอ

ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและประยุกต 

ไมวาจะเปน แพทยศาสตร เภสัชศาสตร 

ทันตแพทย และสัตวแพทย รวมติวเขม 

ตะลุยโจทยสอบเขามหาวิทยาลัย ท้ังหลักสูตร

ปกติและหลักสูตรอินเตอร วิชา GAT, PAT, 

SAT ในรูปแบบออนไลนผานแพลตฟอรม 

trueVROOM ฟรี! นําทีมโดยติวเตอรชั้นนํา

ระดับประเทศ ท่ีจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมา

ถายทอดความรู พรอมเคล็ดลับพิชิตขอสอบ

อยางเขมขน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 

- กุมภาพันธ 2565สมัครงายๆ ไดต้ังแตวันน้ี!! 

เพียงสแกน QR Code ผาน https://www.

cga-connect.com/ และ facebook : CGA 

– สมาพันธสมาคมศิษยเกาคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2390-1062-3

เริ่มแลว! กับเทศกาลแหงความสุข 

งานนี้ 2 บิ๊กบอส สเตฟาน จูเบิรท แหง

หางโรบินสัน และ จักรภพ ปยะรัตน แหง

ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล ขอท็อป

ฟอรมยืนหน่ึงผนึกกําลังจัดเต็มความสุขให

นักชอปทั่วประเทศในแคมเปญ “Robinson 

/ Robinson Lifestyle Celebration Sale 

2022” กับคอนเซ็ปต ‘สุขกัน สตารทNOW!’ 

วาว! ไปกับบรรยากาศการตกแตงสุดอลัง 

ฟน! ไปกับกิจกรรมสุดพิเศษจากทัพศิลปน 

ดารา และชอปมันส! ไปกับสินคา โปรโมช่ัน

สุดเอ็กซคลูซีฟมากมาย ตั้งแตวันที่ 15 

พฤศจิกายน  – 4 มกราคม 2565 ที่หาง

โรบินสัน และศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล 

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
งานแถลงขาว “โครงการเทิดไท องคราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหลา”     พลเอก 

หมอมเจาจุลเจิม ยุคล เปนองคประธานเปดงาน “เทิดไท องคราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยท่ัวหลา” 

จัดสรางพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕ ถวายสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม ๑๐๐ องค 

ในวันคลายวันประสูติ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี จงรักภักดี 

ญาณวินะโย, ประดิษฐ สมดังเจตน, มณีสุดา ศิลาออน รวมงานดวย ณ ศูนยการคาสยาม

พารากอน 

คณะกรรมการของ Ermenegildo 

Zegna Holditalia S.p.A. ("บริษัท" หรือรวม

กับ บริษัท ยอยที่รวมกิจการตามบริบทอาจ

ตองการ "Zegna", "Zegna Group" หรือ 

"กลุม") ไดอนุมัติงบการเงินรวมชั่วคราวที่

ยังไมเปนทางการของ บริษัท สําหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2021

รายรับ 603.3 ลานยูโร เพ่ิมข้ึน 49.9% 

เม� อเทียบกับครึ่งแรกของป 2020 ไดรับ

ผลกระทบจากคาเงินติดลบเล็กนอย รวมถึง

ความมั่นคงตามขอบเขตของภูมิภาคจาก

การเรงโดยเฉพาะในสวนของภูมิภาคตางๆ

ในประเทศจีน โดยรายรับอยูที่ 465.9 ลาน

ยูโร เพิ่มขึ้น 36.1% เม� อเทียบกับ 342.3 

ลานยูโรในชวงครึ่งแรกของป 2020

Ermenegildo Zegna เผยยอดขายที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการทํากําไรในครึ่งแรกของป 2564  

ดวยรายไดเพิ่มขึ้นถึง 50% ตอปที่ 603 ลานยูโรในครึ่งแรกของป 2564 กําไรอยูที่ 32 ลานยูโร 

Zegna Segment: รายไดอยูที ่ 

465.9 ลานยูโร เพ่ิมข้ึน 36.1% เม� อเทียบกับ 

342.3 ลานยูโรในชวงครึ่งแรกของป 2020

Thom Browne Segment: รายได

อยูที ่ 142.6 ลานยูโร เพิ่มขึ้น 3 เทาเม� อ

เทียบกับ 63.2 ลานยูโรในชวงครึ่งแรกของ

ป 2020

กําไร/ขาดทุนสําหรับงวดสวนที่เปน

ของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 28.2 

ลานยูโร ซึ่งเทียบกับการสูญเสีย 86.7 ลาน

ยูโรในชวงครึ่งแรกของป 2020

EBIT ที่ปรับปรุงแลวที่ 66.8 ลาน

ยูโร หรือ 11.1% ของรายได เทียบกับการ

สูญเสีย 52.0 ลานยูโรในชวงครึ่งแรกของ

ป 2020

ภาระหนี้ทางการเงินสุทธิจํานวน 

73.3 ลานยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เทียบกับ 6.7 ลานยูโรในเดือนธันวาคม 31, 

2020

CEO ของ Ermenegildo Zegna 

Group ใหความเห็นวา “ในชวง 18 เดือน

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison Berger 

Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบานระดับ

พรีเมี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส สรางอากาศ

บริสุทธ์ิใหทุกมุมในบาน ขอรวมเปนสวนหน่ึง

ในการสรางชวงเวลาแหงความสุขสงทายป 

ผานตะเกียงนํ้าหอมคอลเลคชั่นยอดนิยม 

ที่พรอมสรางความหอมภายในบานดุจตอง

มนตรสะกด ดวยโปรโมชันชุด Crystal Magic 

ในราคาชุดละ 2,990 บาท

เปนการกลับมาอีกครั้งของตะเกียง

นํ้าหอมคอลเลคช่ัน Crystal ท่ีไดรับความนิยม

เปนอยางมาก ครั้งนี้มาในโทนสีที่สะดุดตา

กวาเดิม ไดแก สีแดงและสีฟา แรงบันดาลใจ

ในการออกแบบไดมาจากมุมมองของความ

ตางระหวางรูปทรงโคงมน และเสนที่มี

ความชัด กลายเปนตะเกียงนํ้าหอมท่ีหากมอง

จากดานบนจะคลายรูปวงกลมที่มีเหลี่ยมมุม 

แตหากมองจากดานหนาจะมีความคลาย

เหลี่ยมเพชร หรือผลึกคริสตัล เปนเสน�ห

ที่ซอนไวในความเรียบงาย สะทอนบุคลิก

ของคนที่มีความทันสมัย มาพรอมฝาครอบ

โปงทรงลูกบอลท่ีทําใหตะเกียงดูมีความ

ออนละมุนมากขึ้น ผลิตจากแกวเคลือบเงา 

ปริมาตรความจุ 350 มิลลิลิตร ความสูง 13 

เซนติเมตร พรอมน้ําหอมกลิ่น Eucalyptus 

เมซอง แบรเช ปารีส รายมนตรสะกดแหงความหอม 

สรางชวงเวลาแหงความสุขในบาน ดวยโปรโมชั่น Crystal Magic

ขนาด 1 ลิตร

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานความหอม

ที่พรอมใหบริการถึง 10 สาย สอบถาม

รายละเอียด โทร.0-2672-2088 หรือ call 

& collect ไดที่ The Bedroom Company 

ถนนชิดลม โทร.0-2254-2780 และทุก

ชองทางออนไลน Facebook: MaisonBerger-

Thailand LINE: @maisonbergerthai IG: 

maisonbergerthailand และ www.maison-

bergerthailand.com

โรงแรมเซ็นทารา อาวนางบีช รีสอรท แอนด สปา กระบี่ ใหการตอนรับเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะฯ     พล มณีรัตน ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา

อาวนางบีช รีสอรท แอนด สปา กระบี่ ใหการตอนรับ รัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย และคณะผูแทนจากสถานทูตที่ใหเกียรติเขาพัก

และเยี่ยมเยียนโรงแรมเซ็นทารา อาวนางบีช รีสอรท แอนด สปา กระบี่

เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส มอบเงินบริจาค 500,000 บาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ

ทางการแพทยให โรงพยาบาลบานฉาง      ธีระพงศ ปงศรีวงศ กรรมการบริหาร บริษัท 

เกษมกิจ พงศวรุตม ปงศรีวงศ ผูชวยกรรมการบริหาร อัษณา จันเทพา ผูจัดการทั่วไป

อาวุโส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง และศรชัย จําปาเรือง ผูชวยผูจัดการ โรงแรม

แคนทารี บานฉาง รวมมอบเงินบริจาคในนามโรงแรมฯ จํานวน 500,000 บาท ใหแก

โรงพยาบาลบานฉาง เพ� อสมทบทุนซ้ืออุปกรณทางการแพทย โดยมี นํ้าเพชร แสงวรรณกุล ผู

อํานวยการโรงพยาบาลบานฉาง เปนผูรับมอบ พรอมดวย ชลิดา ธีรานุตร ภารดี เจิมพิพัฒน 

จันทรฉาย ดุษดี รวมรับมอบ ณ โรงแรมแคนทารี บานฉาง

บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น 

รวมกับ End of waste co.ltd. ติดตั้งเคร� อง

ยอยเศษอาหารที่ โครงการเดอะ สแตรนด 

โครงการมิกซยูสระดับอัลตราลักชัวรีเปนที่

แรกในประเทศไทย สําหรับยอยและเปลี่ยน

เศษอาหารที่เหลือบริเวณทองยานหลอให

กลายเปนของเหลวพรอมเขาสูระบบบําบัด

ขยะภายในคืนเดียว เปนการลดปริมาณขยะ

ในแตละวัน ถือเปนแนวทางใหมของการแก

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในกรุงเทพฯ ที่มาจาก

เศษอาหาร

ท้ังน้ีบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรช่ัน

จํากัด มีแนวทางการทํางานที่ใหความสําคัญ

ตอสิ่ งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน 

โดยจะทําการติดตั้ง “เคร� องยอยเศษอาหาร” 

หรือ food waste digester ไวที่ โครงการ

เดอะ สแตรนด ซึ่งเคร� องนี้สามารถยอย

เศษอาหารไดวันละ 300 กิโลกรัมและจะ

ใหบริการกับรานอาหารและคาเฟที่อยู ใน

สวนมิกซยูสของโครงการ รวมถึงรานอาหาร

บริเวณใกลเคียงโครงการ เพ� อเปนการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดย

รอบอีกดวย

1.6 ดีเวล็อปเมนต จับมือ End of waste 

ติดตั้งเคร� องยอยเศษอาหารแหงแรกในไทย ที่ โครงการเดอะ สแตรนด

นางสาวธัญทิพ เจียรวนนท ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเมนต 

คอรปอเรชั่น กลาววา “1.6 ดีเวล็อปเมนตมี

ความยินดีอยางยิ่งที่ไดรวมกับ End of waste 

co.ltd. เปดตัวเคร� องยอยเศษอาหารเม� อวันที่ 

11 พฤศจิกายน ที่โครงการเดอะ สแตรนด 

เพ� อใหบริการรานอาหารในโครงการ ลูกบาน 

และรานอาหารใกลเคียงโครงการ สําหรับ

เปล่ียนเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงไดถึง 300 กิโลกรัม

ตอวันใหกลายเปนของเหลว โดยจะดําเนิน

การเปนเวลา 12 เดือน ทั้งนี้มีแนวคิดเพ� อ

ชวยลดปริมาณขยะจากอาหาร ลดการปลอย

กาซคารบอน ลดปริมาณหนอนพยาธิหรือ

สัตวทําลายพืชตางๆ รวมถึงลดความเสี่ยง

การติด เชื้ อจากสภาพแวดลอมที่ ไมถู ก

สุขลักษณะอีกดวย”

โดยเครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติ

เต็มรูปแบบนี้จะใชจุลินทรีย ในการเปลี่ยน

เศษอาหาร เชน ขาว บะหมี่ ผัก หรือแมแต

เนื้อสัตวที่มีกระดูกใหเปนของเหลวภายใน 

24 ชั่วโมง

นายพอพงษ ชินวัตร ผูรวมกอตั้ง End 

of waste co.ltd. กลาววา “เรารูสึกภูมิใจเปน

อยางมากที่ไดรวมงานกับ 1.6 ดีเวล็อปเมนต 

ในการริเร่ิมแนวทางใหมในการจัดการเศษอาหาร 

ซึ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครทําการรีไซเคิล

ขยะจากอาหารได 2% แต 64% ของขยะคือ

เศษอาหาร ซึ่งสวนมากจะถูกสงไปฝงในหลุม 

ซึงสามารถแพรเชื้อโรคได”

ซึ่งเคร� องยอยเศษอาหารนี้จะถูกปลอย

เขาสูระบบบําบัดขยะและน้ําเสียของอาคาร

และไหลลงสูแหลงเก็บกักน้ําจากขยะ เพ� อ

เขาสูกระบวนการบําบัดตามหลักสุขภาวะ วิธี

การจัดการดวยเคร� องยอยเศษอาหารนี้

ถือเปนระบบรีไซเคิลที่สมบูรณ เพราะเปน

การนําขยะมาผ่านกระบวนการเพื่อกลับสู่

ธรรมชาติในรูปแบบของน้ําที่ผานการบําบัด

เรียบรอยแลว

ทั้งนี้ ลูกบานและรานอาหารบริเวณ

ทองหล อสามารถลงทะ เบี ยน เข า ร วม

โครงการนี้ ได โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ซึ่ง

เครื่องย่อยเศษอาหารจะตั้งอยู่ที่ โครงการ

เดอะ สแตรนด

โครงการเดอะ สแตรนด มีความสูง 

30 ช้ัน ต้ังอยูยานทองหลอใจกลางกรุงเทพมหานคร 

เปนโครงการท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร ดวยการ

ออกแบบท่ีเรียบหรูดุจงานฝมือตามมาตรฐาน

ระดับโลก ตอบโจทยกลุมลูกคาที่ช� นชอบ

ความหรูหราและการออกแบบท่ีเนนประโยชน

ใชสอยสูงสุด โครงการตั้งอยูบนทําเลตนซอย

ทองหลอเพียง 1 นาทีจากรถไฟฟาสถานีทองหลอ 

มูลคาโครงการประมาณ 4,800 ลานบาท 

ราคาเริ่มตน 17.9 ลานบาท

ที่ผานมาวาเราไดประสบกับสถานการณ

ที่ ไมคาดฝนมากอน ผมรูสึกขอบคุณและ

ภูมิใจความสามารถในการปรับตัวของ

บุคลากรของ Zegna Group ทุกคนท่ีไดแสดง

ใหเห็นถึงความพยายามในชวงสถานะการณที่

ทาทาย และ เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ใน

ขณะที่ยังรักษาความเปนแบรนด 

Zegna ของเราอยู รวมถึงการเสริมสราง

ความแข็งแกรงของแพลตฟอรม

แฟช่ันส่ิงทอสุดหรูของเราและ

กาวไปขางหนาแบบไดนามิกของ 

Thom Browne ที่ ไดสนับสนุน

การฟนตัวใหแข็งแกรงขึ้นในชวง

ครึ่งแรกของฤดูรอนปนี้ ในขณะที่

สถานการณดานสาธารณสุขยังคง

มีความไมแน�นอนท่ัวโลก เราก็พรอม

ท่ีจะเผชิญกับอนาคตท่ีจะมาถึง

ดวยความกระตือรือรน และ ยังคง

มุงเนนไปท่ีการดําเนินการตามกลยุทธ

ของ Zegna ONE BRAND เราจะยัง

คงลงทุนในความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

ความสามารถ และเทคโนโลยีเพ� อ

รักษา Zegna Group ในตําแหน�งผู

นําดานแฟช่ันในตลาดหรูระดับโลก”
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร – ซีพี จํากัด และ 

บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและ

ผูจําหน�ายรถยนตเอ็มจีในประเทศไทย เผยความแรง

อยางตอเน� องของ ALL NEW MG5 ท่ีนอกจากยอดขาย

ขยับขึ้นมาเปนอันดับ 3 ของกลุม B-segment ภายใน

ระยะเวลาเพียง 2 เดือน หลังบุกตลาด อยางเปนทางการ 

ดวยการสรางจุดขายดึงดูดคนรุนใหม ลาสุด ALL NEW 

MG5 รถยนตสปอรตคูเปซีดานนองใหมของเอ็มจี ได

รับอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความโดดเดนดานงานดีไซน

ท่ีสะทอนอัตลักษณเฉพาะตัวของรถยนตรุนน้ี ไดเปนอยางดี 

โดยสามารถควาสุดยอดรางวัล Good Design Award 

2021 ในสาขา “Compact Sport Cars”   ซึ่งเปนรางวัล

ที่รูจักในวงกวางกับสัญลักษณ “G-Mark” เพราะเปน 1 

ใน 4 รางวัลดานการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นนําที่ได

รับการยอมรับทั่วโลก โดยสถาบันสงเสริมการออกแบบ

แหงประเทศญี่ปุน ที่ไมไดวัดผลแคในกรอบของงาน

ดีไซน แตลงลึกในดานการใชงาน และนวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑตางๆ อีกดวย

   วา ุดยอดรา วั การออก บบ    2021 จากปร เท ปุน

พงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ  รองกรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปด

เผยวา ALL NEW MG5 ถือเปนรถยนตที่ไดรับความ

นิยมเปนอยางมากรุนหนึ่งของเอ็มจี โดยหลังจากการ

เปดตัวเพียง 3 เดือน เรามียอดจองจากโชวรูมของเอ็ม

จีกวา 7,300 คัน ซึ่งในจํานวนนี้ ไดสงมอบถึง

มือลูกคาไปแลวกวา 3,400 คัน ซึ่งทําให ALL 

NEW MG5 ขึ้นเปนอันดับ 3 ในกลุมรถยนต

ขนาดเล็ก หรือ B-segment ภายในเวลาเพียง

แค 2 เดือนหลังจากการเปดตัว และในตอนนี้

ทางบริษัทกําลังเรงการผลิต เพ� อใหสอดคลอง

กับความตองการและทยอยสงมอบรถใหกับ

ลูกคาโดยเร็วท่ีสุด สําหรับรางวัล Good Design 

Award 2021 จากประเทศญี่ปุน ถือเปนสุด

ยอดรางวัล ที่ ไดรับการยอมรับในวงกวางใน

วงการการออกแบบอุตสาหกรรมของโลก ท่ีดู

ภาพรวมทั้งเร� องการออกแบบ การใชงาน 

และนวัตกรรมตางๆ สะทอนใหเห็นถึงความ

สําเร็จ และภาพท่ีชัดเจนจากแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ  

บนเวทีระดับโลกท่ีเอ็มจียึดม่ันเสมอมา ภายใต 3 แกนหลัก 

ไดแก เทคโนโลยี (Technology) ความทันสมัย (Fashion) 

และความคุมคา (Value) ที่ถายทอดเจตนารมณการ

ออกแบบรถที่สามารถเทียบชั้นกับรถยนตในระดับโลก 

สูการเปนสุดยอดยนตรกรรมที่พรอมตอบโจทยใหกับผู

บริโภคชาวไทยไดเปนอยางดี ทั้งนี้นอกเหนือจาก ALL 

NEW MG5 ที่ไดรับรางวัลการออกแบบดีเดน Good 

Design Award 2021 แลว  ผลิตภัณฑภายใตบริษัท 

เอสเอไอซี มอเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (SAIC Motor) 

ซ่ึงเปนบริษัทแมของเอ็มจี ในประเทศจีน 

ยังเคยควารางวัลนี้มากอน จากแบรนด

รถยนตชั้นนําในเครือ ไมวาจะเปน 

แบรนดรถยนตที่ล้ําสมัยอยาง Roewe 

ที่นอกจากจะไดรับรางวัลดังกลาว 

ยังไดรับรางวัลการออกแบบระดับโลก

ที่ทัดเทียมกับ Good Design Award 

อยางรางวัล IF Design Award 

จากประเทศเยอรมนี ในรุน Roewe 

Marvel X ในป ค.ศ. 2019 และ Roewe 

RX5 / Roewe eRX5 SUV ในป ค.ศ. 

2017

วันชัย ล้ีนะวัฒนา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท เอช เซม มอเตอร จํากัด เปดเผยวา 

หลังจากไรเดอรไดทราบถึงประสิทธิภาพ ความสะดวก 

และความประหยัดและคุมคาของรถมอเตอรไซค

ไฟฟา เอช เซม ทําใหยอดผูเชาใชงานเพิ่มขึ้น

อยางตอเน� อง และเพ� ออํานวยความสะดวกและ

รองรับจํานวนการใชงานไดอยางไมจํากัด เอช เซม 

วางแผนติดต้ังสถานีเปล่ียนแบตเตอร่ี หรือ H SEM 

POWER STATION ไปตามสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง ธนาคาร และสาขาตางๆ ของเอช เซม  

คาดวาจะติดตั้งได 34 สถานี ภายในธันวาคม 

2564 นี้

H SEM POWER STATION หรือ สถานี

เปล่ียนแบตเตอร่ี นวัตกรรมอัจฉริยะสามารถระบุตัวตน

ดวยคล� นวิทยุ หรือ RFID ออกแบบใหผูใชงานสามารถ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ไดดวยตนเอง สะดวก รวดเร็ว เพียง 

3 ขั้นตอน แค 3 นาที เริ่มจาก แตะบัตร Smart 

Card Battery Charger เพ� อเร่ิมตนใชงาน หลังจากน้ัน

นําแบตเตอรี่ลูกที่หมดใสไปในชองที่เปด เสียบขั้วให

แน�นและปดตู ใหสนิท ระบบจะประมวลผลเปดชอง

แบตเตอรี่ที่มีปริมาณมากที่สุดใหผู ใชนําไปใชขับขี่ ได

อยางตอเน� องไมมีสะดุด นอกจากนั้นระบบยังทํางาน

เช� อมตอกับแอพพลิเคชั่น H SEM MOVE ผูชวย

อัจฉริยะที่จะแสดงพิกัดที่ตั้งทั้งหมดของสถานีเปลี่ยน

เอ  เซม  เร ด ั  านเป ยน บ เ อร  รอ รับ  ร มอเ อร ซ า

แบตเตอรี่ แสดงจํานวนแบตเตอรี่ที่พรอมใชงาน และ

แสดงประวัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของผู ใชงานใหอีก

ดวย ลาสุด H SEM POWER STATION ณ เอช เซม 

สาขาบางนา ไดเร่ิมเปดใหบริการเต็มรูปแบบเปนจุดแรก

ดวยสถานีท่ีมีตูเปล่ียนแบตเตอร่ีมากถึง 3 ตู มีแบตเตอร่ี

หมุนเวียนมากกวา 33 ลูก สามารถรองรับการใชงาน

ไดมากกวา 100 คันตอวัน

สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด แนะนํา

รถยนตซีดานขนาดกลางสุดหรู รุนปรับปรุงโฉมใหม

ลาสุด "The New CAMRY… The Absolute Perfection 

ความสมบูรณแบบที่เปนคุณ” เพิ่มความสปอรตดวย

ดีไซน ใหม มาmujกสดหกสด พรอมอุปกรณอํานวย

ความสะดวกและฟงกชันความปลอดภัยท่ีครบครัน 

พรอมแนะนําชุดแตงสุดพิเศษ Modellista สปอรต

พรีเมียม เนนความหรูหรามีสไตลอยางมีระดับ

คัมรี รุนปรับปรุงโฉมใหม ภายใตแนวคิดการส� อสาร 

“The Absolute Perfection…ความสมบูรณแบบท่ีเปนคุณ” 

ดวยการปรับรูปลักษณภายนอก และภายในใหม ให

โฉบเฉ่ียวย่ิงข้ึน มาพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย 

ควบคูไปกับสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกวา ตลอดจน

ประหยัดนํ้ามันดีเย่ียม และท่ีสําคัญยังคงไวซ่ึงความเงียบ 

หองโดยสารกวางขวาง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง 

คัมรี รุนปรับปรุงโฉมใหมลาสุด มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ

ใหดียิ่งขึ้น นําเสนอความสมบูรณแบบดวยภาพลักษณ

ดีไซนสปอรต หรูหรา ผานการออกแบบอยางพิถิพิถัน 

ใสใจในทุกรายละเอียดการตกแตง ครบครันดวยอุปกรณ

อํานวยความสะดวกสบาย สรางความม่ันใจในทุกการขับข่ี 

ดวยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเหนือระดับ และที่สําคัญ

ดวยสถาปตยกรรมยานยนต TNGA สรางประสบการณ

การขับขี่ท่ีม่ันใจและปลอดภัยดวยระบบความปลอดภัย

มาตรฐานระดับโลกของรถยนต โตโยตา “Toyota Safety 

Sense” เวอรชั่นใหมลาสุด ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดเหนือความคาดหมาย 

ดีไซนภายนอก หรูหรา และสปอรตยิ่งขึ้น  

ดีไซนกระจังหนาแบบใหม ที่มาพรอมกับคิ้วโครเมียม 

ชุดโคมไฟหนาที่โฉบเฉี่ยวในทุกรุน ปรับดีไซนและเพิ่ม

ขนาดลออัลลอยใหญขึ้นเปน 18 นิ้ว ดีไซนภายใน 

ปราณีต พิถีพิถัน วัสดุตกแตงภายในลายไมแบบใหม 

หนังหุมเบาะหนังแทและวัสดุสังเคราะหแบบนุมพิเศษ 

พรอมการตัดเย็บอยางพิถีพิถัน พวงมาลัยปรับไฟฟา

พรอมระบบบันทึกตําแหน�งเบาะนั่งของผูขับขี่ เบาะนั่ง

คูหนา Ventilator พรอมพัดลมจากใตเบาะและพนักพิง

ใหความรูสึก Premium เบาะนั่งดานหลังปรับไฟฟา 

พรอมแผงควบคุมที่คอนโซลดานหลัง หนาจอแบบ 

Floating type ขนาดใหญข้ึนถึง 9 น้ิว แบบใหม สามารถ

เช� อมตอทุกความสะดวกผานระบบ Apple CarPlay 

และ Android Auto กาวสูอีกขั้นของความสะดวกสบาย 

ดวยฟงกชันการใชงานที่ตอบสนองผูขับขี่ไดอยางไรที่ติ 

เบาะน่ังสบาย ขนาดเบาะกวาง โอบกระชับสรีระผูโดยสาร

เม� อนั่งดานหลัง หมอนพิงศีรษะเบาะหนาปรับพับเก็บ

ได เพิ่มทัศนวิสัยใหกับผู โดยสารดานหลัง พนักพิงเบาะ

คัมรี ปรับโฉมใหม The Absolute Perfection

สามารถปรับเอนดวยระบบไฟฟาใหความรูสึกผอน

คลายและไมเม� อยลาเม� อตองนั่งทางไกล พรอมทั้งแผง

ควบคุมหนาจอสัมผัสแบบดิจิทัลท่ีเบาะนั่งดานหลังเพ� อ

ใหสามารถควบคุมอุปกรณอํานวยความสะดวกไดตาม

ตองการเพียงปลายนิ้วสัมผัส ระบบเปดประตูอัจฉริยะ

ฝงผู โดยสาร และที่สําคัญหองโดยสารกวางขวาง และ

ความเงียบ ใหความรูสึกผอนคลายตลอดการเดินทาง

สมรรถนะการขับข่ีท่ีดีเย่ียม โครงสรางสถาปตยกรรม

ยานยนต TNGA ชวยใหควบคุมรถไดอยางงายดาย มุม

มองการเขาโคงดีเยี่ยม มั่นใจทุกสภาพถนน ขับสนุก 

ทรงพลังแตนุมนวล เกาะถนนดีเยี่ยม เงียบ ขับสบาย 

พรอมอัตราการประหยัดนํ้ามันดีเย่ียม เคร� องยนตสําหรับ

รุนไฮบริด…ผสาน 2 พลัง มอเตอรไฟฟา x เคร� องยนต 

2.5 ลิตร Dynamic Force ทํางานรวมกันอัตโนมัติ 

ใหการตอบสนองเต็มกําลัง และเกียร E-CVT ขีดสุด

แหงพลังขับเคล� อนดวยระบบไฮบริดเจเนอเรชันที่ 4 

พัฒนาแบตเตอร่ีใหมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพ� อความ

ทนทานและประหยัดน้ํามันไดดีเยี่ยม รุน 2.5 HEV 

Premium Luxury และรุน 2.5 HEV Premium เคร� องยนต

ไฮบริด ขนาด 2.5 ลิตร Dynamic Force (A25A-FXS) 

กําลังสูงสุด 131 กิโลวัตต (178 แรงมา) ที่ 5,700 

รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 221 นิวตัน-เมตร ที่ 3,600 

- 5,200 รอบ/นาที มอเตอรไฟฟาชนิด มอเตอรซิงโค

รนัสแมเหล็กถาวร กําลังสูงสุด 

88 กิโลวัตต / แรงบิดสูงสุด 202 

นิวตัน-เมตร แบตเตอรี่ ไฮบริด

ชนิด นิกเกิลเมตัลไฮดราย ความ

จุไฟฟา 6.5 แอมแปร-ชั่วโมง 

เครื่องยนต์และมอเตอร์ ไฟฟ้า 

กําลังสูงสุด 155 กิโลวัตต (211 

แรงมา) อัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน 

23.8 กิโลเมตร/ ลิตร เคร� องยนต

สําหรับรุนเบนซินเกียรอัตโนมัติ 

8 สปด ขีดสุดแหงสมรรถนะ 

เราใจในทุกชวงความเร็ว ดวย

เคร� องยนต 2.5 ลิตร Dynamic Force ใหอัตราเรง

เต็มพลังตอบสนองไดดั่งใจ แตคงไวซึ่งอัตราประหยัด

น้ํามันที่น�าประทับใจ รุน 2.5 Premium และรุน 2.5 

Sport เคร� องยนตเบนซิน ขนาด 2.5 ลิตร Dynamic 

Force (A25A-FKB) กําลังสูงสุด 154 กิโลวัตต (209 

แรงมา) ท่ี 6,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร 

ที่ 5,000 รอบ/นาที อัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน 15.6 

กิโลเมตร/ ลิตร มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ที่

เพิ่มขีดความสามารถในการปองกันอุบัติเหตุ มั่นใจใน

ทุกการเดินทาง เทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก 

Toyota Safety Sense เวอรชั่นใหมลาสุด 

คัมรี รุนปรับปรุงโฉมใหม มีใหเลือก 4 รุน ทั้ง

เคร� องยนต ไฮบริด และเคร� องยนตเบนซิน ไดแก รุน 

2.5 HEV Premium Luxury และ รุน 2.5 HEV Premium 

สําหรับผูบริหารระดับ Executive ดวยหองโดยสารที่ให

ความสะดวกสบาย กวางขวาง ควบคูไปกับเทคโนโลยี

ความปลอดภัยสูงสุด รุน 2.5 Premium สําหรับ

ผูบริหารท่ีช� นชอบการขับรถดวยตัวเอง ดวยพลังขับเคล� อน

ของเคร� องยนต 2.5 ลิตร Dynamic force และความ

ปลอดภัยขั้นสุดจาก Toyota Safety Sense รุน 2.5 

Sport สําหรับผูที่มองหาความคุมคา ที่มาพรอมฟเจอร

ที่ครบครันในราคาที่จับตองได ใหสมรรถนะแรงยิ่งขึ้น 

และประหยัดน้ํามันเทียบเทาเคร� องยนตรุน 2.0 เดิม 

นอกจากนี้เรายังมีทางเลือกใหกับลูกคาที่มองหารถที่มี

ดีไซนสปอรตพรีเมียม เนนความหรูหรามีสไตล และ

มระดับ ดวยชุดแตงสุดพิเศษ Modellista ที่ไดรับการ

ออกแบบจากประเทศญี่ปุน โดยเปนที่นิยมและยอมรับ

ในประเทศญี่ปุนเปนอยางมาก ภายใตแนวคิด Tokyo 

Style ตามแบบฉบับของแบรนด Modellista ที่มี

เอกลักษณเฉพาะตัว ใหความรูสึกท่ีแตกตางไมเหมือนใคร 

เสริมความโดดเดนใหพรีเมียมมากยิ่งขึ้น ในราคาเพียง 

41,000 บาท ซึ่งลูกคาสามารถติดตั้งไดกับคัมรีใหมนี้

ทุกรุน ทั้งนี้ Modellista package จะเปนตัวชวยในการ

เสริมภาพลักษณความหรูหรา และสปอรตของคัมรี 

ตอกย้ําภาพลักษณแหงความสําเร็จ และสรางความ

ภูมิใจที่ ไดครอบครองเปนเจาของใหกับลูกคาทุกทาน 

เชิญพบกับประสบการณการซ้ือและการใชงานรูปแบบ

ใหมอยางเต็มรูปแบบ ลูกคา “คัมรี รุนปรับปรุงโฉม

ใหมทุกคัน” สามารถเขาถึงประสบการณการใชงานรูป

แบบใหม New Usage Experience อยางเต็มรูปแบบ 

ผานแอปพลิเคชัน T-Connect by TOYOTA เพ� อตอบ

รับทุกไลฟสไตลไดดียิ่งขึ้น คัมรี รุนปรับปรุงโฉมใหม มี

สีภายนอก 6 สี และสีภายใน 2 สี (สีดํา และสีครีม) 

เลือกเปนเจาของ คัมรี รุนปรับปรุงโฉมใหม ในราคา

คุมคารุนเคร� องยนตไฮบริด 2 รุน คือ รุน 2.5 HEV 

Premium Luxury ราคา1,809,000 บาท รุน 2.5 HEV 

Premium ราคา 1,659,000 บาท รุนเคร� องยนตเบนซิน 

2 รุน คือ รุน 2.5 Premium ราคา 1,599,000 บาทรุน 

2.5 Sport ราคา 1,475,000บาท

เลือกเปนเจาของ คัมรี รุนปรับปรุงโฉมใหมวันน้ี 

พรอมรับขอเสนอสุดพิเศษ ที่งายในการเปนเจาของ

กับประสบการณการซื้อรูปแบบใหม พิเศษสุดสําหรับ

ลูกคาCAMRYใหม รับดอกเบี้ยเริ่มตน 1.69% พรอมฟรี

ประกันภัยโตโยตาแคร มูลคา 33,000 บาท หรือ เลือก

ดอกเบี้ยต่ําสุด 1.19% นาน 48 เดือน

นายแพทยทวีวงษ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา 

และประธานคณะอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะแนวทาง

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (วุฒิสภา) หลังลงพื้น

ท่ีติดตามการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน

ที่ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทางสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเขามาใหความรู 

ขอมูล ขอเสนอแนะในเร� องการลดอุบัติเหตุในชุมชน 

และพบวาประชาชน และหน�วยงานทองถิ่น ในพื้นที่ 

จ.สมุทรสงคราม ใหความรวมมือในเร� องการปองกันและ

แกไขเร� องปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน ไดเปนอยางดี 

นายแพทยทวีวงษ กวาววา “จากการลงพื้นที่

ติดตามการดําเนินงานของ จ.สมุทรสงคราม จะเห็นวาการ

ทํางานของทุกภาคสวนมีการเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 

เห็นการทํางานแบบเชิงรุก โดยเฉพาะในดานการแพทยฉุกเฉิน 

ซึ่งไมคอยพบเห็นในการลงพื้นที่จังหวัดอ� นๆ การทํางาน

เร� องความปลอดภัยของที่นี่ การตั้งดานของอาสาสมัคร 

แตเราจะเห็นปญหาวาการดําเนินงานในสวนนี้ รองบ

ประมาณจากสวนกลางไมได เพราะเปนเร� อง ของชีวิต 

หากทางจังหวัดมีงบประมาณไปชวยเหลือ เช� อวาจะทําให

เขาสามารถขยายการดําเนินงานออกไปได และมีความ

เขมแข็งขึ้น เพราะเช� อวาชุมชนเขมแข็ง ไมวาจะเจอภัย

พิบัติอะไร เช� อวาจะมาสามารถรับมือไดอยางเขมแข็ง 

พรอมขอความรวมมือกับทาง สสส. ดวย”     

สําหรับพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม กอนหนานี้ สสส. 

ได้ลงพื้นที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยทางถนน

นางสาวรุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน

การควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก สํานักงานกองทุนสนับสนุน

‘ชุมชนเขมแข็ง อุบัติเหตุเปนศูนย’ สมุทรสงครามรวมลดอุบัติเหตุทางถนน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุวา กลุมแรกที่พบวาให

ความสนใจเร� องความปลอดภัยทางทองถนนมากที่สุด คือ 

อาสาสมัครกูภัยซึ่งเปนคนที่อยูหนางานเม� อเกิดอุบัติเหตุ 

ซึ่งไดชวยสะทอนวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบน

ทองถนนคืออะไร สสส. จึงไดเขามาเสริมศักยภาพในกลุมน้ี 

และกลุมถัดมาคือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน เพราะ

เช� อวาการปลูกฝงเร� องความปลอดภัยตั้งแตยังเปนเด็ก

เล็ก จะทําใหเขาเกิดจิตสํานึกในเร� องความปลอดภัย สวน

เยาวชนเองก็เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงจากสถิติการเสีย

ชีวิตที่ผานมามักเกิดกับกลุมนี้ ที่สําคัญคือ การกระตุนที่

ตัวเด็กและเยาวชนยังมีสวนชวยให พอแม ผูปกครอง 

และชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญ เพราะเปนเร� อง

ของชีวิตบุตรหลาน

“สถิติของพื้นที่ จ.สมุทรสงครามปลาสุด พบวา 

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของพื้นที่ จ.สมุทรสงครามสูงขึ้น 

คือ เทากับป พ.ศ. 2563 คือ 54 ราย แมในชวงท่ีผานมาจะ

มีการแพรระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการเสียชีวิตทีจ่าก

เดิมจะเปนกลุมวัยรุนเปลี่ยนเปนกลุมผูสูงอายุ สวนหนึ่ง

มองไดวาเปนความสําเร็จท่ีเราทํางานกับกลุมวัยรุนจน

สามารถชวยลดอุบัติเหตุได สวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ที่เกิดกับผูสูงอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป อาจเปนไปไดวาชวง

สถานการณ โควิด-19 มีการเลี่ยงใชงานรถสาธารณะ 

และมาใชรถจักรยานยนตสวนตัวแทน และกลุมผูสูงอายุ

สวนใหญจะไมมีความชํานาญหรือทักษะในการขับขี่รถ

จักรยานยนต หรือรถรุนใหมๆ ซึ่งจําเปนตองศึกษาขอมูล

ในเชิงลึก และแกใหตรงจุด” นางสาวรุงอรุณ กลาว

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผูวาราชการจังหวัด

สมุทรสงคราม ไดระบุถึงแนวทางในการขับเคล� อนความ

ปลอดภัยทางทองถนนของ จ.สมุทรสงคราม วาไดดําเนิน

การใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย 1. ประเด็นเร� อง 

‘คน’ โดยไดพุงเปาไปท่ีสถานศึกษา เด็ก เยาวชน ใหตระหนัก

ถึงเร� องความปลอดผานโครงการตางๆ อาทิ 'โครงสนาม

จราจรเยาวชน และ โครงการนักเรียนรุนใหมตองมีใบ

ขับขี่ 2. ประเด็นเร� อง ‘ถนนปลอดภัย สวยงาม’โดยเนน

ท่ีบริเวณถนนเอกชัย กําหนดใหเปนเขตควบคุมวินัยจราจร

และเขตควบคุมความเร็ว 3. ประเด็นดาน ‘ยานพาหนะ’ 

โดยทํางานแบบบูรณาการมีการออกเครื่องมือสําหรับ

ตรวจสอบเร� องการตกแตงรถ ดัดแปลงรถผิดกฎหมาย 

โดยเนนไปที่รถโดยสารสาธารณะ และสถานศึกษา 

4. ประเด็นการ ‘บริหารจัดการเร� องความปลอดภัย’  ผาน

กลไก ศปถ.จังหวัด ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. และ 

5. ประเด็นเร� อง ‘การสรางการรับรู’ โดยมีการประชาสัมพันธ

ทุกภาคสวน ตั้งแตบุคลากรราชการ อําเภอ สถานศึกษา 

สถานประกอบการขนาดใหญ ผานการ อบรม ประชุม 

และส� อตางๆ เปนตน

“จังหวัดมีการรณรงคเร� องนี้ โดยเฉพาะเยาชน 

ในสถานศึกษา และการทํางานผานศูนยปฏิบัติการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนของทางจังหวัดและตําบล 

ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ไดมีนโยบายใหจังหวัดขับเคล� อนใหการ

ดําเนินงานเกิดขึ้นมาจากฐานชุมชน เราก็จะชวยกัน

ผลักดันเร� องนี้ใหพี่นองประชาชนไดมีจิตสํานึก มีความ

ตระหนักในการที่จะลดอุบัติเหตุใหไดมากที่สุด” รองผูวา

ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กลาว



แนวโนมน�าจะเปนในทิศทางท่ีดี เพราะ

เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเสนอมาทั้งการ                                      

เตรียมความปลอดสถานที่ ความปลอดภัย

บุคลากร เตรียมระบบบริการ และเง� อนไข

สําหรับผูเขาบริการเปนสิ่งที่ดีมาก” พล.อ.สุ

พจนกลาว 

ถามว่าจะเลื่ อนการเปิดสถาน

ประกอบการผับ บาร เร็วกวาวันที่ 16 ม.ค.

65 หรือไม เลขาฯ สมช.กลาววา หากที่

ใดมีความพรอมถือวามีโอกาส ขึ้นอยูกับที่

ประชุม ศปก.ศบค.ที่จะรวบรวมขอมูลเบื้อง

ตนและการพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ 

ซักวาจะทันวันที่ 1 ธ.ค.หรือไม เลขาฯ 

สมช.กลาววา ยัง วันที่ 1 ธ.ค.น�าจะยัง

ไมทัน แตขอดูขอมูลกอน เพราะถาหาก

ติดตามจะเห็นวามีการกําหนดหลักเกณฑ

ไวเรียบรอยวาสถานประกอบการประเภท

นี้ ถาจะเปดจะตองดําเนินการอยางไรบาง 

และไดแจงให กทม. รวมถึงทุกจังหวัด

ไปตรวจประเมินใหผูประกอบการมาลง

ทะเบียนแจงความประสงคและจัดทีมไป

ตรวจ ถามีความพรอมก็ใหขึ้นบัญชีไว โดย

การประชุม ศปก.ศบค.สัปดาหหนาจะได

เห็นตัวเลขวาแตละจังหวัดมีความประสงค 

มีความพรอมอยางไร และจะเสนอให ศบค.

ชุดใหญพิจารณากอนวันที่ 1 ธ.ค. สวนผล

จะเปนอยางไรคงตองรอดู

“การดําเนินการตางๆ จะสอดคลอง

กับการเปดประเทศ เน� องจากแผนการเปด

ประเทศมีแผนผอนคลายกิจการตางๆ นายกฯ                                                                              

ช� นชมความรวมมือภาคประชาชนที่สะทอน

ผานตัวเลขผูติดเชื้อ แตผมดูแลวทิศทางน�า

จะเปนทิศทางที่ดี  สวนจะเปดทันปใหม

หรือไม ยังตอบไมได ขอดูตัวเลขและขอมูล

สถานการณในภาพรวมทั้งหมดกอน แตเรา

ทราบถึงความเดือดรอนของผูประกอบการ 

โดยนายกฯ พูดบอยมากใหชวยกันเรงรัด

แกปญหาความเดือดรอนของทุกภาคสวน” 

เลขาฯ สมช.กลาว 

ซักวาจะมีการเปดประเทศเต็มรูป

แบบในทุกจังหวัดเม� อใด พล.อ.สุพจนกลาว

วา ยังไมสามารถบอกได แตขอใหประชาชน

ยึดมาตรการปองกันตัวแบบครอบจักรวาล 

ในสวนของสถานบันเทิงที่ลักลอบเปด ตน

ไดส่ังไปวาหากพบการฝาฝนใหปด เพ� อไม

ใหกระทบภาพรวม แตถาอยูในเกณฑท่ีตัก

เตือนใหปรับปรุงไดก็จะดําเนินการ 

เหนือ-อีสานฉีดวัคซีนนอย

ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา นา

ยกฯ เชิญชวนคนไทยที่ยังไมไดฉีดวัคซีนโค

วิด-19 โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุ ผู

ปวยเรื้อรัง และอยางนอยตองมีการแสดง

ผลการฉีดวัคซีนอยางนอย 1 โดส เปนผล

ดีในการออกไปทํากิจกรรมตางๆ เพ� อจะให

เกิดความปลอดภัยแกตนเองตอสวนรวม ยิ่ง

ฉีดวัคซีนมากขึ้นคนไทยจะมีปลอดภัยจาก

โรค และประเทศไทยจะมีความม่ันคงดาน

สาธารณสุขมากยิ่งขึ้นเทานั้น

“ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน

ไทยบรรลุเปาหมายการฉีดวัคซีนกลุมเปา

หมายท่ัวประเทศ 100 ลานโดส ภายใน

สิ้นเดือน จึงขอเชิญชวนประชาชนให

มาฉีดวัคซีน เพราะนายกฯ ยืนยันหลาย

ครั้ง รัฐบาลและ ศบค.ไมตองการออก

มาตรการทางสังคมมากเกินไป เพราะหวัง

ใหผูประกอบการธุรกิจ โรงงานผลิต กลับ

มาดําเนินการเต็มรูปแบบ และอยากเห็น

ประชาชนคนไทยใชชีวิตที่ผอนคลายและ

ปลอดภัยใหไดมากที่สุด” โฆษกรัฐบาลระบุ

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรร 

นามวาท ผูอํานวยการกองควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค กลาววา ขณะ

นี้ยอดการฉีดวัคซีนของไทย 87.6 ลานโดส 

แบงเปนเข็ม 1 ฉีดแลว 46.2 ลานโดส หรือ

คิดเปน 64.2%, เข็ม 2 ฉีดแลว 38 ลานโดส 

คิดเปน 53.3% สวนเข็ม 3 ฉีดไปแลว 2.9 

ลานโดส หากจะใหครบตามเปา 100 ลาน

โดส ยังตองเรงฉีดอีก 12.4 ลานโดส จึงขอ

เนนย้ําการฉีดวัคซีนในพื้นที่นํารองการทอง

เที่ยวใหมีการฉีดใหกับคนในพื้นที่ รวมถึง

แรงงานที่เขาไปทํางาน

สําหรับ 10 จังหวัดที่รับวัคซีนต่ํา 

คาดวาสาเหตุมาจากอาจไมใชพื้นที่ระบาด 

จึงไมได ไปรับวัคซีน ไดแก นครพนม 

หนองบัวลําภู บึงกาฬ ยโสธร สุรินทร 

แมฮองสอน รอยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ 

สกลนคร และมีถึง 43 จังหวัดที่ไดรับวัคซีน

มากกวา 50% แลว และหวังวาจะสามารถ

เรงรัดใหมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมไป 70% 

ได โดยเร็ว ทั้งน้ี มาตรการเรงรัดในการ

รับวัคซีนใหเพิ่มจํานวนมากขึ้น ไดใหคณะ

กรรมการโรคติดตอจังหวัดประชุมระดม

สรรพกําลังตรวจสอบหาสาเหตุและเรงให

ขอมูลประชาชนเร� องการรับวัคซีน รวมถึง

อาจมีการจัดจุดวอลกอินเพ� อรับวัคซีนดวย

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กลาวเสริมวา รายงานใน

ระบบหมอพรอม จังหวัดที่ยังฉีดไดนอยสวน

ใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือ เน� องจากไมคอยมีการระบาด 

ประชาชนไมคอยกังวล ก็อาจมารับวัคซีน

นอย ทั้งนี้ จากเดิมที่มีรายงานผูยังไมไดฉีด

เข็มแรกราว 11 ลานคน แตตอนนี้ก็เริ่มฉีด

แลว เหลือประมาณ 7-8 ลานคน เพราะมี

การฉีดทุกวัน วันละหลายแสนโดส.

แกง 3 นิ้ว

ยังไดย� นฟอง ประกอบดวย นายอานนท, 

นายชินวัตร, นายภาณุพงศ, น.ส.วรรณวลี 

เอมจิตต หรือตี้ พะเยา, นายพงศธรณ ตัน

เจริญ, นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟา 

และนายณวรรษ เลี่ยงวัฒนา แกนนําม็อบ

คณะราษฎร เปนจําเลยที่ 1-7 ในความผิด

ตามมาตรา 112 กรณีชุมนุมขึ้นปราศรัย

หัวขอคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และบาน

พักประยุทธ บริเวณหาแยกลาดพราว เม� อ

วันที่ 1-3 ธ.ค.2563 ดวย

โดยนายพรหมศรกลาววา อัยการได

สงฟองคดี 112 ที่บริเวณหนา SCB และหา

แยกลาดพราว ทั้งหมดนี้ก็อยูที่ตามดุลพินิจ

ของศาลวาประเทศยังมีความยุติธรรม 

และจะอนุญาตใหประกันตัวหรือไม การ

ท่ีพวกเราออกมาชุมนุมเปนไปตามหลัก

รัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองไมวากรณีใดๆ สวนในกรณีปราศรัย

เร� องบานพัก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ นั้น การอานคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญเปนไปโดยชอบธรรมหรือไม 

การท่ีเราออกมาชุมนุมก็เพ� อสอบถามวาสิ่ง

ที่รัฐบาลทําไปถูกตองหรือไม เราทําตามกฎ

รัฐธรรมนูญทุกอยาง

น.ส.วรรณวลีกลาววา วันนี้เรามา

จับตาดูกันวาสิ่งที่กระทรวงการตางประเทศ

กลาวอางในเวทีโลกเร� องการประกันตัว 

จะเปนความจริงไหม สิ่งที่พวกเราโดนกัน

ในวันนี้ เปนการกลาวอางเกินความจริง 

จึงอยากใหกระบวนการยุติธรรมใหความ

ยุติธรรมกับทั้งคนเสื้อแดงในอดีต และคน

ที่โดนความผิดมาตรา 112 ในตอนนี้ดวย

ศาลไดประทับฟองไวเปนคดีหมายเลข

ดํา อ.2888/2564 และไดนัดตรวจพยานหลัก

ฐานในวันท่ี 31 ม.ค.2565 เวลา 13.30 น. 

ทั้งนี้ หลังศาลพิเคราะหแลวในคดี

ชุมนุมหนาสํานักงานใหญ ธนาคารไทย

พาณิชย คดีหมายเลขดํา อ.2887/2664 

ศาลไมอนุญาตใหประกันนายอานนท, นาย

พริษฐ, นายภาณุพงศ และ น.ส.ปนัสยา 

เน� องจากเปนคดีรายแรง และจําเลยถูก

ดําเนินคดีหลายคดี หากอนุญาตใหปลอย

ชั่วคราว เชื่อว่าจะก่ออันตรายประการ

อ� น หรือหลบหนีคดี จึงไมอนุญาตใหปลอย

ชั่วคราว สวนนายชินวัตร พิเคราะหแลว 

อนุญาตใหปลอยชั่วคราวระหวางพิจารณา

ตีราคาประกัน 2 แสนบาท โดยมีเง� อนไข

หามกระทําการในลักษณะเชนเดียวกับที่

ถูกกลาวหาซ้ําอีก หรือไปรวมกิจกรรมที่

อาจเส� อมเสียตอสถาบันฯ และหามเดิน

ทางออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากศาล และใหมาศาลตามกําหนด

นัดโดยเครงครัด และกอนปลอยตัวใหแจง

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองทราบ

ขณะท่ี น.ส.จิรฐิตาและนายคริษฐ 

ศาลพิเคราะหแลวอนุญาตใหปลอยชั่วคราว

ระหวางพิจารณา ตีราคาประกัน 1 แสนบาท 

โดยมีเง� อนไขหามมิใหกระทําการในลักษณะ

เชนเดียวกับที่ถูกกลาวหาซ้ําอีก หรือไปรวม

กิจกรรมที่อาจเส� อมเสียตอสถาบันฯ หาม

เดินทางออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากศาล และใหมาศาลตามกําหนด

นัดโดยเครงครัด และกอนปลอยตัวใหแจง

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองทราบ 

สําหรับคดีชุมนุมที่หาแยกลาดพราว 

คดีหมายเลขดํา อ.2888/2664 ศาล

พิเคราะหแลวไมอนุญาตใหประกันนาย

อานนทและนายภาณุพงศ เพราะถูกดําเนิน

คดีหลายคดี หากอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 

เช� อวาจะกออันตรายประการอ� น หรือหลบ

หนีคดี จึงไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว สวน

นายชินวัตร จําเลยที่ 2 พิเคราะหแลว 

อนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตีราคาประกัน 

2 แสนบาท โดยมีเง� อนไข เชนเดียวกับ 

น.ส.วรรณวลี, นายพงศธรณ, นายพรหมศร 

และนายณวรรษ โดยตีราคาประกัน 1 แสน

บาท และมีเง� อนไขกําหนดไว

อานตอหนา 16
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14 ตางประเทศ-ตอขาวหนาหนึ่ง

4

ปนสเตรียมเปดประเทศรับ นทท.ฉีดวัคซีนแลว

มะนิลา • รัฐบาลฟลิปปนสอนุมัติแผนการเปดประเทศ

ตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติจากกลุมประเทศปลอดภัยที่

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 แลว หลังจากปดพรมแดนนาน 

20 เดือน ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวหดหายเกิน 80% การ

ตัดสินใจของรัฐบาลฟลิปปนสเม� อวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 

มีออกมาหลังจากประเทศเพ� อนบานในภูมิภาคนี้ ทั้งไทย, 

เวียดนาม, กัมพูชา, มาเลเซีย, สิงคโปรและอินโดนีเซีย ตาง

ประกาศแผนเปดประเทศอีกครั้งในระดับตางๆ กันในชวงไม

กี่สัปดาหมานี้ เน� องจากความคืบหนาในการฉีดวัคซีนใหแก

ประชากร รายงานเอเอฟพีและรอยเตอรอางคํากลาวของ

เบอรนาเด็ตต โรมูโล-ปูยัต รัฐมนตรีการทองเที่ยวฟลิปปนส

เม� อวันศุกรวา คณะทํางานเฉพาะกิจโควิด-19 ของรัฐบาล 

“อนุมัติในหลักการ” ตามคําขออนุญาตของกระทรวง เพ� อให

เปดรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนแลวจากประเทศและดินแดนที่

มีอัตราการติดเชื้อตํ่าหรือประเทศในกลุมสีเขียวในเวลาอัน

ใกลนี้ ประเทศและดินแดนที่ถูกจัดใหอยูในกลุมสีเขียวซึ่งจะ

ไดรับการยกเวนจากการกักกันโรค มีมากกวา 40 ประเทศ

และดินแดน รวมถึงจีน, ญ่ีปุน, อินเดีย, ซาอุดีอาระเบีย, 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, อินโดนีเซียและซิมบับเว  

พมาจับอดีต ส.ส.เบ้ืองหลังโจมตีตานรัฐประหาร

ยางกุง • เอเอฟพีรายงานการแถลงของทีมสารสนเทศ

ของรัฐบาลทหารเมียนมาเม� อวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายนวา 

หมอง จอ วัย 40 ป หรือที่รูจักในช� อ พิว เซยา ทอ อดีต 

ส.ส.และศิลปนฮิปฮอป ถูกจับในขอหาเปนผูวางแผนโจมตี

กองกําลังความมั่นคง เจาหนาที่จับกุมเขาที่อพารตเมนตใน

นครยางกุงหลังไดรับแจงเบาะแสจากพลเมืองดี พบวาเขา

ครอบครองปนพก 2 กระบอกและเคร� องกระสุนปนเอ็ม-16 

หมองถูกกลาวหาเปนผูบงการของกองกําลังฝายตอตาน

รัฐประหาร โจมตีเจาหนาที่ความมั่นคงเมียนมาหลายครั้ง 

รวมถึงเหตุลอบยิงขบวนรถไฟโดยสารในยางกุงเม� อเดือน

สิงหาคม ที่ตํารวจเสียชีวิต 5 นาย หมองลงเลือกตั้งสังกัด

พรรคสันนิบาตแหงชาติเพ� อประชาธิปไตยในป 2558 และ

ชนะเลือกตั้ง

ออสเตรียสั่งล็อกดาวนเต็มรูปแบบ 20 วัน

เวียนนา • รอยเตอรรายงานวาออสเตรียเปนประเทศแรก

ในยุโรปตะวันตกที่มีคําสั่งล็อกดาวนในฤดูใบไมรวงปนี้ นา

ยกฯ อเล็กซานเดอร ชาลเลนเบิรก ของออสเตรียแถลงเม� อ

วันศุกร ประกาศล็อกดาวนเต็มรูปแบบเพ� อควบคุมเชื้อโค

วิด-19 เริ่มวันจันทรนี้ เปนเวลา 20 วัน และจะบังคับให

ประชาชนทุกคนตองฉีดวัคซีนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธปหนา 

เขาขอทุกคนใหชวยกันลดการติดตอทางสังคมในชวงล็อก

ดาวน เพ� อจะไดฉลองเทศกาลคริสตมาสอยางมีความสุข 

ออสเตรียเร่ิมล็อกดาวนผูท่ีฉีดวัคซีนไมครบโดสในวันจันทร

ที่ผานมา แตจํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพิ่มเปนสถิติสูงสุด.

ไบเดนเลง็บอยคอตโอลมิปกจนี

‘โมดี’ประกาศยกเลิกกม.ปฏิรูปการเกษตร

แยม‘ผับ-บาร’

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

6,374 ราย คนหาเชิงรุก 245 ราย เรือนจํา 

224 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 12 

ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,050,980 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,655 ราย ทําใหมี

ยอดหายปวยสะสม 1,940,854 ราย อยู

ระหวางรักษา 89,821 ราย อาการหนัก 

1,686 ราย ใสทอชวยหายใจ 297 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย เปนชาย 33 ราย หญิง 

18 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 37 

ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย พบผูเสียชีวิตมาก

สุดอยูที่ จ.นครศรีธรรมราช 9 ราย ทําใหมี

ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

20,305 ราย  

“สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 19 พ.ย. ไดแก กทม. 806 ราย,  สงขลา 

642 ราย, นครศรีธรรมราช 412 ราย, 

เชียงใหม 276 ราย, สุราษฎรธานี 233 ราย, 

สมุทรปราการ 227 ราย, ชลบุรี 223 ราย, 

ปตตานี 222 ราย,  ยะลา 169 ราย, ราชบุรี 

142 ราย โดยยังพบคลัสเตอรใหมหลายแหง 

อาทิ คลัสเตอรเรือนจํานครศรีธรรมราช 

นครราชสีมา ราชบุรี สงขลา กาญจนบุรี 

กทม., คลัสเตอรแคมปงาน พบการระบาด

ที่ จ.ลําปาง กาญจนบุรี เขตบางพลัด กทม. 

สวนภาคอีสานพบการระบาดในการจัดงาน

ประเพณีตางๆ ทั้งงานศพ งานกฐิน และยัง

มีการเลนการพนันกัน” พญ.อภิสมัยกลาว  

อยางไรก็ดี ในสวนยอดผูไดรับวัคซีน

ของประเทศไทยเม� อวันท่ี 18 พ.ย. มีการ

ฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 764,448 โดส รวมยอด

ฉีดวัคซีนสะสมต้ังแตวันท่ี 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 

87,655,274 โดส ทั้งนี้ มีความเปนหวง

เรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

ที่เปาหมาย 5 แสนคน แตขณะนี้มีผูที่

ฉีดวัคซีนแลวรอยละ 14 เทานั้น โดยมี

รายงานถึงเหตุผลท่ีไมไปฉีดวัคซีน เพราะ

มารดากังวลวาจะมีผลขางเคียงกับเด็กใน

ทอง ซึ่งสูตินรีแพทยไดย้ํามาตลอดวาหาก

อายุครรภเกิน 12 สัปดาห สมควรที่จะไป

ฉีดวัคซีน ไมเปนอันตราย ขอใหทุกพื้นที่เรง

ประชาสัมพันธ 

ผับ-บารลุนเปดเร็วขึ้น

พญ.อภิสมัยกลาววา ในที่ประชุม 

ศปก.ศบค.ไดพูดถึงการเปดสถานบันเทิง 

หรือสถานที่คลาย หรือใกลเคียงกับสถาน

บันเทิง โดย ศบค.ใหความสําคัญทุกกิจการ 

กิจกรรม การชะลอไปเปดวันที่ 16 ม.ค.

65 เขาใจวาผูประกอบการผิดหวัง แตเรา

จําเปนตองมองใหรอบดาน รอบคอบ เห็น

สมควรใหเปดเม� อพรอม ซึ่งจากสถานการณ

การระบาดแมจะยังทรงๆ และทิศทางคอน

ขางดีขึ้น แตเรายังกดตัวเลขใหต่ําลงกวา 

5,000 รายตอวันไมได ขณะที่ผูเสียชีวิต

ยังอยูในระดับ 50 รายตอวัน อีกเหตุผล

คือสถานประกอบการประเภทนี้ยังไมไดขึ้น

ทะเบียนขอรับการพิจารณายกระดับ SHA+ 

เพ� อรองรับการเปดกิจการตามหลักวิถีใหม 

โดยเมื่อวันท่ี 18 พ.ย. มีสถาน

ประกอบการใน กทม.ไดรับมาตรฐาน SHA+ 

จํานวน 1,216 แหง ซึ่งปจจุบัน กทม.มีสถาน

ประกอบการที่ ไดรับเคร� องหมาย SHA+ 

แลว 7,994 แหง มีทั้งรานอาหาร โรงแรม 

หางสรรพสินคา สถานเสริมความงาม 

บริษัททองเที่ยว และรานขายของที่ระลึก    

ขณะที่ พล.อ.สุพจน มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(สมช.) กลาวถึงมาตรการผอนคลายกิจการ 

กิจกรรมเพิ่มเติมในชวงเดือน ธ.ค.จะมีการ

ผอนคลายผับ บาร คาราโอเกะหรือไมวา 

วันที่ 17 พ.ย.ที่ผานมา ตัวแทนผูประกอบ

การผับ บาร คาราโอเกะ รวมถึงศิลปนนัก

รองไดย� นหนังสือถึงนายกฯ โดยไดหารือกับ

ตนมีขอมูลตรงกับที่รัฐบาลกําลังแกปญหา

อยู่ เขาขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการ

เปดกิจการกิจกรรมใหเร็วขึ้น พรอมทั้ง

เสนอมาตรการที่เราตองการ โดยตนจะนํา

ขอมูลเหลานี้เขาท่ีประชุมศูนยปฏิบัติการ

ศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 (ศปก.

ศบค.) ตอไป

“ระหวางพูดคุยผมไดช้ีแจงวา พล.อ. 

ประยุทธมีความเปนหวงเก่ียวกับหวงโซท่ี

เก่ียวของท้ังหมด ไมวาจะผูประกอบการ 

นักดนตรี ผูขายวัตถุดิบ ทุกอยางเปนหวงโซ                

นายกฯ เคยมีบัญชา ซ่ึงเราคิดกันมาหลาย

รอบแลว เพียงแตสถานการณท่ีผานมาไม

อํานวยใหอนุญาตเปดกิจการไดภายในวันท่ี 1 

ธ.ค. ตามท่ีนายกฯ ต้ังใจ แตกรณีท่ีผูประกอบ

การแสดงความจํานงจะใหความรวมมือและ

จะไปเตรียมการ เราจะนําเร� องน้ีกราบเรียน

นายกฯ และนําเขาสูที่ประชุมตอไป โดย

นิวเดลี • นายกรัฐมนตรีนเรน 

ทรา โมดี ของอินเดียประกาศ

เม� อวันศุกร จะยกเลิกกฎหมาย

ปฏิรูปการเกษตร 3 ฉบับ ที่ทําให

เกษตรกรทั่วประเทศชุมนุมครั้ง

ใหญคัดคานกฎหมายนี้มาเกือบ 

1 ป และเปนการกลับลําของ

ผูนําอินเดียที่น�าประหลาดใจ

เกษตรกรอินเดียหลาย

หม� นคนต้ังคายปกหลักชุมนุม

บริเวณเขตแดนของกรุงนิวเด

ลี เพ� อคัดคานกฎหมายน้ีตั้งแต

เดือนพฤศจิกายนปที่แลว เปน

ความทาทายครั้งใหญของนายก

รัฐมนตรีโมดี ตั้งแตเขาเขารับ

ตําแหน�งในป 2557 เน� องจาก

กฎหมายนี้กระทบตอชีวิตของ

เกษตรกรอินเดียที่ 2 ใน 3 ของ

ประชากรอินเดีย 1,300 ลานคน

เปนเกษตรกร 

โมดีแถลงตอประชาชน

เม� อวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน

วาจะยกเลิกกฎหมายปฏิรูป

การเกษตรทั้ง 3 ฉบับในสมัย

ประชุมรัฐสภาฤดูหนาวที่จะเปด

ประชุมในเดือนนี้ 

เขากลาววาขอวิงวอนตอ

เกษตรกรทุกคนที่เขารวมในการ

ชุมนุมคัดคานกฎหมายนี้ บัดนี้

ขอใหทานกลับไปบาน กลับไป

หาครอบครัวและไรนาของตน 

มาเริ่มตนใหมและเดินหนาไป

ดวยกัน และขอโทษตอเพ� อน

รวมชาติที่รัฐบาลลมเหลวใน

ความพยายามที่จะอธิบายถึง

ประโยชนจากกฎหมายปฏิรูป

การเกษตรที่จะมีตอเกษตรกร

กฎหมายปฏิ รู ป ก า ร         

เกษตรผานการลงมติเห็นชอบ

จากรัฐสภาอินเดียเมื่อเดือน

กันยายน 2563 วัตถุประสงค

ของกฎหมายน้ีคือตองการ

ยกเลิกกฎเกณฑของตลาด

ผลิตผลทางการเกษตร ที่หลาย

สิบปที่ผานมาหน�วยงานของรัฐ

เปนผูประกันราคาขั้นต่ําของ

ผลิตผลการเกษตร

รัฐบาลของโมดีระบุวา 

กฎหมายน้ีจะชวยใหเกษตรกร

มีรายไดเพิ่มขึ้นและเปนการ

ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมที่ ไร

ประสิทธิภาพอยางมาก ซึ่ง

ผลิตผลทางการเกษตรจํานวน

มากเน�าเสียกอนขาย

โมดีกลาวเม� อวันศุกรถึง

ความตั้งใจของกฎหมายนี้ ที่

ตองการใหเกษตรกรรายยอย

ที่เปนเจาของที่ดินขนาดเล็ก

และคิดเปนเกือบ 80% ของ

เกษตรกรทั้งประเทศ จะได

แข็งแกรงมากขึ้น

แต เกษตรกรที่ชุมนุม

คัดคานกฎหมายนี้ที่อยูระหวาง

การระงับใช ในชวงที่มีการ

เจรจาระหวางเกษตรกรกับ

รัฐบาล เห็นวาเปนกฎหมายท่ี

เอื้อตอธุรกิจขนาดใหญที่จะเขา

ควบคุมอุตสาหกรรมเกษตร

การประกาศยกเลิ ก

กฎหมายนี้ของโมดีเกิดขึ้นใน

ชวงที่อินเดียจะมีการเลือกตั้ง

ในรัฐปญจาบที่ประชากรสวน

ใหญเปนเกษตรกร และรัฐ

อุตตรประเทศ รัฐที่มีประชากร 

220 ลานคนมากที่สุดใน                                        

อินเดีย.

รายงานรอยเตอรและ

เอเอฟพีเ ม่ือ วัน ศุก ร์ ท่ี 19 

พฤศจิกายน 2564 กลาววา 

คําแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐ

ท่ีทําเนียบขาวเม่ือวันพฤหัสบดี

เปนการยืนยันรายงานขาวของวอ

ชิงตันโพสตเม� อสองวันกอนหนาท่ี

วาสหรัฐอาจควํ่าบาตรทางการทูต

ตอโอลิมปกปกก่ิงเดือนกุมภาพันธ

ปหนา 

“ น่ี เป น ส่ิง ท่ี เ ร า กํา ลัง

พิจารณา” ไบเดนกลาวกับผูส� อ

ขาวกอนเร่ิมการประชุมกับนายกฯ 

จัสติน ทรูโด ของแคนาดา

การควํ่าบาตรทางการ

ทูตจะไมสงผลถึงนักกีฬา แต

จะเปนการไมสงเจาหนาท่ีของ

รัฐบาลสหรัฐไปเขารวมพิธีเปด

การแขงขัน

คํากลาวของไบเดนมี

ออกมาไมก่ีวันคลอยหลังการ

ประชุมสุดยอดทางไกลนาน

หลายช่ัวโมง ระหวางเขากับ

ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง เม่ือ

วันจันทร ซ่ึงท้ังคูใหคําม่ันวา

จะบรรเทาความตึงเครียดและ

ปองกันความขัดแยงท้ังโดยต้ังใจ

และโดยไมไดต้ังใจ

นักเคล� อนไหวและสมาชิก

สภาคองเกรสจากท้ังสองพรรค

กําลังกดดันรัฐบาลของไบเดนให

บอยคอตทางการทูต เพ� อประทวง

ตอส่ิงท่ีรัฐบาลสหรัฐกลาวหาจีนวา

กําลังลางเผาพันธุชาวมุสลิมอุยกูร

ในเขตปกครองตนเองซินเจียงทาง

ภาคตะวันตกของจีน แตรัฐบาล

จีนปฏิเสธคํากลาวหาของสหรัฐ 

นักรณรงคกลาวกันวา มี

ชาวอุยกูรและชนกลุมนอยท่ีพูด

ภาษาตุรกีชาติพันธุอ� นๆ ซ่ึงสวน

ใหญเปนชาวมุสลิม ไมตํ่ากวา 1 

ลานคน โดนกักขังอยูในคายหลาย

แหงในเขตซินเจียง ท่ีจีนถูกกลาว

หาวาบังคับใหผูหญิงทําหมันและ

บังคับใชแรงงาน 

เจน ซากี โฆษกทําเนียบ

ขาว กลาวระหวางการแถลง

ขาวปกติเม� อวันพฤหัสบดีวา การ

พิจารณาควํ่าบาตรทางการทูตตอ

โอลิมปกฤดูหนาวมาจากความ

กังวลอยางรายแรงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนในซิน

เจียง แตเธอปฏิเสธจะเปดเผย

กรอบเวลาของการตัดสินใจ โดย

บอกวาตองใหเวลาประธานาธิบดี

ในการพิจารณากอนตัดสินใจ

แหลงขาวกลาวกันวา เจา

หนาท่ีในทําเนียบขาวมีความคิด

เห็นพองตองกันมากข้ึนวาสหรัฐไม

ควรสงเจาหนาท่ีเขารวมมหกรรม

กีฬาน้ี สัปดาหท่ีแลว แอนโทนี 

บลิงเคน รัฐมนตรีตางประเทศ

สหรัฐ กลาววา รัฐบาลของเขา

กําลังพูดคุยกับหลายประเทศท่ัว

โลกวา “พวกเขาคิดอยางไรเก่ียว

กับการเขารวม” แตยังไมกําหนด

เวลาท่ีแน�ชัดสําหรับการตัดสินใจ

เม่ือเดือนตุลาคม กลุ่ม 

ส.ว.จากท้ังสองพรรคเคยเสนอราง

แกไขกฎหมายนโยบายกลาโหม

ประจําป ท่ีหามกระทรวงการตาง

ประเทศสหรัฐใชเงินงบประมาณ

สวนกลางสนับสนุนหรืออํานวย

ความสะดวกแกลูกจางรัฐบาลท่ี

เขารวมโอลิมปกเกม นางแนนซี 

เพโลซี ประธานสภาผูแทนราษฎร

พรรคเดโมแครต ก็เรียกรองให

บอยคอตทางการทูตเชนกัน โดย

บอกวาพวกผูนําประเทศท่ีเขารวม

จะสูญเสียอํานาจทางศีลธรรม

ดานกระทรวงการตาง

ประเทศของจีน โดยจาว ล่ีเจียน 

โฆษกกระทรวง แถลงท่ีกรุงปกก่ิง

เม่ือวันศุกร์ ปฏิเสธคํากล่าวหา

ดานสิทธิมนุษยชนของสหรัฐวา 

“ไมสอดคลองกับความจริงและ

ไมมีเหตุผลอยางส้ินเชิง” คํากลาว

อางของสหรัฐคือ “เร� องตลกใน

สายตาคนจีน”

“ ก า ร ทํ า ใ ห กี ฬ า เ ป น

เร่ืองการเมืองน้ันขัดแย้งกับจิต

วิญญาณของโอลิมปก และทําราย

ผลประโยชนของนักกีฬาจากทุก

ประเทศ” เขากลาว.

วอชิงตัน • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยืนยันวารัฐบาลของเขากําลัง

พิจารณาจะบอยคอตทางการทูตตอโอลิมปกฤดูหนาวท่ีจีนเปนเจาภาพ

ในปหนา เพ� อประทวงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน โดยเฉพาะการ

ลางเผาพันธุชาวมุสลิมอุยกูรในเขตซินเจียง 

รอไถชีวิต • ไกงวงช� อ “พีนัทบัตเตอร” และ “เจลลี” ถูกนํามาแถลงขาวที่โรงแรมกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เม� อวันที่ 18 พฤศจิกายน ไกงวงสอง

ตัวนี้จะนํามาใหประธานาธิบดีโจ ไบเดน เลือกไถชีวิตในวันขอบคุณพระเจาปนี้. 
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15กีฬา

‘โชติวัฒน์-รชตะ’ แชมป์ชายคู่หวดไอทีเอฟ

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 5 รายการ “ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เจไฟว์ 2021” 

ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.

2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยประเภทชายคู่ โชติวัฒน์ แน่นอุดร 

และรชตะ ธรรมเจริญสถิต เยาวชนทีมชาติไทย คู่มือวางอันดับ 3 

ของรายการ ชนะ พชร สุขเล่ียน-วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ 2-1 เซต (3-6,           

6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5) คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม

อันดับโลก คนละ 6.25 คะแนน, รองแชมป์ คนละ 3.25 คะแนน, 

หญิงคู่ ตปณีย์ บุญวัฒน์ - วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ คู่มือวาง 1 

ชนะ พิมพ์มาดา ทองคำา - กมลวรรณ ยอดเพ็ชร คู่มือวาง 2 ได้ 

2-0 เซต 7-6(3), 6-4 คว้าแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 

6.25 คะแนน รองแชมป์คนละ 3.25 คะแนน, หญิงเดี่ยวรอบรองฯ 

“หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง มือวาง 1 ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น

ไม่เกิน 16 ปี ชนะ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือวาง 5 และ

เยาวชนทีมชาติไทย รุ่นไม่เกิน 14 ปี 2-0 เซต 6-1, 6-1 เข้าชิงฯ 

กับ “ปาล์มมี่” วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ วัย 16 ปี มือวาง 2  ที่ชนะ 

“ไนซ์” ตปณีย์ บุญวัฒน์ มือวาง 4 ได้ 2-0 เซต 7-5, 6-2 และชาย

เดี่ยวรอบรองฯ “ปูน” ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ เยาวชนทีมชาติไทย รุ่น

ไม่เกิน 16 ปี มือวาง 3  ชนะ ทาคูมิ วาตานาเบะ นักหวดญี่ปุ่น 

มือวาง 2 ไป 2-0 เซต 6-4, 7-6 (3) เข้าชิงฯ กับ มิตสึกิ เหว่ย คัง                                  

เหลียง มือวาง 7 จากมาเลเซีย ที่ชนะ โชติวัฒน์ แน่นอุดร มือวาง 

6 ได้ 2-0 เซต 6-1, 6-0

3 บอคเซียพิการไทยตัดเชือกที่นครดูไบ

ดูไบ • การแข่งขันฟาซซา ดูไบ 2021 บอคเชีย เอเชียน-โอเชีย

เนีย แชมเปียนชิพ ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 

(เวลาท้องถิ่น) เป็นการชิงชัยในประเภททีมรอบแรก โดยไฮไลต์

สำาคัญอยู่ที่ ทีม BC1/2 ซึ่งมี 7 ชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทีมชาติไทย 

อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับสิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย และ

ญี่ปุ่น ส่วนกลุ่มบี มีฮ่องกง, อิรัก และเกาหลีใต้ ทีมที่ได้อันดับ 1 

และ 2 ของกลุ่มจะได้เข้ารอบรองฯ ซึ่งผลรอบแรก ทีมชาติไทยที่

มี “เจ้าต่อ” วัชรพล วงษา, “เจมส์” วรวุฒิ แสงอำาภา และจิตรา 

เพ็ญสูตร ชนะสิงคโปร์สบาย 23-0  จากน้ันก็ปราบเจ้าภาพยูเออี 27-0         

ก่อนที่จะปิดท้ายชนะคู่ปรับญี่ปุ่น 6-0 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าที่ 

1 กลุ่มเอ เข้าตัดเชือกกับฮ่องกง ในวันที่ 19 พ.ย. เวลาประมาณ 

13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ด้านประเภทคู่ BC3 มี 5 ชาติ ได้แก่ 

ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไทย แข่งแบบพบกันหมด 

ทีมที่มีคะแนนมากสุดจะได้เหรียญทอง ซึ่งทีมชาติไทยมี อรรคเดช 

ชูชื่นกลิ่น และลดามณี กล้าหาญ นัดแรกพ่ายเกาหลีใต้ 2-4 ก่อน

ชนะญี่ปุ่น 4-1 ขณะที่ประเภทคู่ BC4 กลุ่มเอ ที่มี “เจ้าภาพ” ยู

เออี, เกาหลีใต้ และฮ่องกง ส่วนไทยอยู่กลุ่มบี กับอินเดียและญี่ปุ่น 

ซึ่งทีมคู่ไทยที่มี “เปเล่” พรโชค ลาภเย็น และนวลจันทร์ พลศิลา 

นัดแรกชนะอินเดีย 17-0 ก่อนจะแพ้ญี่ปุ่น ทีมวางอันดับ 1 สกอร์ 

3-5 แต่ก็ดีพอที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยจะเจอกับฮ่องกง 

‘คอนโด’ชวดได้ทองแดง

เปตองแชมป์โลกที่สเปน

‘กอล์ฟเชียงใหม่’สูสีนำ�ร่วม3คน

สนุ้ก 6 แดงนัดชิง แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ดวลชมพู-ฟรุตตี้ 

กรุงเทพฯ • “บิ๊กฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 

แดง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ “อีมิแนนท์แอร์ 6 เรด 

ไทยแลนด์แชมเปียนชิพ” ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ปีนี้ ได้รับ

ความสนใจจากแฟนสนุกเกอร์เป็นจำานวนมาก โดยวันอาทิตย์ที่ 21 

พ.ย.นี้ เป็นรอบชิงชนะเลิศ ทางสมาคมได้จัดรายการพิเศษไว้ให้

แฟนสนุกเกอร์ที่เข้าชมและผู้ชมทางบ้าน โดยก่อนคู่ชิงชนะเลิศ จะ

มีการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง เฟรมเดียวน็อกเอาต์ ระหว่าง หมอ

แล็บ แพนด้า เพจชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน ดวลคิวกับ “เบนซ์ 

อาปาเช่” เจ้าของเพจชื่อดัง เป็นเกมการกุศล นำาเงินรางวัลไปร่วม

บริจาคให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยคู่นี้จะทำาการถ่ายทอดทาง

เพจดัง หมอแล็บ แพนด้า, เบนซ์ อาปาเช่, อีมิแนนท์แอร์ ขณะที่

คู่พิเศษอีกคู่เป็นสนุกเกอร์ชิงดำา 3 ใน 5 เกม ระหว่าง ดาราชื่อดัง 

ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง กับ ชมพู ฟรุตตี้ นักร้องชื่อดังในยุค 80   โดย

มี สุเทพ สีใส ตลกชื่อดังมาเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งรอบชิงชนะเลิศ

จะมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มาเป็น

ประธาน โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทรู4ยู และทรูวิชั่น ช่อง

สปอร์ตเอชดี 

พีพีทีวียิงสดศึกท่อน้ำาไทย ‘เพชรดำา’ ดวล ‘วรพล’

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ชวนแฟนแม่ไม้มวยไทยร่วม

เชียร์ 2 เวลา เริ่มจาก “ศึกท่อน้ำาไทย ทีเคโอ เกียรติเพชร” วัน

เสาร์ที่ 20 พ.ย. เวลา 16.00-18.00 น. คู่เอกเป็นการดึงเอาดาว

ดัง 7 สี เพชรดำา เพชรเกียรติเพชร พบ วรพล เกียรติชัชนันท์ โดย

เพชรดำาจัดเป็นมวยเข่าที่ทรหดอดทนสูง แม้ว่าจะหายจากสังเวียน

ไปนาน มาคราวนี้ก็หวังแจ้งเกิดให้ได้ ส่วนวรพลเป็นมวยดาวรุ่ง

ฟอร์มสดที่อาวุธหนักหลากหลายมาก คู่รอง เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์ 

ซัดกับ โชควิทยา พุ่มพันธุ์ม่วง ต่อด้วย “มวยดีวิถีไทย” อาทิตย์ที่ 

21 พ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. คู่เอก ตักศิลา สันติมวยไทย” สาด

แข้ง ธงสยาม เกียรติทรงฤทธิ์ คู่นี้รับประกันความเข้ม เพราะตัก

ศิลาเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง ดักสาดแข้ง โต้หมัด ต่อยก็แรง 

หลักเหลี่ยมก็ดี แถมมีอาวุธหนักอันตราย จัดเป็นมวยเก๋าเกม ส่วน

ธงสยามก็เป็นมวยดีฝีมือครบเครื่อง ดักเตะดักต่อยได้เรื่อง แข้ง

ซ้ายก็แรง ถีบขวาก็พลิ้ว เหลี่ยมหักพวงมาลัยก็ยิ่งดี แถมฉลาดและ

รวดเร็ว จัดเป็นอีกคู่ที่ต้องวัดกันระหว่างความเก๋าและความสด ให้

แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันยาวๆ ไป ส่วนคู่รอง เหนือธรณี จิตร

เมืองนนท์ ดวลกับ บรรลือฤทธิ์ ศิษย์วัชรชัย

ซเวเรฟตัดเชือกยอโควิชปิดซีซั่นATPทัวร์

ศึกไทยแลนด์ โอเพ่น

มาสเตอร์เกมส์ลงตัว

14กีฬาได้สนามครบ 

สเปน • การแข่งขันเปตองชิงแชมป์

โลก 2021 ประเภททีมชาย ท่ีเมือง

ซานตา ซูซานนา ประเทศสเปน 

เมื่อช่วงดึกวันท่ี 18 พ.ย.ท่ีผ่านมา 

เปิดฉากแข่งขันเป็นวันแรกแล้ว โดยวัน

แรกเป็นการแข่งขันในประเภทชูต

ติ้งชาย หรือประเภทความแม่นยำา 

ซึ่งไทยส่ง “คอนโด” ธนากร สังข์

แก้ว เจ้าของเหรียญทองแดงชูตต้ิง

โลก เมื่อปี 2016 ลงทำาการแข่งขัน

สำาหรับในรอบแรกมีนักกีฬา 

48 คนจาก 48 ชาติ ลงทำาการแข่ง 

ขัน เพื่อตีเก็บคะแนน 5 สถานี คัด

นักกีฬาท่ีมีคะแนนสูงสุด 4 คน 

กลุ่มแรกเข้าไปยืนรอเล่นในรอบน็อก

เอาต์ (8 คนสุดท้าย) ผลปรากฏว่า

ธนากรโชว์ผลงานได้อย่างยอดเย่ียม 

ตีทำาสกอร์รวมเข้ามาเป็นอันดับ 2 ท่ี 

52 คะแนน ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ                        

ก่อนรองชนะเลิศได้สำาเร็จ ส่วนนัก                              

กีฬาท่ีทำาคะแนนดีท่ีสุดในรอบน้ี ได้แก่ 

ดิเอโก ริชชี เจ้าของเหรียญทอง

แดงชูตติ้งโลก เมื่อปี 2018 จาก

อิตาลี ซึ่งตีรวม 53 คะแนน เฉือน 

“คอนโด” ไปเพียง 1 คะแนน ส่วน

อันดับ 3 เป็นของ เฆซุส เอสกาโช 

จากสเปน 49 คะแนน และอันดับ 

4 อิบราฮิม อาลันตัท จากตุรกี ทำา 

49 คะแนนเท่ากัน แต่ตีทำาสกอร์ 

3 แต้มได้จำานวนน้อยครั้งกว่า จึง

ได้ที่ 4

เกมรอบก่อนรองชนะเลิศ 

“คอนโด” ท่ีหากชนะในแมตช์น้ีได้                                               

การันตีมีเหรียญทองแดงในมือแน่ 

นอน ทว่าในเกมรอบน้ีเจ้าตัวโคจร

มาเจอกับกระดูกช้ินโต ดีแลน โร

เชอร์ แชมป์เก่าในอีเวนต์ชูตต้ิงเมื่อ

ปี 2018 จากฝร่ังเศส โดยในการ

แข่งขัน 2 สถานีแรก คะแนนเบียด

สูสีกัน เป็น “คอนโด” ท่ีไล่อยู่ 1 แต้ม 

ตามหลัง 19-20 ทว่าในการตีสถานี

ท่ี 3-5 โดยเฉพาะในสถานีสุดท้าย 

แชมป์โลกชาวฝร่ังเศสอาศัยความ

น่ิงและประสบการณ์ โยนเก็บแต้มรัวๆ 

จากท้ัง 4 ระยะ ทำาให้สุดท้ายแล้ว

เป็นธนากรท่ีปราชัยไป 37-53 ชวดคว้า

เหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย

อย่างไรก็ตาม ทีมเปตองไทย                                               

ยังเหลือลุ้นอีกในการแข่งขันประ 

เภททีมชาย โดยทีมหนุ่มไทย ซ่ึงประ 

กอบด้วย ธนากร สังข์แก้ว, เอกรินท์                        

แก้วลา, อนุพงษ์ คำาฟู และรัชตะ 

คำาดี จะลงสนามแข่งขันประเภททีม

ชาย ระหว่าง 19-21 พ.ย.น้ีต่อไป.

สงขลา • นายอำาพล พงศ์สุวรรณ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น

ประธานในการประชุมเตรียมความ                                                       

พร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ไทย

แลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์” คร้ัง

ท่ี 2 โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา และ พล.ต.ท.สาคร ทอง 

มุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร                                

หาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมพร้อม

กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

นำาโดยนายณัฐวุฒิ เรืองเวส ประ 

ธานจัดการแข่งขัน นายวิวัฒน์ วิ

กรานตโนรส เลขาธิการ นายอรรถ 

นานา นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล 

อุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย    

และคณะผู้แทนจาก 14 ชนิด

กีฬา ที่มีการจัดการแข่งขัน ที่ห้อง

ประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สง 

ขลา เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา

สำาหรับสาระสำาคัญในการ

ประชุมคร้ังน้ีเป็นการหารือเพื่อเตรียม

ความพร้อมในด้านต่างๆ ท้ังในด้าน

สนามแข่งขัน สถานที่พัก ระบบ

การขนส่งต่างๆ รวมถึงมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

โคโรนาไวรัส (โควิด-19) โดยทาง

จังหวัดได้ระดมบุคลากรทุกภาค

ส่วนของจังหวัดมาเข้าร่วมประชุม

หารือเพื่อให้การจัดการแข่งขันคร้ัง

นี้ ได้รับความสำาเร็จบรรลุตามวัตถุ 

ประสงค์ต่อไป

สำาหรับการจัดการแข่งขัน

กีฬาไทยแลนด์ โอเพ่นมาสเตอร์

เกมส์ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นวันที่ 

8-16 มกราคม 2565 ที่จังหวัด

สงขลา ประกอบด้วย 14 ชนิด

กีฬา ได้ แก่ กรีฑาจัดแข่งที่สนาม                                      

ติณสูลานนท์/ แบดมินตันที่อา                                     

คารกีฬาและนันทนาการ ม.สงขลา/                                                   

บาสเกตบอลท่ีโรงยิมเนเซียมสนาม                                                                      

ติณสูลานนท์/ เพาะกายท่ีศูนย์การ                                                       

ค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่/ 

ลีลาศท่ีหอประชุมเทศบาลนคร

หาดใหญ่/ ฟุตบอลท่ีสนามกีฬาจิ                                                

ระนคร/ เกทบอลท่ีสนามติณสูลา                                               

นนท์/ กอล์ฟท่ีสนามเซาท์เทอร์ฮิลล์

กอล์ฟแอนด์คันทร่ีคลับ/ เปตองท่ี                                         

มหาวิทยาลัยทักษิณ/ เซปักตะกร้อ                                              

ที่สนามจิระนคร/ ว่ายน้ำาที่มหา                                                    

วิทยาลัยสงขลานครินทร์/ เทเบิล

เทนนิสที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟส 

ติวัล/ เทนนิสท่ีเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์

และวู้ดบอลแข่งที่สนามกีฬากอง

บิน 56

โดยสัญลักษณ์ของการแข่ง 

ขันคือ นางเงือก “สมิหลา” และ

มีคำาขวัญประจำาการแข่งขันในคร้ังนี้

คือ “รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ” หรือ                                               

“The Smile of Friendship” (เดอะ 

สไมล์ ออฟ เฟรนด์ชิพ) ซึ่งมีความ

หมายถึงรอยย้ิมแห่งความสุขจาก                                                 

มิตรภาพของผู้ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม

ในการแข่งขันในครั้งนี้.

สุขสันต์วันลอยกระทง • อโยเซ เปเรซ และเคียร์แนน ดิวส์บิวรี-ฮอลล์ 2 นักเตะ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โชว์

กระทงที่ทำาด้วยตัวเองจากขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ดูสวยงาม เนื่องในประเพณีวัน “ลอยกระทง” แบบไทยๆ ที่ตรงกับวันที่ 

19 พ.ย.นี้ ซึ่งทางสโมสรเลสเตอร์ ซิตี จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ส่วนจะลอยน้ำาได้หรือไม่นั้นไม่มีรายงานความคืบหน้า

เปิดสนามบาส • พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง เป็นประธานเปิดสนามกีฬา 

Hanuman Basketball Court โดยมีภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬาเข้าร่วมงาน เช่น 

นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำากัด (มหาชน), กุลวดี 

ศิริภัทร์ ผอ.สำานักงาน มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา และที่ปรึกษาผู้บังคับการปราบปราม, นายทัศน์ไชย 

ศันสนะพิทยากร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย ที่ชั้น 3 อาคาร 8 ชั้น กองบังคับการปราบ

ปราม เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา

ใหญ่ ลียง พบ มาร์กเซย คืนวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.

2564 เวลา 02.45 น. ช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล 

เอช ดี 5 (605)..••..ปิดท้ายที่โปรแกรม ฟุตซอล

ไทยลีก 2021/2022 แมตช์ที่ 10 โดยวันเสาร์ 

20 พ.ย.2564 มี 4 คู่ เวลา 09.30 น. เอ็นที ฟุต

ซอลคลับ พบ แบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสด 

AIS PLAY/เวลา 12.30 น. ธรรมศาสตร์ สแตล

เลียน พบ สุราษฎร์ธานี (AIS PLAY , T-Sports 7)/ 

เวลา 15.30 น. ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี พบ แบง                                                           

ค็อก บีทีเอส (AIS PLAY, T-Sports 7)/ เวลา 18.30 น. 

ราชภัฏเพชรบุรี พบ เกษมบัณฑิต เอฟซี (AIS PLAY) 

ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 21 พ.ย.2564 มี 3 คู่ เวลา 09.30 น. 

ห้องเย็นท่าข้าม พบ นนทบุรี (AIS PLAY)/ เวลา 12.30 น.                      

ราชนาวี พบ บางกอก ซิต้ี (AIS PLAY T-Sports 7) 

และเวลา 15.30 น. การท่าเรือ พบ มอภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (AIS PLAY, T-Sports 7)

       นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

สภามวยโลก WBC จัดงานประชุมใหญ่ สามัญประจำาปี 

ครั้งที่ 59 ผ่านไปเรียบร้อย ที่ประเทศเม็กซิโก วันที่ 14-19 พ.ย.

2021 โดยม ีมัวริซิโอ สุไลมาน ประธานใหญ่เป็นเจ้าภาพ งานนี้มี

ยอดมวยโลกผู้เป็นตำานานร่วมงานมากมาย อาทิ ชูการ์ เรย์ เลียว 

นาร์ด, โรแบร์ โต ดูรัน, แลร์รี โฮล์มส์, ฮุมแบร์ โต กอนซาเลซ, 

ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ฯลฯ ..••..ส่วนประเด็นเกี่ยวเนื่อง

กับ นักชกไทย คือรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ WBC ยัง

คงรับรองให้ “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น รอง

อันดับ 1 เป็นตัวยืนชิงแชมป์ “ว่าง” กับ คาร์ลอส คูเอดราส อดีต

แชมป์โลก รองอันดับ 3 และคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิกันที่ เจ้าแหลม

เคยแพ้เสียแชมป์โลกสมัยแรก..••..ขณะที่แชมป์โลกรุ่นเล็กสุด 

สตรอว์เวต 105 ปอนด์ เพชรมณี ซีพีเอฟ แชมป์โลกชาวไทย จะ 

เปิดศึกสายเลือด ป้องกันแชมป์โลกไฟต์บังคับกับ “ยักษ์แคระ วัน

เฮง มีนะโยธิน คู่ปรับเก่าและอดีตแชมป์เก่า ปัจจุบันมีดีกรีข้ึนรอง

อันดับ 1 และ อดีตนักชกในสังกัดเพชรยินดี ด้วยกันน่ันเอง คาด

ว่าจะมีข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในไทย..••..ทรู ผู้นำาเบอร์ 

1 การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกในเมืองไทย ตอกย้ำาความเป็น “คิง 

ออฟ สปอร์ตส์” ระเบิดความมันเอาใจคอบอลกับการฟาดแข้งของ 

3 ลีกใหญ่ระดับช้ันนำาของยุโรป ในสุดสัปดาห์น้ี พลาดไม่ได้กับเกม 

บิ๊กแมตช์กัลโช เซเรีย อา อิตาลี “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน อันดับ 

3 หวังตัดแต้ม “อัซซูรา” นาโปลี ท่ีกำาลังนำาจ่าฝูง คืนวันอาทิตย์

ท่ี 21 พ.ย.2564 เวลา 00.00 น. ช่องบีอิน สปอร์ตส์ 2 (608) ส่วน 

ศึกลาลีกา สเปน “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด ลุ้นข้ึนจ่าฝูงใน

การไปเยือน กรานาดา คืนวันอาทิตย์ท่ี 21 พ.ย.2564 เวลา 22.15 น.                    

ช่องบีอิน สปอร์ตส์ 1 (607) ปิดท้ายที่ศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส คู่

ได้ลุ้น • สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ นักกอล์ฟวัย 25 ปี จากระยอง 

หวดเข้ามาอีก 6 อันเดอร์พาร์ 65 รวม 2 รอบขึ้นนำาร่วมกับ ฉ่างไท้ 

สุดโสม และเด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ที่สกอร์รวม 6 อันเดอร์

พาร์ 136 ในศึกกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 

ที่แม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่

ตูริน •  อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ 

ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับ โนวัก ยอ

โควิช มือ 1 ของโลกจากเซอร์เบีย 

หลังเอาชนะ ฮูแบร์ต ฮูร์กัตช์ 2 

เซตรวดในศึกเทนนิสเอทีพี ไฟนัลส์                                       

ที่ตูริน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 

19 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ ดานิล 

เมดเวเดฟ เอาชนะขวัญใจเจ้าถิ่น 

ยานนิก ซินเนอร์ 6-0, 6-7 (5/7), 

7-6 (10-8)

อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ 

มืออันดับ 3 ของโลก จากเยอรมนี 

เข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังใช้เวลา

ชั่วโมงเศษเอาชนะ ฮูแบร์ต ฮูร์ 

กัตช์ จากโปแลนด์ 6-2, 6-4 โดย

จะเข้าไปเจอกับ โนวัก ยอโควิช 

ในวันเสาร์ เพื่อลุ้นตั๋วเข้าสู่แมตช์

ชิงชนะเลิศแมตช์ปิดซีซั่นของเอ

ทีพีทัวร์

ในแมตช์นี้ ซเวเรฟ นัก

เทนนิสวัย 24 ปี ยิงลูกวินเนอร์ส

ไปทั้งหมด 22 ลูก และตีเสียเอง

เพียง 8 อันฟอร์ซเออร์เรอร์ เมื่อ

เทียบกับฮูร์กัตช์จากโปแลนด์ที่ตี

เสียเองมากถึง 20 อันฟอร์ซเออร์

เรอร์ “มันไม่ใช่แมตช์ที่ง่ายเลย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของสภาพ

จิตใจ เนื่องจากผมรู้ดีว่าหากต้อง 

การท่ีจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

นั้น ผมต้องคว้าชัยชนะในแมตช์

นี้ให้ได้ และผมมีความสุขมากที่

ผ่านมาได้แบบชนะ 2 เซตรวด” 

ซเวเรฟกล่าว

ซเวเรฟใช้เวลา 26 นาทีเท่า                                                    

น้ันในการเก็บเซตแรกแบบเล่นได้ 

เหนือกว่าทุกด้าน โดยฮูร์กัตช์ มือ                                                 

7 ของรายการชนะเพียง 9 คะแนน                                      

เท่าน้ัน โดยซเวเรฟเก็บ 4 เกมแรก

ไปก่อน และจากน้ันก็รักษาเกมเสิร์ฟ                                                   

ของตนเองจนเก็บเซตแรกไปก่อน

อย่างไรก็ตาม ฮูร์กัตช์พยา 

ยามใช้การเสิร์ฟอันทรงพลังของ

ตนเพ่ือเบรกความแรงของคู่ต่อสู้

ให้ได้ในเซต 2 โดยกดไปถึง 10 

เอซ ก่อนไปพลาดเสียเกมเสิร์ฟใน

เกมที่ 9 แต่ซเรเรฟก็ไม่ยอมพลาด

โอกาสเก็บเซต 2 ไปสำาเร็จ

ชัยชนะของซเวเรฟ ทำาให้

คู่ในตอนค่ำาระหว่างเมดเวเดฟและ

ซินเนอร์ไม่มีผล เนื่องจากนักหวด

เจ้าถิ่นหมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบรอง

ชนะเลิศตั้งแต่ยังไม่เดินลงคอร์ต 

แต่น่ันไม่สามารถหยุดเขาในการ                                          

ลงมาเล่นต่อหน้าแฟนๆ ถึงแม้ว่า

สุดท้ายต้องแพ้แบบเฉียดฉิวในการ

ควอลิฟายเข้ามาเล่นในรายการนี้

เป็นครั้งแรกในชีวิต

เมดเวเดฟ แชมป์ยูเอส โอ                                               

เพ่น ทำาท่าจะเอาชนะไม่ยากเย็น                                               

หลังใช้เวลาเพียง 25 นาทีในการ                                                  

เก็บเซตแรก ในการเจอกับมืออัน 

ดับ 11 ของโลก ซ่ึงต้องขอบคุณ 11 

อันฟอร์ซเออร์เรอร์ของซินเนอร์

แต่เซต 2 ไม่ง่าย เมื่อซิน

เนอร์ที่ชนะเกมแรกและขยับนำา 

3-1 หลังเบรกเกมเสิร์ฟของนักเทน 

นิสจากรัสเซียในเกม 4 แต่เมด

เวเดฟก็เบรกกลับหลังซินเนอร์ตีติด                                             

เนต และที่สุดสู้กับถึงไทเบรก ซ่ึง

นักหวดเจ้าถ่ินสร้างเสียงเฮด้วยชัย 

ชนะ 7-5

เซตตัดสินเป็นเมดเวเดฟ

ที่เล่นผิดพลาดเองเป็นส่วนมาก 

และซินเนอร์ขยับขึ้นนำาเป็นครั้ง

แรกในเกมที่ 5 แต่เมดเวเดฟก็

เบรกกลับทันทีจนเซตนี้ต้องเล่น

ถึงไทเบรกอีกครั้ง และเป็นเมด

เวเดฟที่เอาชนะไปได้ 10-8 ยังมี

ลุ้นที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นปี

ที่ 3 ติดต่อกัน.

ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ 

ทัวร์ 2021 จัดแข่งขันภายใต้                                            

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จากการสนับสนุนโดย                                         

บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด, 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ชนะ                                                

จะได้รับเงินรางวัลไปครอง 450,000 

บาท และอันดับโลก 5 คะแนน

รอบ 2 ของการแข่งขัน

ยังเต็มไปด้วยความสูสี โดย สัจจ 

วัฒน์ ศรีประสิทธิ์ นักกอล์ฟวัย 

25 ปี จากระยอง เป็นนักกอล์ฟ

ท่ีทำาผลงานดีท่ีสุดของวัน ด้วยการ                                              

เก็บเข้ามาอีก 7 เบอร์ดี้ ซึ่งรวม

ถึงการเก็บ 3 เบอร์ดี้ในการเล่น 

4 หลุมสุดท้ายด้วย ก่อนจบรอบ

เข้ามาอีก 6 อันเดอร์พาร์ 65 รวม 

2 วันขยับข้ึนนำาร่วมกับ เด่นวิทย์ 

เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้นำาร่วมรอบ

แรก และฉ่างไท้ สุดโสม ด้วย

สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 136

ฉ่างไท้ สุดโสม นักกอล์ฟวัย 

27 ปี จากชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนัก

กอล์ฟท่ีกำาลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีท่ี                                        

สุดช่วงหนึ่ง หลังจบท็อปเทนถึง 3 

รายการ จากการลงเล่นออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ 4 แมตช์หลังสุด 

ฉ่างไท้ออกสตาร์ทรอบ 2 ด้วย 2 

เบอร์ดี้ ใน 2 หลุมแรก ตามด้วยอี

เกิลที่หลุม 4 แม้จะสะดุดออกโบกี้

ที่หลุม 6 แต่ก็แก้ตัวด้วยเบอร์ดี้ที่

หลุม 7 และ 9 ก่อนเข้า 9 หลุมหลัง

เก็บมาอีก 2 เบอร์ด้ี 3 โบก้ี และจบ

รอบ 2 เข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67

ส่วน เด่นวิทย์ เดวิด บริ 

บูรณ์ทรัพย์ อดีตนักกอล์ฟทีมชาติ

ไทยจากชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 4                                                  

ผู้นำา หลังจบการแข่งขันรอบแรก 

โดยนักกอล์ฟวัย 17 ปี ที่เล่นออล 

ไทยแลนด์ 6 รายการหลังสุดติด                   

ท็อป 20 ถึง 5 รายการ รวมถึง

อันดับ 5 ร่วมในรายการสิงห์ อีสาน 

โอเพ่น ยังรักษามาตรฐานได้เป็น

อย่างดี เก็บเข้ามาอีก 3 เบอร์ดี้ 

ก่อนจบรอบสอง 2 อันเดอร์พาร์ 

69 และผ่านคร่ึงทางของรายการใน

ฐานะผู้นำาร่วม

ทางด้าน เบอร์รี เฮนสัน 

นักกอล์ฟอเมริกันวัย 42 ปี มือ

ระดับแชมป์เอเชียนทัวร์ ที่ฟิลิป 

ปินส์ เมื่อปี 2011 จบสกอร์รอบ 

2 เข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 

รวม 2 วันอยู่อันดับ 4 ที่สกอร์ 5 

อันเดอร์พาร์ 137 ตามหลังกลุ่ม

ผู้นำาร่วมเพียงสโตรกเดียวเท่านั้น 

โดยมี รัชพล จันทวารา ที่หวด

เข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 65 หนึ่งใน

สกอร์ดีที่สุดของวันอยู่อันดับ 5 ที่

สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 138

สำาหรับ วิสุทธ์ิ อรรจนาวัฒน์ 

ซึ่งออกสตาร์ทรอบ 2 ในฐานะผู้นำา

ร่วมตีเกินไป 2 โอเวอร์พาร์ 73 

รวม 2 วันเหลือ 2 อันเดอร์พาร์                            

140 ขณะที่ กัมลาส นาเมืองรักษ ์ 

ผู้นำาร่วมรอบแรกอีกคนหล่นมาอยู่                                

อันดับ 13 ร่วม หลังตีเกินไป 3 โอ                                             

เวอร์พาร์ 74 รวม 2 วัน 1 อัน 

เดอร์พาร์ 141 และสิรภพ ยะปา

ละ นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 16 ปี 

ชาวเชียงใหม่ ที่นำาร่วมหลังผ่าน 

18 หลุมแรก เข้ารอบ 2 ตีเกินไป 

6 โอเวอร์พาร์ 77 รวม 2 วันหล่น

มาอยู่อันดับ 25 ร่วม ด้วยสกอร์ 2 

โอเวอร์พาร์ 144.

เชียงใหม่ • สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ, ฉ่างไท้ สุดโสด และเด่นวิทย์ 

เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ รั้งจ่าฝูงร่วมกันหลังผ่าน 36 หลุม หลังทำา

สกอร์เข้ามาคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 136 โดยมี เบอร์รี เฮนสัน หนุ่ม

อเมริกันไล่หลังสโตรกเดียว ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 

3 ล้านบาท ณ สนามแม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,582 หลา 

พาร์ 71 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

ขาว
ข่าวร้ายรับ 65 

ซ่ึงจะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเรียกเก็บกับ

ประชาชนอยู่ท่ี 3.78 บาทต่อหน่วย จากเดิมท่ี

ประชาชนต้องจ่าย 3.61 บาทต่อหน่วย หรือเพ่ิมข้ึน 

17 สตางค์ ซ่ึงถือว่าเป็นการข้ึนคร้ังแรกในรอบ 2 ปี

นายคมกฤชระบุอีกว่า กกพ.ห่วงใยสถาน 

การณ์ราคาพลังงานท่ีแพงข้ึนอย่างมาก และเป็น

ห่วงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้พลังงานเป็นวง

กว้าง จึงได้พิจารณานำาเงินบริหารจัดการค่าเอฟที 

และเงินเรียกคืนฐานะการเงินจากการไฟฟ้าท่ีมีอยู่

ท้ังหมดมาลดผลกระทบของการปรับค่าเอฟทีคร้ัง

น้ีกว่า 5,129 ล้านบาท และนำาเงินผลประโยชน์

ของบัญชีเงินท่ีจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าตาม

ปริมาณก๊าซตามสัญญาไปก่อนของแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติเมียนมา จำานวนเงิน 13,511 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบการปรับข้ึนค่า

เอฟทีท้ังหมด 18,640 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าเอฟที

ท่ีต้องเรียกเก็บอยู่ท่ี 22.50 สตางค์

“ต้นทุนพลังงาน ท้ังราคาน้ำามันและก๊าซ

ธรรมชาติในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึนมากในช่วงน้ี

ทำาให้ส่งผลกระทบราคาเอฟทีในงวดปัจจุบัน ซ่ึง

จริงๆ แล้วจะทำาให้ค่าเอฟทีเพ่ิมข้ึนสูงข้ึนเป็น 

48.01 สตางค์ แต่ กกพ.นำาเงินท้ังหมดมาอุดหนุน 

จึงเหลือค่าเอฟที 22.50 สตางค์ แต่ยังมองว่า

สูงอยู่ดี จึงกำาหนดข้ึนค่าเอฟทีเป็นแบบข้ันบันได 

และนำามาบวกเพ่ิมแค่ 16.71 สตางค์ จาก 22.50 

สตางค์ และเมื่อนำามาบวกกับเอฟทีเดิมท่ี -15.32 

สตางค์ ทำาให้เรียกเก็บค่าเอฟทีสุทธิอยู่ท่ี 1.39 

สตางค์” นายคมกฤชกล่าว

นายคมกฤชกล่าวว่า กกพ.ได้พิจารณา

ค่าแนวโน้มปี 2565 ซ่ึงคาดการณ์ว่าอัตราแลก

เปล่ียนเฉล่ียจะอยู่ในระดับ 32.1 บาทต่อดอลลาร์ 

ราคาน้ำามันตลาดโลกคาดการณ์เฉล่ียลดลงมา

เป็นประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมี

การบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำามันทดแทน 

Spot LNG ซ่ึงมีราคาสูงเพื่อลดผลกระทบต่อราคา

ไฟฟ้าในภาพรวมด้วยแล้ว แต่สถานการณ์ราคา

พลังงานระยะต่อไปยังคงผันผวนและเป็นแนว

โน้มขาข้ึน ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูง

ข้ึนในช่วงปลายสัมปทาน จึงจำาเป็นท่ีทุกฝ่ายต้อง

ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมท้ัง

การประหยัดใช้พลังงาน โดย กกพ.จะดูแลค่าไฟฟ้า

ให้มีเสถียรภาพเพื่อหนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ

หลังโควิด-19 ได้อย่างราบรื่นและมีความสมดุล

“ก่อนหน้าน้ี กกพ.ได้ดำาเนินนโยบายบรรเทา

ผลกระทบค่าครองชีพให้ประชาชนผู้ใช้พลังงาน

มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังมาตรการการลดค่าไฟฟ้า และ

ตรึงค่าเอฟทีต่อเนื่องกว่า 2 ปีท่ีผ่านมา จนถึงขณะน้ี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เบาบาง

ลง ทำาให้เศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ

เร่ิมฟ้ืนตัว ซ่ึง กกพ.ยังคงติดตามสถานการณ์ราคา

น้ำามัน และก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นเช้ือเพลิงหลักใน

การผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังคาดหวังว่า

สถานการณ์อัตราแลกเปล่ียนและราคาเช้ือเพลิง

ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงได้บ้าง หลังจากผ่านพ้น

ฤดูหนาว ซ่ึงมีปริมาณความต้องการการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติสูง และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำามันจะ

บริหารจัดการความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

น้ำามันในตลาดให้ดีข้ึนได้” นายคมกฤชกล่าว.

วิษณุ

วิจารณ์อย่างมากว่า เตรียมการไว้ ยังไม่ได้นำามา

ขน ถ้าเขาหยุดก็ต้องช่วยประชาชนและผู้ประกอบการ  

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านต้ังข้อสังเกตว่าการ

ดำาเนินการดังกล่าวอาจขัดข้อกฎหมาย รองนายกฯ 

ตอบว่า ไม่รู้ว่าขัดหรือไม่ขัด แต่เราต้องช่วย

ประชาชนไว้ก่อน “นายกฯ คิดแล้วถึงทำา” 

ขณะท่ีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ทราบ ตอบไม่ถูก ยัง

ไม่รู้ว่าขัดอะไรอย่างไร ท้ังน้ีแนวคิดน้ีของนายก

รัฐมนตรี เป็นเหมือนการนำารถของกองทัพไป

บรรเทาสาธารณภัย  ช่วยเหลือประชาชนตอนเกิด

น้ำาท่วม หรือไปใช้อพยพประชาชน ไม่ใช่การนำาไป

ประกอบกิจการแข่งกับเอกชน ซ่ึงการนำาไปช่วย

เหลือประชาชนสามารถทำาได้  และเคยทำามาหลาย

คร้ังแล้วในทุกรัฐบาล 

“แนวคิดดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีนายกรัฐมนตรี

เปรยข้ึนมาว่าถ้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ 

เจรจากับผู้ประกอบการรถขนส่งได้ก็ให้จราจรต่อ

ไป แต่ถ้าพวกผู้ประกอบการเหล่าน้ันหยุดเดินรถ

ข้ึนมาทันที รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อความเดือด

ร้อนหรือความเสียหายท่ีเกิดกับประชาชน” นาย

วิษณุกล่าว และยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมาย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เผยว่า การนำารถราชการมาช่วย

เหลือประชาชนไม่ใช่การประกอบการขนส่ง จึง

ไม่ผิดกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ.การ

ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ท่ีสำาคัญขณะน้ียังไม่มี

การนำารถบรรทุกทหารออกมาใช้งานขนส่งแม้แต่

คันเดียว

ส่วนนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย วิพากษ์วิจารณ์แนวคิด

นายกฯ กรณีให้นำารถทหารมาใช้ขนส่งทดแทน 

เหมือนเป็นการย่ัวยุให้เพ่ิมมาตรการกดดัน โดย

ยืนยันว่าท่ีนายกฯ พูดน้ัน เพราะเป็นความหวังดี

ท่ีอยากจะช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือด

ร้อนในเรื่องของการขนส่งต่างๆ หากรถบรรทุก

ประท้วงหยุดงาน ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่น ไม่ได้พูด

ประชดใคร หรือย่ัวยุอย่างแน่นอน

นอกจากน้ี นายกฯ ยังมองเห็นถึงศักยภาพ

ของกองทัพท่ีสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อีก

ทางหน่ึง ซ่ึงขณะน้ีกองทัพได้หารือถึงกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติในการนำารถยนต์

บรรทุกขนาดต่างๆ พร้อมกำาลังพล เตรียมพร้อม

เข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว เตรียมรถยนต์ทหาร

ท่ีเหมาะกับด้านการขนส่งทางถนนประมาณ  

3,700 คัน

นายเสกสกลยังขอให้หมอชลน่านอย่า

ตีความเจตนาของนายกฯ ผิด ท่ีผ่านมารัฐบาล

ได้มีความพยายามท่ีจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ขนส่งมาโดยตลอด ล่าสุด ครม.ยังได้อนุมัติการกู้

เงินจำานวน 2 หมื่นล้านบาท สำาหรับกองทุนน้ำามัน

เช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการพยุงราคาน้ำามันดีเซลไว้ท่ี

ระดับ 30 บาทต่อลิตรแล้ว

“อย่ามาบิดเบือนเล่นการเมืองแบบแกล้ง

โง่ตีกินทางการเมืองอีกเลย ประชาชนเข้าใจใน

ตัวนายกฯ ดีว่ามีความต้ังใจช่วยเหลือความเดือด

ร้อนประชาชนอย่างเต็มท่ี และจริงใจแก้ปัญหา

โดยลงมือปฏิบัติ นายกฯ ไม่เคยหยุดคิดช่วยเหลือ

ประชาชนแม้แต่วินาทีเดียว หมอชลน่านควรหยุด

ใช้ปากและน้ำาลายอันสกปรกแก้ปัญหาจะดีกว่า 

อย่าทำาตัวเป็นล่ิวล้อสมุนนายใหญ่ ออกมาโจมตี

รายวัน จะเสียภาพพจน์ความเป็นผู้นำาของพรรค

เพื่อไทย ระวังจะส้ินศรัทธาจากประชาชน จาก

ภาพพจน์ท่ีเคยดูดี แต่จะกลับกลายจากเสียหมอ

เป็นเสียหมาไปในท่ีสุด” นายเสกสกลกล่าว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพ

บก ช้ีแจงว่า ในข้อเท็จจริง กองทัพบกเพียงแต่

นำารถเหล่าน้ีมาเช็กสภาพ ตรวจความพร้อม 

เพราะรัฐบาลไม่ได้ใช้ทหารเพียงหน่วยเดียว ยัง

มีกระทรวงอื่นด้วย ข้ึนอยู่กับแผนงานของรัฐบาล 

หากได้รับมอบภารกิจ ยืนยันว่ารถปัจจุบันยังคง

ใช้งาน ในหลายภารกิจ เช่น ขนส่งคนไปฉีดวัคซีน 

งานจิตอาสาก็มี ท้ังขนของไปช่วยน้ำาท่วม ช่วย

ภัยหนาว

ด้านนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส. 

ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

และกองทุน ในคณะกรรมาธิการกิจการศาล 

องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผย

ว่า ทางอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัญหาราคาน้ำามัน มีการเสนอแนวทางให้ทาง

กระทรวงพลังงาน สำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิง และบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ได้กลับไป

หารือ กันแล้วนำากลับมารายงานต่อท่ีประชุมคณะ 

อนุกรรมาธิการฯ อีกคร้ัง คือ ลดสัดส่วนการผสมไบ

โอดีเซลหรือน้ำามันปาล์มลง เพื่อทำาให้ราคาน้ำามัน

ดีเซลและน้ำามันดีเซล B7 ราคาถูกลง ให้สำานักงาน

กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงไปหารือกับกระทรวงการ

คลัง เพื่อพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต

ให้สำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงจะ

ไปปรับวิธีการบริหารกองทุนให้สามารถใช้กลไก

ของกองทุนมาช่วยในการปรับลดราคาดีเซลเพ่ิม

ข้ึนจากเดิมลิตรละ 1.99 บาท ให้สำานักงานกองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิงไปทบทวนนโยบายในการใช้เงิน

กองทุนน้ำามันไปในการชดเชยราคาแก๊ส LPG ท่ี

เป็นภาระต่อกองทุนเป็นจำานวนมาก จนทำาให้

ความสามารถของกองทุนน้ำามันในการดูเเลและ

ชดเชยราคาน้ำามันดีเซลไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ

ท่ีสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพล

ภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะ

ราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) เข้ายื่นหนังสือต่อผู้

ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 48 ของพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยศาล

รัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.), คณะกรรมการ กพช., คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.), รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน, สำานักนโยบายและแผน

พลังงาน ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน

พลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน และอธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงาน รวม 6 ราย จากกรณีร่วมกันกระทำาการ

จัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ขัดแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญมาตรา 57 (2) ท่ีกำาหนดว่า

รัฐต้องจัดการให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม

จัดการและรับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

แต่ท่ีผ่านมาผู้ถืออำานาจรัฐตัดขาดโดยส้ินเชิง ดัง

น้ัน จึงยื่นเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่น

ดินส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่า

ผู้ถูกร้องท้ัง 6 ราย กระทำาการขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นการเร่งด่วน.

CIA

ซ่ึงสหรัฐก็เข้าใจดีว่าทุกอย่างต้องเป็นกฎหมาย”

ท้ังน้ี นอกจากการเยือนไทยแล้ว นายโคเฮน

จะเดินทางไปเยือนอีก 2 ประเทศในอาเซียนด้วย 

ต่อมาในเวลา 13.30 น. นายโคเฮนได้เข้า 

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ โดยมี

นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำานวยการสำานักข่าวกรอง

แห่งชาติ เข้าร่วมหารือด้วย มีรายงานว่าการ

มาพบของนายโคเฮนเป็นการเดินทางมาพบกับ

หน่วยงานความม่ันคงตามวงรอบ หลังจากท่ีสหรัฐ

มีประธานาธิบดีคนใหม่ ซ่ึงเป็นการรายงานถึง

สถานการณ์ด้านความม่ันคงโดยท่ัวไป ท้ังน้ี การ

หารือใช้เวลานานประมาณ 45 นาที และหลัง

จากพบกับ พล.อ.ประวิตรแล้วนายเดวิดจะเข้าพบ 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความม่ันคง

แห่งชาติ (สมช.) 

ต่อมาเวลา 16.00 น. พล.อ.ประวิตรกล่าว

ภายหลังการพบกันว่า ไม่มีอะไร มาคุยกัน เพราะ

รู้จักกันมาก่อน และเมื่อถามว่าในการพูดคุยฝ่าย

สหรัฐและแสดงความเป็นห่วงเรื่องอะไรหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีแล้ว คุยกันเรื่องส่วน

ตัว เม่ือถามย้ำาว่าพูดคุยกันเร่ืองความม่ันคงใน

ภูมิภาคน้ีหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เขาก็รู้ 

เพราะได้คุยกับนายกฯ แล้ว

ถามย้ำาว่า มีความเคลื่อนไหวอะไรท่ีสหรัฐ

ต้องการเตือนไทยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรปฏิเสธ

ตอบคำาถาม 

ด้าน พล.อ.สุพจน์กล่าวถึงประเด็นท่ีจะ

หารือกับนายโคเฮนว่า เป็นเรื่องความร่วมมือใน

เรื่องท่ีต้องพูดคุยกัน ในส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความ

ม่ันคงในไทย และส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความม่ันคง

ในระดับภูมิภาค คือกรอบของอาเซียน รวมท้ัง

ภูมิภาคในภาพรวม ซ่ึงไทยมีจุดยืนท่ีกระทรวงการ

ต่างประเทศได้กำาหนดชัดเจนแล้ว 

“การเดินทางมาเยือนไทยของนายโคเฮน 

เป็นการเยือนปกติท่ีหน่วยงานความม่ันคงระหว่าง

ประเทศจะเย่ียมเยียนกันทุกปี เพ่ือแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง และแลกเปล่ียนการ

ทำางานให้เป็นประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการท่ีได้

เข้าพบกับนายกฯ เป็นการพูดคุยในภาพรวม ใน

เรื่องของการต่างประเทศ ความม่ันคง เราก็จะดู

ความม่ันคงของประเทศท่ีเป็นมิตรประเทศซ่ึงกัน

และกัน ซ่ึงเราทราบดีว่าสหรัฐน้ันเป็นพันธมิตรท่ี

ใกล้ชิดและให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุก

ด้านมาโดยตลอด เรื่องของด้านความม่ันคงของ

หน่วยงานซีไอเอก็เช่นเดียวกัน ก็คงได้มาพูดจาก

กันเรื่องเหล่าน้ี” พล.อ.สุพจน์ระบุ.

สุชาติ

เตรียมใบสมัครสมาชิกพรรค พปชร.ไว้ให้ พล.อ. 

ประยุทธ์แล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า  

นายกฯ จะสมัครทำาไม เพราะ พปชร.สนับสนุนอยู่

แล้ว นายกฯ ไม่ต้องมาเป็นสมาชิกพรรค จะมาเป็น

ทำาไม เราอยู่กับนายกฯ อยู่แล้ว ไปออกข่าวกันเอง 

ไปพูดกันเอง เมื่อถามย้ำาถึงกระแสข่าวท่ีมีการไป

ต้ังพรรคสำารองเตรียมไว้ให้นายกฯ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ไม่มี มีพรรคเดียวก็จะเอาตัวไม่รอด  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม และกรรมการบริหาร  

พปชร. กล่าวเช่นกันว่า ไม่เป็นความจริง เพราะ

เท่าท่ีทราบ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่

ได้สังกัดพรรคการเมืองใด เเละไม่มีความจำาเป็นท่ี

จะไปต้ังพรรคใหม่ เพราะท่ีผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ 

และ พปชร.ทำางานร่วมกันเป็นอย่างดี 

“ทุกคนสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ให้เป็น

นายกฯ ต่อไปอยู่แล้ว พร้อมทำางานร่วมกันใน

สภา และในการทำางานการเมืองต่อไป ผมคิด

ว่าไม่มีความจำาเป็นจะต้องไปต้ังพรรคการเมือง

ใหม่หรือไปอยู่พรรคใหม่ เพราะเราสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์อยู่แล้ว” นายชัยวุฒิกล่าว 

นายชัยวุฒิยังเช่ือว่ากระแสข่าวดังกล่าว

จะไม่ทำาให้สมาชิกพรรค พปชร.หว่ันไหว เพราะ

พวกเราทุกคนเชื่อม่ันในตัวนายกฯ และเชื่อม่ัน 

พล.อ.ประวิตร เชื่อว่าทุกคนจะทำางานร่วมกัน

ขับเคลื่อนงานในสภาและขับเคลื่อนงานรัฐบาล

ท่ีกำาลังแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนต่อไป

แน่นอน ไม่มีใครหว่ันไหว ทุกคนสามัคคีกันและ

พร้อมจะทำางานร่วมกัน 

นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน และ

กรรมการบริหารพรรค พปชร. กล่าวว่า ไม่ทราบ

เรื่องดังกล่าว ไม่มีแนวคิด ยังอยู่กับลุงป้อม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์  ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าว กรณีนายชุมพล จุล

ใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ให้การต้อนรับ 

พล.อ.ประวิตร ระหว่างลงพ้ืนท่ี จ.ชุมพร จนมี

กระแสข่าวการย้ายพรรคว่า นายชุมพลยังอยู่ 

ปชป. เราคุยกันตลอด เพราะตนเป็นคนมอบ

แนวทางว่าหากนายกฯ หรือรองนายกฯ คนใด

ลงพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ัง ถ้าไม่ติดภารกิจให้ไปให้การ

ต้อนรับ เป็นการให้เกียรติรัฐมนตรี  แม้จะอยู่กัน

คนละพรรคก็ตาม  เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

ด้วยกัน ไม่ได้แปลว่าการไปต้อนรับ พล.อ.ประวิตร

แล้วจะย้ายพรรค เป็นคนละกรณีกัน

วันเดียวกัน นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกล้า ออกมาเปิดเผยว่า พ.อ.สุชาติ  

จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ 

พปชร. เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 12 ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลาออกจากสมาชิก พปชร. และ

แสดงความจำานงสมัครสมาชิกพรรคกล้าแล้ว 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างข้ันตอนทางกฎหมาย 

ส่วนกระแสข่าวว่า พ.อ.สุชาติจะดำารง

ตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ นาย 

อรรถวิชช์ช้ีแจงว่า การแต่งต้ังรองหัวหน้าพรรค

อย่างเป็นทางการต้องรอมติท่ีประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี ท่ีจะมีการประชุมปลายเดือน ม.ค.น้ี โดย

ก่อนถึงวันประชุมใหญ่พรรคจะมีการนัดประชุม

ยุทธศาสตร์ภาคใต้ เพื่อปรับการทำางานใหม่หลัง

จากการเข้ามาของ พ.อ.สุชาติ 

ด้าน พ.อ.สุชาติยอมรับว่าตนเองจะย้ายมา

ทำางานกับพรรคกล้าแน่นอน ส่วนเหตุผลท่ีเลือก

ไปพรรคกล้าน้ัน เพราะประเทศไทยกำาลังจะ

เกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ดังน้ันต้องการคนท่ีเข้า

มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงนายกรณ์ จาติกวณิช 

หัวหน้าพรรค เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถใน

เรื่องน้ี และตนเองม่ันใจนายกรณ์ ท้ังน้ี ตนเคยทำา  

พปชร.มาแล้ว ได้ ส.ส. 13 คน คร้ังน้ีพรรคกล้าจะ

ได้อย่างน้อย 8-9 คน ก็ไม่เป็นเรื่องแปลก

พ.อ.สุชาติกล่าวอีกว่า ตนไม่ได้แจ้งเรื่องน้ี

กับ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร รวมถึง 

13 ส.ส. พปชร. เพราะคิดว่าเป็นท่ีรับรู้ของทุกคน

อยู่แล้วว่าต้องย้ายพรรค 

ซักว่า เดิม พ.อ.สุชาติสนับสนุน พล.อ. 

ประยุทธ์ มาโดยตลอด แต่การย้ายเข้ามาร่วม

กับพรรคกล้าจะทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์เกิดความ

ไม่สบายใจหรือไม่ พ.อ.สุชาติปฏิเสธว่า ไม่ 

การเมืองคือการเมือง เราอยู่พรรคไหน เราจะ

ต้องสนับสนุนคนของเรา มันไม่มีการเมืองที่ไหน

ที่คนในพรรคจะไปโค่นล้มผู้นำาของตัวเอง เชื่อว่า

นายกฯ เข้าใจ 

ส่วนกระแสข่าวก่อนหน้าน้ีท่ีระบุว่าจะย้าย

ไปพรรคของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทยน้ัน พ.อ.สุชาติกล่าวว่า ความ

คิดเดิมเป็นแบบน้ัน แต่ตอนน้ีเป็นไปได้ยาก เมื่อ

ก่อนคิดว่าจะมีพรรคใหม่ แต่ติดตามไปติดตามมา 

ไม่มี เมื่อไม่มีก็ต้องตัดสินใจ เพราะปัจจัยในการ

เลือกต้ังคือเวลา 

อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พปชร.ยัง

วิจารณ์ถึงการทำางานของ พปชร.ในภาคใต้ว่า 

พปชร.อยู่แบบน้ีอยู่ยากมากในการเลือกคร้ังหน้า 

เพราะท้ิงสมาชิกเก่าหมด ทำาให้ขาดความน่าเชื่อ

ถือ คิดว่าจะไม่มี ส.ส.พปชร.ในการเลือกต้ังคร้ัง

หน้า และ พปชร.ไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองในภาคใต้  

“ไม่มีผลงานทางด้านการเมือง ราคา

ยาง ราคาปาล์มท่ีดีข้ึนมาก็เป็นนโยบายในอดีต  

พปชร.แค่มาเก็บเก่ียวผลประโยชน์ทีหลัง ส่ิงแปลก

ใหม่ท่ีเป็นนโยบายของคุณทำาอะไรให้กับภาคใต้

บ้าง ได้แค่โหนกระแสของนายกฯ อีกปัจจัยคือ 

ส.ส.ภาคใต้ส่วนใหญ่เมื่อได้เป็น ส.ส.แล้วก็ท้ิงฐาน

เสียงเดิม เขาไม่แยแส ท้ิงหมดทุกอย่าง ผมฟัน

ธงเลยว่ายากมากท่ีพรรค พปชร.จะมีท่ีน่ังในภาค

ใต้อีก เพราะคนใต้ให้ โอกาสคุณแล้ว แต่คุณทำา

ไม่เป็น คุณทำาให้เสียของ เพราะฉะน้ันการเลือก

ต้ังในคร้ังต่อไปหมดโอกาสสำาหรับ พปชร.แล้ว” 

พ.อ.สุชาติระบุ

ด้าน พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงกรณี พ.อ.สุชาติ

ย้ายไปพรรคกล้าว่า ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อ

พรรค ย้ายแล้วทำาไมล่ะ ย้ายก็ย้ายไปสิ 

เมื่อถามว่า พ.อ.สุชาติ งอนหรือไม่  เนื่องจาก

ไม่ได้ตำาแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของภาคใต้ 

พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า “เรื่องอะไรล่ะ” ก่อน

ท่ีจะอุทานว่า “โห ใครจะไปได้ แต่ยืนยันว่าไม่มี

งอน” ซักอีกว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเพ่ิมใน พปชร.หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรปฏิเสธว่า ไม่ขอตอบ

วันเดียวกัน ระหว่างการลงพ้ืนท่ี จ.สงขลา

ของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และกรรมการบริหารพรรค 

พปชร. เพื่อเปิดงาน smart economy shows 

cases นอกจากมีกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ของ พปชร.ไปรับ

หลายคนแล้ว ยังเป็นท่ีน่าสังเกตว่า พล.ต.ต.สุรินทร์ 

ปาลาเร่ ส.ส.เขต 8 สงขลา พรรค ปชป. ก็มา

ต้อนรับเช่นกัน. 

แก๊ง 3 น้ิวอ่วม

ขณะเดียวกัน ในช่วงเย็น ท่ีกลุ่มมวลชน

อิสระได้นัดรวมพลทำากิจกรรมคาร์ม็อบ “ขับรถไล่

ลุงให้ออก มึงไม่ออกพวกกูออกเอง” เวลา 17.00 น. 

ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยก่อนถึงเวลานัดได้มี

มวลชนกลุ่มหน่ึงนำาโดยป้าเป้า แต่งชุดท็อปครอป 

กล่าวโจมตีการทำางานของรัฐบาล เรียกร้องให้มี

การปฏิรูปสถาบันฯ  และปล่อยผู้ต้องหา 112 ท่ีถูก

ควบคุมตัวท่ีเรือนจำา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ประกาศแจ้ง

เตือนให้หยุดการกระทำา เนื่องจากพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

เป็นพ้ืนท่ีประกาศห้ามชุมนุม ทำาให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่

พอใจต่างด่าทอเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ขณะท่ีป้าเป้าได้

ใช้ปืนฉีดน้ำาฉีดใส่เจ้าหน้าท่ีจนต้องมีการเข้าห้าม

ปราบปรามและมีการย้ือยุดกัน แต่ไม่มีเหตุความ

รุนแรงบานปลาย และเมื่อถึงเวลา 17.00 น. ก็

ไม่พบการรวมตัวของกลุ่มมวลชนอิสระ มีเพียง

กลุ่มศิลปินเพลงราษฎรเล่นดนตรีให้กลุ่มป้าเป้า

เต้นร้องรำาทำาเพลงเข้าจังหวะเท่าน้ัน ต่อมาเวลา 

18.00 น. ได้มีมวลชนข่ีจักรยานยนต์เข้ามารวม

กลุ่มกันท่ีฝ่ังเกาะพญาไทไม่ถึง 10 คน ซ่ึงอยู่ใน

การเฝ้าจับตาของเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีตรึงกำาลังอยู่

ในพ้ืนท่ี

ส่วน น.ส.ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำานวยการ

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ระบุ

ว่า วันน้ีแอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนลท่ัวโลกเปิด

ตัวแคมเปญ Write for Rights หรือเขียนเปล่ียนโลก 

กลับมาอีกคร้ังในปีท่ี 20 ท่ีจะเชิญชวนผู้สนับสนุน

จากท่ัวโลกเขียนจดหมายหลายล้านฉบับให้ผู้ท่ีถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือครอบครัวโดยตรง เพื่อ

ให้พวกเขารับรู้ว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำาพัง โดยปีน้ีเคส

ของ น.ส.ปนัสยาจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงของแคมเปญน้ีเป็นคร้ังแรกด้วย. 

กฤษฎีกาโต้กลับยื้อแก้ กม.กยศ.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวชี้แจงกระแสข่าวการแก้ไขเพิ่ม

เติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.2560 ล่าช้า ว่า สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอ

เรียนว่า การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา พ.ศ.2560 เป็นข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้มีการแก้ไขกฎหมาย

ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา (กยศ.) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 6 ล้านคน คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) จึงมอบหมายให้สำานักงานฯ ศึกษาปัญหาและ

เสนอแนวทางแก้ไข รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำานัก

งานฯ จึงได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และยกร่าง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้

ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ขึ้น ซึ่งดำาเนินการแล้วเสร็จและ

ส่งไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 9 กันยา 

ยน 2564 และสำานักงานฯ ได้รายงานให้ ครม.ทราบผลการ

ดำาเนินการตั้งแต่ชั้นนั้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันร่าง

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ดังนั้นการให้ข่าวดังกล่าวจึงคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงมาก

ปภ.ห่วงน้ำาท่วมสั่งการเร่งดูแล 11 จังหวัด

กรุงเทพฯ • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

รายงานว่า ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด 

โดยผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุม

อ่าวไทยและภาคใต้มีกำาลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10-19 พ.ย.64 

ทำาให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้

เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหลหลาก และน้ำาล้นตลิ่งในพื้นที่ 

11 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต พังงา และ

สตูล รวม 53 อำาเภอ 157 ตำาบล 659 หมู่บ้าน ประชาชนได้

รับผลกระทบ 12,371 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันยัง

คงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) รวม 6 อำาเภอ 20 ตำาบล 

78 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,138 ครัวเรือน ขณะ

ที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และ

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่

วันที่ 23 ก.ย.-18 พ.ย.64 ทำาให้น้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหล

หลาก และน้ำาล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 

จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี และนครปฐม) รวม 21 อำาเภอ 233 ตำาบล 1,571 

หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90,116 ครัวเรือน ผู้เสีย

ชีวิต 35 ราย ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แล้ว 

ระดับน้ำาลดลง แต่ยังคงมีน้ำาท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำา ซึ่ง ปภ.ได้

ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำารวจความ

เสียหาย เร่งระบายน้ำา และให้การช่วยเหลือประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง

กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไปใช้สิทธิ์ อบต.ไม่ได้

แจ้งวัฒนะ • สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

แจ้งว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำาเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือก

ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล และนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน

น้ี สามารถแจ้งเหตุจำาเป็นที่ ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตาม

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำาเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ

หมายเลขประจำาตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียน

บ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำาเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัด

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 

7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 

2564 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่  

29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 สำาหรับเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจ

ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดิน

ทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือก

ตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถ

เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้

รับคำาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำาหนด

ดันภูเก็ตเป็น Home Port ขีดเส้นปลายปี 65

ภูเก็ต • คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุ

กรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว

ทางน้ำาและอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือ

หลัก (Home Port) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการจัด

ทำารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาประเทศไทยสู่

การเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล (Thailand 

Maritime Tourism Hub) นำาโดยพลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ 

รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา คนที่สอง 

และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

โดยพลเรือเอกชุมนุมระบุว่า ปัญหาความพร้อมตรงน้ีถ้าไม่มี

การผลักดันให้ชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ช้า มองว่าเป็นช่วงหลังโค

วิดแล้ว ประชาชนอยากท่องเท่ียวค่อนข้างเยอะ จะอาศัย

จังหวะน้ีเปิดตัวให้เข้ามาเป็นการฟื้นฟูการท่องเท่ียวให้เกิด

อย่างรวดเร็วมากขึ้น จึงต้องการเร่งให้เสร็จเร็วขึ้นในเดือน

ตุลาคมปี 2565 เป็นเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ด้านนายธเนศ 

ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด

ภูเก็ต กล่าวว่า ภาคเอกชนดีใจที่มีการประชุมเรื่องน้ี น่าจะ

เป็นอนาคตหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตที่มี SHA Plus 

จำานวนกว่า 1,000 แห่ง องค์กรเอกชนอยากให้ โครงการนี้ ได้

เกิดขึ้น ขอให้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ช่วยผลัก

ดันให้เกิดขึ้นเป็นอนาคตของภูเก็ต.
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